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พื้นที่เสี่ยงภัยหนาวที่อาจมีอุณหภูมิต่ำ
โดยประมาน ๘ – ๙ องศาเซลเซียส 

พื้นที่ไมเสี่ยงภัยหนาว

พื้นที่เสี่ยงภัยหนาว 
ประจำป ๒๕๖๐

ข้อมูลจำก นำงสำวดวงพร แก้วบังวัน นักอุตุนิยมวิทยำปฏิบัติกำร จ.เชียงใหม่

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 

อนุญาตให้ขึ้นดอยหลวงเพิ่มเป็น ๕ วันจาก

เดิมท่ีมีเพียง ๓ วัน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีกลุ่ม

ทัวร์ท้องถ่ินร้องเรียนเกี่ยวกับ ‘กฎ ระเบียบ

การขึน้ดอยหลวงเชยีงดาว’ เอ้ือทัวร์ภายนอก 

ท�าให้ทัวร์ท้องถ่ินเสยีเปรยีบและไม่ได้โควตา 

ร้านค้าหน้าถ�้าเชียงดาวชี้กระทบเช่นกัน

เพราะนักท่องเท่ียวลดลงมาก ด้านนักอนุรกัษ์

แนะน�าให ้ ทุกฝ ่ายควรหารือกันเพื่อหา

แนวทางในการท่องเท่ียวดอยหลวงเชยีงดาว

ในรูปแบบเหมาะสม

เชียงดาวกลายเป็นหน่ึงในจุดหมายของ

นักท่องเท่ียวผู ้ชื่นชอบในธรรมชาติท่ีอุดม-

สมบูรณ์ โดยใช้เวลาเดินทาง ๑ - ๒ ชั่วโมงจาก

ตัวเมืองเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีส�าคัญ 

ได้แก่ ดอยหลวง ถ�้าเชียงดาว และน�้าตกศรี

สงัวาลย์ เป็นต้น โดยเฉพาะดอยหลวงทีรู่จ้กักัน

อย่างแพร่หลาย ในปี ๒๕๕๙ มคีนขึน้ดอยหลวง

ราว ๔๐,๐๐๐ คนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นต่อ

คนประมาณ ๑,๕๐๐ - ๔,๕๐๐ บาท กระแส

การท่องเที่ยวที่คึกคักนี้ ท�าให้เกิดบริการน�า

เที่ยว ที่ พัก ทั้ งของคนพ้ืนที่และต ่าง ถ่ิน

จ�านวนมาก

วันที่ ๘ พ.ย. ๖๐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ

อ�าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ประกอบการน�า

เที่ยวท้องถิ่นได้ร้องเรียนเกี่ยวกับ กฏระเบียบการ

ขึน้ดอยหลวง มผีูเ้ข้าร่วมจ�านวน ๓๑ คน หารอืกับ

นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอ�าเภอเชียงดาว และ

นายศรทัธา กุนทอง หวัหน้าเขตรกัษาพันธ์ุสตัว์-

ป่าเชียงดาว เพ่ือหาทางออก กลุ่มผู้ประกอบ-

การน�าเ ท่ียวดอยหลวงซึ่งเป ็นคนท้องถ่ิน

เชียงดาวท้ังหมด แจงว่าได้รับผลกระทบจาก

การเปลีย่นการจองโควตาและวันขึน้ดอยหลวง

ของปีนี้ซึ่งก�าหนดให้ นักท่องเท่ียวข้ึนได้เพียง 

๑๐๐ คนต่อวัน เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ซึ่ง

วิธีการจองปีน้ีคอื เปิดให้โทรจองภายใน ๑๐ วัน 

ช่วงวันที่ ๖ – ๑๕ ต.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา ภายใน

ระยะเวลาการจองท่ีสั้นนี้ท�าให้หาลูกค้า

ไม่ทนั หรอืลกูค้าตดิต่อมาแล้วแต่เมือ่โทรไป

จอง โควตาก็เต็มแล้ว แตกต่างจากปีก่อน ๆ 

คือไม่ได้จ�ากัดวันขึ้นดอยหลวงและระยะ

เวลาการจองไม่ได้สั้นขนาดนี้

น�าเที่ยวดอยหลวงยังอ่วม
เพิ่มโควตาไม่ช่วยแก้ปญหาทัวร์ท้องถิ่น

รำยงำนโดย ปฏิภำค วิภำสกุลเด่น และ ณัฐพงศ์ ปันยศ

ภายในเล่ม

อ่ำนต่อหน้ำ ๒

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทุกภาคส่วน เสนอรายชื่อหน่วยงานการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาวะ

ยากล�าบาก เพื่อน�ามาพิจารณาในนโยบายการสนับสนุนค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและ

บุคลากรในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

รำยงำนโดย พิชชำนันท์ ไปแดน และ อลิน ธนยงพิบูล

ศธ.เผยนโยบาย
เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ
แก่ครูที่สอนในพื้นที่ล�าบาก

อ่ำนต่อหน้ำ ๒

หัวหน้าโครงการฟนฟูสภาพป่าฯ แจง

ริเริ่มตลาดชุมชนปากตางพม่าเพื่อสร้างราย

ได้ให้ชาวบ้านหลงัขอคืนผืนป่าท่ีรกุใหม่ หลงั                 

ปี ๒๕๕๕ คาดส�าเร็จภายใน ๑ - ๒ ปี พร้อม       

ต่อยอดด้วยการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน

อนาคต ด้านผู้น�าชุมชนเผยหากตลาดน้ีไม่

ส�าเรจ็ ยังมีกิจกรรมรบัจ้างปลกูป่ารองรบั ฝ่าย

นักอนุรักษ์เกรงว่าสินค้าที่จ�าหน่ายจะเป็น

ผลผลิตจากป่าอันส่งผลต่อระบบนิเวศป่า

เชียงดาวเพราะชาวบ้านแถบห้วยจะค่านไม่

ถนัดท�าการเกษตร

รำยงำนโดย  สุนิสำ จินเพชร

‘ปากตางพม่า’ ลดบุกรุกป่า 
นักอนุรักษ์หวั่น ขายของป่าแทนสินค้าเกษตร

อ่ำนต่อหน้ำ ๑๓

ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเทศมาเลเซยี เป็นประเทศท่ีใช้พลงังานจากถ่านหินเป็น

หลกัในการน�ามาผลติกระแสไฟฟ้าเนือ่งจากว่า ปรมิาณก๊าซ

ธรรมชาติในประเทศก�าลังลดน้อยลง

โรงไฟฟาถานหินที่มาเลย

หนา ๘

คดีความอยู่ในชั้นอัยการ เพ่ือรวบรวมหลักฐานและ

ส�านวนคดจีากต�ารวจ จงึเลือ่นการพจิารณาสั่งฟ้องไปวนั

ที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐ 

คดี ๕ นักวิชาการยังไมคืบหนา

หนา ๔

นางสาวจามพอง ลายอู หญิงชาวไทใหญ่ผู้ลุกขึ้นต่อสู้เพ่ือสิทธิ

เด็กและสตรี ให้ได้รับความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ อย่าง

เต็มความสามารถของเธอ

หญิงสาวผูมอบโอกาส

หนา ๖

จากผู้ที่เคยส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลก 

ก�าลังถูกแรงปะทะจากวัฒนธรรมบันเทิง

เกาหลีที่ก�าลังเติบโต 

โอตะคุ คืออะไร ?

หนา ๖

 ‘กล้วย’ มีความส�าคัญทาง

เศรษฐกิจท้ังการบรโิภคภายใน

ประเทศ และส่งออก

กลวยไทยบุกตลาดโลก

หนา ๑๑

ปัจจุบันผู้คนเริ่มกลับมาให้ความ

สนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะการวิ่ง

เตรียมตัวใหพรอม กอนออกไปวิ่ง

หนา ๑๔

WHAT WILL MATTER 
หุนยนต | สมอง | คน

หนา ๑๔

ผู้หญิงข้ามเพศ ว่าท่ีบณัฑิต มช. ๕๒ แจงเหตตุ้องการแต่งกายชดุตามเพศสภาพปัจจบุนัเข้ารบัพระราชทานปรญิญา-

บัตร นักกิจกรรม LGBT ชี้การที่ มช. ไม่อนุญาต เข้าค่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ขณะที่ มช. ยังนิ่งเงียบไร้การชี้แจง 

รำยงำนโดย ธัญวัฒน์ กำวิล

นกักจิกรรมLGBTชี้
ระเบียบมช.เข้าค่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

อ่ำนต่อหน้ำ ๒

กลวยไทยบุกตลาดโลก

WHAT WILL MATTER 
หุนยนต | สมอง | คน

หนา ๒

ชมดอย: นักเรียนและนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมำกวำดภำพและถ่ำยภำพประทับใจของดอยหลวงหลังจำกเดินทำงพิชิตยอดได้ (ขอบคุณภำพจำก แสงระรินทร์ ฟองฤทธิ์)

เปดตลาด: ๙ พ.ย. ๖๐ เปิดตัวตลำด ‘ปำกตำงพม่ำ’  หมู่บ้ำนห้วยจะค่ำน 

อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ เปำหมำยลดกำรบุกรุกป่ำ



เหตุผลที่เห็นด้วย
สิทธิมนุษยชนเรื่องความเทา เทียมกัน
ทางสังคม  ร้อยละ  ๘๙

สิทธิในการแสดงออก  ร้อยละ  ๗๔.๙

เ ป นตั วของตั ว เอง ในวั น ท่ี เ ร าปร ะสบ
ความสําเร็จ  ร้อยละ  ๖๔.๗

ทําใหครอบครัวภูมิ ใจในเพศของตัวเอง  
ร้อยละ  ๔๗.๑

อื่น ๆ   ร้อยละ  ๕.๗
(แตงหญิงแลวไมอยากกลับไปแตงชายอีก, 
ทุก ๆ คนมีคุณคา ควรใหโอกาสเขามีความ
สุขทุกคน , แสดงใหเห็นวาเพศสภาพไมไดมี
ผลตอความสามารถในการเรียน)

เหตุผลที่ไม่เห็นด้วย
ขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ  ๕๗.๔

ควรแตงการตามคํานําหนาชื่อ ร้อยละ  ๒๙.๕

ควรแตงการตามธรรมนียมที่เคยทํามา  
ร้อยละ  ๒๖.๒

อื่น ๆ   ร้อยละ   ๑๗.๖
(เปนพธิทีีผู่สาํเรจ็การศกึษาสามารถเลอืกทีจ่ะ
ไมเขารวมได , ถึงเปนเพศทางเลือกควรภูมิใจ
ในเพศที่เกิดจากพอแม , ไมเหมาะสม ควรให
เกียรติสถานที่และพิธีการ)

เห็นด้วย
๙๒%

ไม่เห็นด้วย
๘%

แบบส�ารวจเรื่องเพศทางเลือกกับการแต่งกายในพิธีพระราชทานปริญญาของมช.
จากการสํารวจนักศึกษาและบัณฑิตจบใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน ๔๐๐ คน แบงเปนนักศึกษา  ๓๗๑ คน และบัณฑิต ๒๙ คน ในชวงวันที่ ๘-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เห็นดวยหรือไม?? 
บัณฑิตกลุมเพศทางเลือกสามารถ

แตงกายชุดครุยตามเพศสภาพของตัวเองได

2 ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขาวตอ

 “เราไม่มีคนพอ การจองของเราแค่ ๑ 

ชื่อจองได้ครั้งเดียว ส่วนคนอื่นข้างนอกเขา

ก็จ้างมาจองได้โควตาไปจนหมด เราไม่

อยากจะก๊ักโควตาไว้ มีลูกค้าเราก็ค่อยมา

จอง” หนึ่งในผู ้ประกอบการกล ่าวใน                

ที่ประชุมเกี่ยวกับการจองโควตา 

นายศรัทธา กุนทอง หัวหน้าเขตรกัษา

พันธุ์ฯ ชี้แจงในท่ีประชุม “ขอโทษทุกคน

ด้วยครับ ผมคิดได้ แต่มันช้าไปแล้ว เขา

จองหมดแล้ว” ยืนยันว่าโควตาของวันศุกร์

เสาร์ และอาทิตย์นั้นเต็มหมดแล้วใน         

ขณะนี้  จึงได้ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ         

การขึ้นดอยหลวงใหม่ ดังนี้ เพิ่มวันขึ้นดอย

หลวงเชียงดาวจากเดิม ๓ วันคือ วันศุกร์ 

เสาร์ และอาทิตย์ เป็น ๕ วันคือวันจันทร์                

พฤหสับด ีศกุร์ เสาร์ และ อาทิตย์ ส่วนเรือ่ง

การส่งเอกสารนั้นเดิมหนึ่งทริปต้องส่ง

ทั้งหมดพร้อมกัน ๑๐ คนแต่ปรับให้เป็น       

๖ คนได้ เพ่ือความสะดวกของผู้ประกอบ

การท้องถ่ิน แต่คงโควตาไว้ที ่๑๐๐ คน เช่น

เดิม และขอความร่วมมอืผูป้ระกอบการให้

เพ่ิมป้ายแจ้งเตือนส�าหรับนักท่องเที่ยวให้

ชัดเจนโดยเฉพาะการทิ้งขยะ เรื่องเส้นทาง

เดินขึ้นน้ันขอให้ขึ้นเส้นทางเด่นหญ้าขัด

และลงเส้นทางปางวัว หากจะขึ้นลงเส้น

ทางอืน่นอกจากน้ีให้ขออนุญาตท่ีเขตรักษา

พันธุ์ฯ เป็นกรณีไป

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ฯ ชี้ถึงเหตุผล

ของการเปลี่ยนแปลงว่า “เพ่ือไม่ให้มีการ

จองยาวเพราะผู้ประกอบการแต่ละคนก็

จะไปจับจองพื้นที่ของตัวเองหมด นักท่อง

เท่ียวกลุ่มอื่นท่ีขึ้นไปทีหลังก็จะไม่มีท่ีอยู่” 

ปัจจัยอื่นคือความต้องการขึ้นดอยหลวง

มากขึน้ทุก ๆ  ปี ในช่วงทีผ่่านมาหน้าทีห่ลกั

ของเราคือ การอนุรักษ์ โดยเฉพาะดอย

หลวงซึ่งเป็นพ้ืนท่ีท่ีเปราะบาง ขัดกับเป้า

หมายหลักของนักท่องเท่ียวท่ีขึ้นไปพิชิต

มากกว่าศึกษาธรรมชาติ หากถูกเหยียบ

ย�่ามากก็จะเสียหาย ซึ่งปีท่ีแล้วท้ังปีน้ันมี

จ�านวนผูข้ึ้นดอยหลวงประมาณ ๓๐,๐๐๐ 

- ๔๐,๐๐๐ คน 

เรือ่งการจองโควตาข้ึนดอยหลวงเพ่ิม

เติมของปีนี้ตนขอทบทวนดูก ่อนว่าจะ

ประกาศได้เมือ่ไหร่ เกรงว่าประกาศไปแล้ว

ก็จะกระทบผู้ประกอบการท้องถ่ินเหมือน

เดิมอีกเพราะวิธีการจองนั้นก็จะใช้วิธีการ

โทรศพัท์เหมอืนเดมิ อย่างไรก็ดจีะประกาศ

แน่นอน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ ฯ ทิ้งท้าย

นายนิคม พุทธา นักอนุรักษ์ผู้ก่อตั้ง

ค่ายเยาวชนเชียงดาว เห็นด้วยกับการ

จ�ากัดจ�านวนผู้ขึ้นดอยหลวง “ป่าเชียงดาว

นั้นเป็นป่าต้นน�้าแม่ปิง ควรได้รับการดูแล

ให้มีการปนเปื้อนน้อยท่ีสุด เชียงใหม่น้ัน

เริม่สร้างมา ๗๐๐ ปี แต่สายน�า้เหล่าน้ีมมีา

เป็นล้าน ๆ ปี” ความโดดเด่นของเชียงดาว

คือเทือกเขาท่ีดักเมฆ ดักฝนได้ น�้าไหลลง

มา เพ่ือความมั่นคงด้านระบบนิเวศเราจะ

ต้องรักษาป่าบนภูเขา น�้าจากดอยหลวง

มิได้มีเพียงน�้าผิวดินเท่านั้น น�้าใต้ดินก็มี

จ�านวนมากเช่นกัน คนในภาคเหนือยังนิยม

ใช้น�้าใต้ดินกันอยู่ การจัดล�าดับความ

ส�าคัญของเขตรักษาพันธุ์ฯเป้าหมายแรก

คือ การอนุรักษ์ ต่อมาคือการศึกษา และ

การท ่องเ ท่ียวเป ็นเป ้าหมายสุดท ้าย 

“ปรากฏว่าเราก็อนุรักษ์ได้บ้างไม่ได้บ้าง 

การศึกษาเราแทบจะไม่มีเลย การท่อง

เที่ยวกลับบูมที่สุด มันกลับกันไปหมด” 

เล่าถึงการเดินขึ้นเก็บขยะบนดอย

หลวงในปี ๒๕๕๙ ตนและผู้ร่วมเดินทาง

เก็บขยะได้ถึง ๑๗๐ กก. ซึ่งขยะนั้นมีตั้งแต่

ผ้าอนามยัจนถึงปลอกกระสุนปืน และพ้ืนท่ี

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าน้ันไม่สามารถจะ

สร้างสิง่ปลกูสร้างเพ่ืออ�านวยความสะดวก

นักท่องเที่ยวได้ด้วยตัวกฎระเบียบ ท�าให้

จ�าเป็นต้องขุดหลุมเพ่ือขับถ่าย ปรากฏว่า

มีเก้งตัวน้อยตกหลุมน้ันตาย นี้เป็นเพียง

ตัวอย่างหนึ่งของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับ

ดอยหลวงเชียงดาว

อย่างไรก็ตามนายนิคมเสนอว่า เมื่อ

ท้องถ่ินพ่ึงพาการท่องเท่ียวมากข้ึน รัฐควร

พัฒนาการมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชนให้

มากขึน้ตามไปด้วย หวัหน้าเขตรกัษาพันธ์ุฯ 

คนปัจจุบันไม่มีการเรียกประชุมก่อนถึง

หน้าท่องเทีย่วเลยต่างจากหวัหน้าคนก่อน ๆ  

ควรจะมีการหารือแนวทางร่วมกับทุกฝ่าย 

ในการแบ่งจดัสรรโควตาให้ยุตธิรรมและหา

แนวทางในการท่องเที่ยวดอยหลวงในรูป

แบบที่เหมาะสม

นางศร ีกาละส ีร้านอาหารบรเิวณหน้า

ถ�า้เชยีงดาวระบ ุหลงัจากท่ีจ�ากัดการโควตา

ขึ้นดอยหลวงมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อย

ลงมากร้านค้ารอบข้างกระทบกันไปหมด 

จากเดิมจะมีรถขนนักท่องเที่ยวมาเป็นวัน

ละหลายรอบปัจจบุนันัน้เหลอืน้อยมาก แม้

จะเพ่ิมวันให้ข้ึนดอยหลวงเชยีงดาว ตนก็ยัง

คิดว่ายังไม่ดีข้ึนเพราะก็ยังใช้วิธีการจอง

แบบเดิม จ�ากัดจ�านวนคนแบบเดิมอยู่ดี

 วันที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๐ ทางส�านักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ

มอบหมายให้ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

เสนอรายชื่อหน่วยงานการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาวะยากล�าบาก 

โดยตระหนักถึงความส�าคัญของยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมละยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ 

ถึง ๒๕๗๙) จึงได้ก�าหนดเป็นนโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฎิบัติงานในพ้ืนที่ภาวะยากล�าบาก 

โดยการส�ารวจข้อมูลของหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ

พิจารณาเพ่ือก�าหนดเป็นนโยบายการยกระดบัคณุภาพชวิีตของครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติในพ้ืนที่ภาวะยากล�าบาก โดยแบ่ง

เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่พิเศษ ได้แก่ ๑. สภาพภูมิประเทศภาวะยาก

ล�าบาก เช่น พ้ืนที่สูงหุบเหว พ้ืนที่ราบบริเวณภูเขา พ้ืนที่เกาะแก่ง 

เป็นต้น ๒. ภาวะความยากล�าบากในการคมนาคม ๓. ภาวะความ

ขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการหรอืปัจจยัพ้ืนฐานในการด�ารง

ชีพ ๔. ภาวะความเสี่ยง และ ๕. ภาวะความชุกชุมของโรคภัยไข้เจ็บ 

หากหน่วยงานใดเป็นไปตามเกณฑ์จะได้รับสวัสดิการส�าหรับการ

ปฏบิตังิานประจ�าส�านักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ในอตัราคนละ ๑,๐๐๐ บาท

ต่อเดือน โดยผลของการคัดเลอืกจะต้องระบอุย่างชดัเจนและละเอยีด

ถ่ีถ้วนเพ่ือน�าย่ืนเสนอชือ่ภายในวนัที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จงึจะสามารถ

จัดท�างบประมาณประจ�าปี ๒๕๖๑ ได้อย่างถูกต้อง

ในวนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ดร.สทิธิชยั มลูเขยีน  ผูอ้�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จังหวัดเชียงใหม่-

แม่ฮ่องสอน (สพม.เขต ๓๔) ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนโยบายการเพิ่ม

ค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูและบุคลากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีภาวะยาก

ล�าบากว่า ทางส�านักงานได้จดัท�าคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบโดยการ

ลงพ้ืนทีจ่รงิพร้อมตรวจสอบตามเกณฑ์ท่ีได้ก�าหนด ท้ังน้ีหากพิจารณา

จากผลส�ารวจจะพบว่า พบอ�าเภอท่ีอยู่ในเขตประเภทพ้ืนทีเ่สีย่งภัยและ

ได้คะแนนเกินกว่า ๑๕ จาก ๓๐ คะแนน อันได้แก่ ๑. อ�าเภอเวียงแหง 

ต�าบลเมืองแหง ๒. อ�าเภอไชยปราการ ต�าบลหนองบัว ๓. อ�าเภอฝาง 

ต�าบลม่อนบิ่น ๔. อ�าเภอแม่อาย ได้แก่ ต�าบลท่าตอน ต�าบลแม่อาย 

ต�าบลแม่สาว

ดร.สทิธชยั ได้กล่าวเสรมิว่าจากนโยบายดงักล่าวเป็นการมอบงบ

ประมาณเพ่ือเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่ข้าราชการ ท่ีต้องได้รบัการพัฒนา

ศักยภาพการท�างานเพ่ือให้ข้าราชการที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว

ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นส่งผลให้เป็นแรงก�าลังใจท�าการงานที่ดีขึ้น

เช่นกัน นอกจากคณะกรรมการท�าการตรวจสอบโดยการส�ารวจในพ้ืนท่ี

จริงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่อาศัยในบริเวณภาวะยาก

ล�าบากได้เสนอชือ่หน่วยงานทีต่นสงักัดเข้าร่วมในการพิจารณาการคดั

เลือกจากนโยบายดังกล่าวอีกด้วย 

น.ส.ศศิธร นครอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ คณะครุศาสตร์ สาขา

การศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลยัราชภัฏอบุลราชธานี และก�าลงัฝึกงาน

การสอนในระดบัชัน้อนบุาล โรงเรยีนเทศบาล ๒ หนองบวั ได้ร่วมแสดง

ความคิดต่อนโยบายดังกล่าวว่า การมอบค่าตอบแทนพิเศษแก่ครูท่ี

อาศัยในพ้ืนที่ยากล�าบากน้ัน เป็นอีกหนึ่งก�าลังใจและยังช่วยเป็นแรง

ผลกัดนัให้แก่ครไูด้ปฏบิตังิานดขีึน้ นอกจากนีต้นเองมปีระสบการณ์ใน

การสร้างกิจกรรมการสอนแก่โรงเรียนในเขตภาวะยากล�าบากหลาย

แห่ง จึงพบว่ามีโรงเรียนอีกจ�านวนมากที่ขาดแคลนทรัพยากรครูและ

บุคลากร รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนที่ต ้องใช้เป็นสื่อการสอน 

ทั้งนี้ จึงเสนอความเห็นว่าหากมีนโยบายเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษแก่ครู

แล้ว ควรมีนโยบายเพ่ิมค่าบ�ารุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนด้วย เพราะ

อุปกรณ์นั้นส�าคัญเช่นเดียวกับบุคลากรครูที่มาสอนแก่นักเรียน

น.ส.ศศธิร กล่าวเพ่ิมเตมิว่า มคีวามเชือ่ว่าครทุูกคนทีเ่ลอืกปฏบิตัิ

งานในพ้ืนที่ยากล�าบากเพราะมีใจรักในการสอนแล้วพร้อมท่ีจะช่วย

เหลอืให้ความรูแ้ก่นักเรยีนอยู่แล้ว และไม่หว่ันเกรงกับการใช้ชวิีตทีต้่อง

อาศัยแบบยากล�าบาก ดังนั้นการเพิ่มพูนค่าตอบแทนไม่ว่าในจ�านวน

มากหรือน้อยก็ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานได้จริง นอกจากน้ี 

น.ส.ศศิธร ได้กล่าวเสริมว่า ตนเองมีความสนใจที่อยากบรรจุเป็นครู

สอนในโรงเรียนบนภูเขา เพราะมีความตั้งใจและอยากช่วยเหลือ

นักเรียนที่อาศัยในพื้นที่ยากล�าบาก ตนมองว่ายังมีโรงเรียนอีกจ�านวน

มากที่ต้องการทรัพยากรบุคคล

จากสรุปการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๒ ได้ข้อสรุปว่า เพศทาง

เลือก แต่งกายตามเพศสภาพและค�าแนะน�าตามบัตร

ประชาชน เน่ืองจากเป็นมติจากทางสถามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Minnie Supichaya หรือนายสุพิชญา 

ขาวเหลือง ผู ้หญิงข้ามเพศ ว่าท่ีบัณฑิตมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่รุ่นท่ี ๕๒ ได้มีการรวบรวมรายชื่อผ่านเว็บไซต์ 

Change.org จ�านวน ๒,๑๕๔ คน เพื่อขอให้มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่  (มช.) เปิดกว้างอนุญาตให้บัณฑิตเพศทางเลือก

สามารถแต่งกายตามเพศสภาพปัจจุบันของตนเองเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

‘มินน่ี’ หรือ นายสุพิชญา ขาวเหลือง ว่าท่ีบัณฑิต

วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มช. กล่าวว่า ในอดีตมี

บัณฑิตรุ่นพ่ี มช. ทั้งผู ้หญิงข้ามเพศ และผู้ชายข้ามเพศ 

ท�าเรื่องขอแต่งกายตามเพศสภาพปัจจุบันเพื่อเข ้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร แต่ถูกปฏิเสธจากทางประธาน

คณะกรรมการอ�านวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มช. เนื่องด้วยเป็นการผิดกฎมหาวิทยาลัย และขณะนั้นไม่มี

กฎหมายรองรับ ส่วนตนที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยอนุญาต

ให้เพศทางเลือกสามารถแต่งกายตามเพศสภาพปัจจุบันได้ 

มองว่าในชีวิตประจ�าวันของตนในขณะน้ีทั้งสภาพร่างกาย

ภายนอกและจิตใจภายในได้เป็นผู้หญิง อีกทั้งในปัจจุบันยัง

มีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รองรับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และ

มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้อนุญาตให้บัณฑิตข้ามเพศ

สามารถแต่งกายตามเพศสภาพปัจจุบันเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรได้ ท�าให้ตนอยากแต่งกายตามเพศสภาพ

ปัจจุบันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในคร้ังน้ี จึงได้ท�า

หนังสือขออนุญาตแต่งกายตามเพศภาพปัจจุบันเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรถึงวิทยาลัยส่ือ ศิลปะ และ

เทคโนโลยทีีต่นส�าเรจ็การศกึษา และรกัษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับเรือ่งนี ้ในวันที ่๒๐ 

ต.ค. ๒๕๖๐ แต่จนขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อชี้แจงถึง

กรณีดังกล่าว  

นายสุพิชญา กล่าวว่า ขณะนี้ได้ส่งหนังสือร้องเรียนถึง

องค์กรภายนอกที่ท�าหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนี้เพ่ือให้เป็น

ตวักลางในการให้ความช่วยเหลอื ซึง่ขณะน้ีอยู่ในขัน้ตอนการ

พิจารณาขอคณะกรรมการวินิจฉยัการเลอืกปฏิบตัโิดยไม่เป็น

ธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ท้ังนี้ยังต้องการให้มหาวิทยาลัย

อนญุาตให้นกัศกึษาข้ามเพศสามารถแต่งกายตามเพศสภาพ

ปัจจุบันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ โดยให้พิจารณา

อนญุาตเป็นรายบคุคล เน่ืองด้วยบณัฑิตเพศทางเลือกหลาย

คนมีสภาพร่างกายภายนอกและจิตใจที่เหมือนบัณฑิตเพศ

หญิง/ชายปกติทั่วไป แต่ก็มีบัณฑิตเพศทางเลือกหลายคนที่

ไม่เหมือน

ท้ายสดุแล้ว นายสพิุชญา ยังตัง้ค�าถามถึงคณะผูบ้รหิาร

มหาวทิยาลยัทีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับเรือ่งนีว่้า “พิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรนั้นมหาวิทยาลัยได้ท�าเพ่ือนักศึกษา หรือ

มหาวิทยาลยัท�าเพ่ือมหาวิทยาลยั เพราะการให้นกัศกึษาข้าม

เพศแต่งกายตามเพศก�าเนิดเข้ารับพระราชทานปริญญา 

เหมือนท�าให้นักศึกษาเหล่าน้ันเป็นตัวตลก ถูกสังคมต้ัง

ค�าถามถึงสิ่งที่ตนเองก�าลังเป็นอยู่”

น.ส.มัจฉา พรอินทร์ ผู้อ�านวยการโครงการสร้างสรรค์

อนาคตเยาวชน นักกิจกรรม LGBT กล่าวว่า นักศึกษาข้าม

เพศสามารถแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตาม

เพศสภาพปัจจุบันของตนเองได้ เน่ืองด้วยมนุษย์มีสิทธิท่ีจะ

แสดงออกตามเจตจ�านงเสรีของตนเองได้ ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อคนอ่ืน ส่วนการกระท�าของมหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ทีไ่ม่อนญุาตให้แต่งกายตามเพศสภาพปัจจบุนัเข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น แน่นอนว่าเข้าข่ายการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะไม่ได้ค�านึงถึงหลักการสิทธิ

มนุษย์ ยิ่งเป็นโอกาสส�าคัญเช่นนี้ ทุกคนควรมีสิทธิเลือกแต่ง

กายตามเพศสภาพปัจจบุนัของตน ซึง่เป็นหลกัการข้ันพ้ืนฐาน

และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อใคร มช. ควรอนุญาตให้นักศึกษา

ข้ามเพศสามารถแต่งกายตามเพศสภาพปัจจุบันของตนเอง

เข้ารบัพระราชทานทานปรญิญาบตัรได้ เนือ่งจากการปฏิบตัิ

ดงักล่าวเป็นการปฏิบัตติามหลกัสทิธิมนษุยชน และเป็นสทิธิ

ขั้นพื้นฐานอีกด้วย และน.ส.มัจฉา กล่าวว่าในไม่ช้าก็เร็วทาง

มหาวิทยาลัยก็ต้องอนุญาตให้นักศึกษาเหล่านี้สามารถแต่ง

กายตามเพศสภาพของตนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ย่ิงปัจจุบันมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ออกมารองรับ และ น.ส.มจัฉา แนะว่า นักศกึษาข้าม

เพศ ทัง้ผูห้ญิงข้ามเพศ และผูช้ายข้ามเพศ ควรมกีารรวมกลุม่

กันขึน้มาปฏบิตักิาร ในเมือ่มหาวิทยาลยัไม่ยอมรบัเร่ือง หรือ

พิจารณา ก็น�าเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพ่ือให้

กฎหมายมาบังคับมหาวิทยาลัยในล�าดับต่อไป 

ด้านคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องกับพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรครัง้ท่ี ๕๒ และทาง

คณะทีน่ายสพิุชญาส�าเร็จการศกึษา จนในขณะนียั้งไม่มกีาร

ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว

LGBT กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย

เป็นตัวอักษรตัวแรกของค�าว่า Lesbian (เลสเบี้ยน) Gay 

(เกย์) Bisexual (ไบเซ็กชวล) และ Transgender/Transsex-

ual (คนข้ามเพศ)

ปัจจบุนั มหีลายมหาวิทยาลยัรัฐท่ีอนุญาตให้ ‘นักศกึษา

ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนิด’ หรือ ‘นักศึกษาข้ามเพศ 

(Transgender)’ แต่งกายตามเพศสภาพในการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ไม่ว ่าจะเป็น มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยพะเยา และ

ล่าสุดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีมีการพิจารณาอนุญาต

เป็นรายบคุคล เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคิวามเท่า

เทยีมทางเพศ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ท้ังนี ้คณะกรรมการสทิธิมนษุย-

ชนแห่งชาติ หรือ กสม. แนะน�ามหาวิทยาลัยแก้ระเบียบให้

นักศึกษาข้ามเพศ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรได้ ท้ังติงว่าการสั่งห้ามเข้าข่าย

ละเมิดสิทธิมนุษยชน   

ดอยหลวง
ต่อจำกหน้ำ ๑

นโยบายครู ต่อจำกหน้ำ ๑

LGBT
ต่อจำกหน้ำ ๑

สพม: ดร.สทิธิชยั มลูเขียน ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต ๓๔



ทางที่ไปไม่ถึง
บทบรรณาธิการ 3ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สิทธิ์เท่าที่มี

ส�ำนกังำนรำชบณัฑติยสภำ ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ สทิธมินษุยชน 

ไว้ว่า เป็นสทิธิ์ของแต่ละบุคคลในฐานะมนุษย์ บนฐานคดิที่ว่าทุกชวีติมคีุณค่า

เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นใครก็มสีทิธิ์ได้รับการปฏบิัตเิท่าเทยีมกัน สามารถด�าเนนิ

ชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้องโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือต่อ

ศลีธรรมอันดขีองสังคม

ที่ผ ่ำนมำปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นปัญหำใหญ่ของ

มนุษยชาติ มีประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการปฏิบัติไม่

เท่าเทยีม เช่นทีเ่ป็นข่าวใหญ่กรณชีาวโรฮนีจา ประเทศไทยเองกเ็ป็นประเทศที่

มปัีญหาด้านสทิธมิษุยชน สหประชาตไิด้รายงานผลประเมนิสถานการณ์สทิธ-ิ

มนุษยชนในไทยปี ๒๕๕๙ และแสดงความกังวลว่าไทยก�าลังเผชญิวกิฤตด้าน

สทิธมินษุยชนหลายประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณคีวามไม่เท่าเทยีมทางเพศ 

เชื้อชาต ิศาสนา 

แม้แต่กฎหมำยควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยงัมมีำตรำ 

๑๗ ทีเ่ปิดช่องให้มกีารกดีกนัทางเพศบนพื้นฐานของความเชือ่ทางศาสนาและ

ความมั่นคงของรัฐ รวมถึงแสดงความกังวลต่อการกีดกันและการใช้ความ

รุนแรงต่อกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT) กลุม่ชาตพัินธ์ุ และ

กลุ่มคนไร้สัญชาติ นอกจากนี้ไทยยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงใน

อตัราสงูทีส่ดุประเทศหนึง่ของโลก ยังไม่นับรวมกรณทีีเ่กดิขึ้นภายในครอบครวั

ที่มักไม่มกีารแจ้งความเพราะถูกมองว่าเป็นปัญหาภายในครอบครัว

 เห็นได้ชดัว่ำ ปัญหำด้ำนสทิธมินษุยชนในประเทศไทยของเรำยงั

เป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม ตัวอย่างใกล้ตัวที่เห็นได้ชัดคอื ภายในรัว้มหาวทิยาลัย

เชยีงใหม่ (มช.) เอง แม้จะเหมอืนมกีารให้ความส�าคัญกับความแตกต่างของ

มนุษย์แต่การแก้ไขปัญหาก็ยังเป็นไปแบบผวิเผนิ เช่น กรณกีารสร้างทางลาด

ส�าหรับผู้พกิารตามสถานที่ต่าง ๆ  ก็ยังไม่ได้ค�านงึถงึการใช้งานจรงิ บ้างก็ลาด

ชนัเกนิไป บ้างกส็ร้างไม่สดุทางทีผู่พ้กิารจะเข้าใช้บรกิารในห้องต่าง ๆ  ได้เพราะ

ถูกตัดด้วยขั้นบันได กรณีชมรมวีน ซีเอ็มยู ที่พวกเขาส่วนใหญ่มีบทบาทใน

กจิกรรมนักศกึษาของมหาวทิยาลัยพอสมควร เช่น การท�างานในฐานะตวัแทน

นกัศกึษาของสโมสรนักศกึษามหาวทิยาลยั การเป็นก�าลังหลักในกจิกรรมของ

บางคณะ แต่หากมกีารกระท�าทีไ่ม่สมควรเกดิขึ้น พวกเขากถ็กูวพิากษ์วจิารณ์

พุ่งเป้าไปที่เรื่องเพศสภาพมากกว่าการชี้แนะตักเตอืนเพื่อแก้ไขปัญหา

 อย่ำงน้อย มช. น่ำจะได้แสดงบทบำทในฐำนะมหำวทิยำลัยแห่ง

ภมูภิาค โดยการจรงิจงักบัปัญหาดังกล่าว อาจจะเริม่จากแค่การออกแบบปรบั

แก้ให้ทุกอาคารมคีวามเป็นมติรแก่ผู้พกิาร โดยใส่ใจในรายละเอยีดให้ครบถ้วน 

มช. จะได้สามารถเป็นตวัอย่าง เป็นต้นแบบศนูย์การเรยีนรูใ้นฐานะสถานศกึษา

ทีใ่ห้สทิธิผ์ูพ้กิารได้มโีอกาสเข้าถงึการศกึษาและบรกิารในทกุประเภทอย่างเท่า

เทยีมกันทุกคน 

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว 
บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา รศ. ดร.นรินทร์ น�ำเจริญ คณาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมำ รศ.ดร.นรินทร์ น�ำเจริญ ผศ.สุนันทำ แย้มทัพ อ.พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ อ.ธิติ เกตุทัต 

อ.มัฆวัต พงศ์มัฆวำน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ นำงสำวรชัสกมล สมบูรณ์ บรรณาธิการข่าว นำยณวริศ เกศพิชญวัฒนำ ฝ่ายข่าว นำยอิสรำกรณ์ ผู้กฤตยำคำมี นำยนำรำชำ 
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เมื่อพูดถึงผู้พิการหรือประเด็น

เก่ียวกบัผูพิ้การในสงัคมไทย แม้ว่าใน

ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นและถูก

กล่าวถึงในวงสนทนาเพ่ิมกว่าเดิม 

กระน้ันก็ตามปัญหาหลายอย่างก็ยัง

ถูกละเลยจนพาให้คิดไปว่า ‘คงได้แค่

นี’้ เพราะไม่ว่าจะอย่างไร สิง่ท่ีผูพิ้การ

ได้รบัก็มกัจะมาเป็นอนัดับสอง อนัดบั

สาม หรือไม่ได้รับเลย 

ผมเป็นคนหน่ึงท่ีรู ้สึกชาชินต่อ

ประเด็นน้ี เพราะเท่าท่ีผ่านมาก็ไม่

ค ่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไร

ส�าหรับผู้พิการท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ จน

กระทั่งหอพักนักศึกษาแห่งหน่ึงใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกปรับปรุง

โครงสร้างเพ่ือรองรับความต้องการ      

ที่หลากหลายของผู้พิการแต่ละคน 

โดยเฉพาะผู้ท่ีน่ังวีลแชร์ ทางลาด 

ลฟิท์ และห้องน�า้เป็นส่วนส�าคญัอย่าง

ย่ิง ซึ่งหอพักดังกล่าวได้สร้างความ

ประหลาดใจให้แก่ผมท่ีเคยปิดมุม

มองในด้านน้ี เหตุเพราะความด้านชา

จากภาพที่ปรากฏในสังคม 

ทางลาด ลิฟท์ ห้องน�้า รถม่วง 

ถนน ตลอดจนอาคารหลายแห่งใน

มหาวิทยาลัยถูกปรับปรุง จนเป็นอีก

ครัง้ท่ีผมเลกิสนใจความเปลีย่นแปลง

ดงักล่าว เน่ืองจากคดิไปเองว่าแค่นีค้ง

เพียงพอแล้วส�าหรับพวกเขา จน

กระทั่ง

“หนูไม่เคยไปเรยีนวิชานีเ้ลยค่ะ” 

ขณะท่ีผมก�าลังสอนวิชามนุษย์และ

ปรชัญา ให้แก่ ‘ต้นเฟิร์น’ (นามสมมต)ิ

นักศึกษาคณะวิจิตศิลป์ ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในผู้พิการท่ีต้องพ่ึงพาวีลแชร์ การ

สอนดงักล่าวเป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือ

ผู้พิการ ชือ่โครงการ ‘สอนเสรมิส�าหรบั

นักศึกษาผู้พิการ’ ที่ให้นักศึกษาใน

มหาวทิยาลยัลงชือ่เพ่ือจดัตวิเพ่ิมเตมิ

ให้แก่ผู้พิการ และขณะนั้นที่ประโยค

ดังกล่าวถูกเอ่ยขึ้นมาระหว่างที่ผม

สอบถามถึงบทเรยีนทีอ่าจารย์สอนใน

ห้องเรียน น้องต้นเฟิร์นก็พูดขึ้นมา

“อาคารเรยีนคณะมนษุยศาสตร์ 

ตึก HB๕ ห้องที่เรียนมันต้องลงบันได 

ถึงมีทางราบไปถึงหน้าห้องแต่ก็ต้อง

ลงบันไดอีก หนูก็เลยไม่ได้ไปเรียน” 

ห้องเรยีนทีว่่าผมกเ็คยมปีระสบการณ์

ร่วม เน่ืองจากเคยใช้เรยีนวิชาหนึง่ ซึง่

ในสมัยนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่า ทาง

เดินปกติ บันไดธรรมดาที่เคยบ่นและ

คิดในใจว่า ไม่เสมอขั้นและเดินยาก 

ห้องเรียนดังกล่าวหากมีคนที่น่ังวีล-

แชร์มาเรียนด้วยจะเป็นอย่างไร และ

นี่เป็นเพียงสถานท่ีหนึ่งของหลายสิบ

ห้องในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเช่น

นี ้คอื มทีางลาด ทางราบ แต่ก็ต้องพบ

กับบันไดขึ้นลงอีกชั้น

“ที่ จ ริ ง เ รา

ท�าเรื่องขอย ้าย

ห้องเรียนก็ได้ค่ะ 

แต่วิชาน้ันหนูท�า

เรื่องแล้วอาจารย์

บอกว่าไม่สะดวก

เพราะว่าเป็นคาบ

เรียนใหญ่ ไม่มี

ห ้องให้เปลี่ยน” 

บางปัญหาที่เคย

คิดไว้ว่าแก้ไขได้ กลับเป็นการแก้ไขที่

ปลายเหตุ อย่างเช่นข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้

รับจากปากของน้องต้นเฟิร์น ได้รับ

ผ่านประสบการณ์ของตัวเอง และ

กลับไปสังเกตสิ่งที่น้องพูด ห้องเรียน

ใหญ่หรือท่ีเรียกติดปากว่าห้องสโลป 

แม้ผู้พิการจะสามารถไปถึงหน้าห้อง 

เรียนได้ แต่ก็ไม่สามารถลงบันไดใน

ห้องดังกล่าวเพ่ือน่ังเรียนได้อย่าง

สะดวก หรือทางลาดบางแห่งก็สูงชัน

เกินกว่าจะไปถึง 

ทางลาดบางแห่งก็ดูเหมือนว่า

สร้างมาแบบไม่ตั้งใจให้ใช้งานจริง 

“ทางลาดบางท่ีข้ึนไปแล้วก็เจอทาง

ต่างระดบัอกี บางทีก็่สงูเกินข้ึนไม่ไหว

จริง ๆ  ค่ะ เหมือนไม่ได้ออกแบบให้ใช้

งานจริง” เป็นค�าพูดที่ไม่ได้เจือปน

ความรู้สกึน้อยเนือ้ต�า่ใจหรอืใด ๆ  เป็น

เพียงค�าพูดทีฟั่งดแูล้วผมเข้าใจว่าเธอ

ชาชินไปกับเรื่องพวกนี้ โดยที่คนปกติ

ธรรมดาอย่างเรา บางครัง้กลบัเลอืกที่

จะมองข้าม ค�าพูดที่มายืนยันความ

จริงดังกล่าวซึ่งหลุดมาจากปากของ

น้องต้นเฟิร์นก็คือ “ที่คณะก็มีลิฟท์ค่ะ 

แต่คนใช้เยอะ จนลฟิท์เสยีอยู่บ่อย ๆ ” 

คนปกติธรรมดาอย่างเรา เหตุไฉนต้อง

ใช้ลฟิท์เพ่ือขึน้ไปเรยีนแค่ชัน้สองหรอื

ชั้นสาม ผมคิดในใจขณะฟังน้องเล่า

จากที่กล่าวมาเป็นเพียงความ

ล�าบากทางกายท่ีผู้พิการได้รับ แล้ว

สภาพจิตใจของพวกเขาล่ะ เคยมีใคร

สงัเกตและมองลกึ

ลงไปหรือไม่ 

ครัง้หน่ึงก่อน

รับหน้าที่มาสอน

เสริมวิชามนุษย ์

และปรชัญาให้กับ

น้องต้นเฟิร์น มีค�า

พูดหน่ึงทีท่�าให้ผม

สะเทือนใจ เมือ่ผูท้ี่

ดูแลให้ค�าปรึกษา

เหล่าผู ้พิการ กล่าวค�าสบประมาท 

นักเรียนคนท่ีผมก�าลังรับหน้าท่ีสอน 

ว่า “ทนหน่อยนะ คนนี้ค่อนข้างดื้อ” 

แต่สิ่งท่ีผมเห็นกับค�าพูดที่ได้ยินมา

แทบจะเป็นคนละด้าน น้องต้นเฟิร์น

เป็นหน่ึงในนักเรียนท่ีตั้งใจ ใฝ่รู้ ตรง

ต่อเวลา และเมื่อผมน�าประสบการณ์

ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพ่ือปรับความ

เข้าใจแก่คนกลุม่น้ัน กลบัได้รบัฟังอกี

ประโยคหนึ่ง ซึ่งหากคนท่ีถูกพาดพิง

อย่างน้องต้นเฟิร์นมาได้ยินเข้า ก็อาจ

เสียใจไม่น้อย “น้องนับว่าโชคดีแล้ว

ล่ะ เพราะนาน ๆ ทีเด็กคนนี้จะขยัน

เรียนบ้าง” ผู้ใหญ่คนนั้นกล่าว

ทุกวันนี้ความชินชาของผมต่อ

เรื่องผู ้พิการเริ่มแปรเปลี่ยนไปทีละ

เล็กทีละน้อย ขณะนี้ผมเห็นทางที่ไป

ไม่ถึงของคนกลุ่มหนึ่ง ทางที่เหมือน

สร้างขึ้นมาเพ่ืออ�านวยความสะดวก 

แต่ก็ไม่ครบถ้วนรอบด้านพอ หรือแม้

กระทั่งทางเดินของจิตใจมนุษย์ท่ีดู

เหมือนจะไปไม่สุดทาง หลายครั้งเรา

ตัดสินบางสิ่งจากการมองดูเพียง

ภายนอก ค�าพูดส�าคัญกว่าการกระท�า 

นั่นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดในสายตาผม

ขณะน้ี โดยเฉพาะต่อเรือ่งดงักล่าว ค�า

พูดจากคนปกติท่ีผมไม่อาจเปิดเผย

ชื่อ และค�าพูดของผู้พิการคนหนึ่ง ทั้ง

สองต่างมีน�้าหนักจนยากจะประเมิน

ได้ แต่เมื่อได้เรียนรู้และลองท�าความ

เข้าใจ ผมก็ได้รับค�าตอบดังกล่าว

ในสายตาของใครหลายคน มอง

ว่าต้นเฟิร์นหรือผู้พิการคนอื่น ๆ เป็น

เด็กขี้เกียจ ขาดเรียนบ่อย แต่ใครจะรู้

ว่า ต�าราและหนังสือท่ีน้องพยายาม

เสาะหามา ท้ังจากคนรู้จัก จากรุ่นพ่ี 

และจากการตั้งใจเรียนการสอนเสริม 

ความพยายามดังกล่าวมันพิสูจน์ค�า

พูดได้มากกว่าแค่ลมปาก “มันไม่ได้

ล�าบากทีจ่ะไปเรยีนค่ะ แต่สถานทีม่นั

ไม่เอื้อจริง ๆ” น้องกล่าวอย่างจนใจ

เป็นไปไม่ได้เลยหรอืท่ีสงัคมไทย

จะสามารถสร้างเส้นทางที่เท่าเทียม

ให้แก่พวกเขาอย่าง ‘จริงใจ’ ส�าหรับ

ผมกลับคิดว่าเป็นไปได้ เพียงแต่สิ่ง

เหล่านั้นต้องเริ่มจากจิตใจเบื้องลึก

ของเราที่จะเปิดรับพวกเขาเหล่าน้ัน

อย่าง ‘เต็มใจ’ ไม่ใช่เพียงเปลือกนอก

ที่ฉาบทับ จนก่อรูปเป็นทางลาดที่ใช้

งานไม่ได้ดังกล่าวน้ัน หรือกระท่ังค�า

พูดลับหลังอย่างเจ็บแสบที่ผ่านหู 

ผมเชื่อว่า ถ้าทุกคนเปิดใจและ

มองในมมุของผูพิ้การ ทางเดนิทีเ่ชือ่ม

พวกเรากับพวกเขาเข้าด้วยกันอย่าง

แท้จริง จะต้องเกิดขึ้นได้แน่นอน 

ซ่อมแล้วซ่อมอีก: รอยกำรซ่อมถนนบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำตำด

ชมพู ซึ่งผ่ำนกำรซ่อมแซมมำแล้ว ๓ ครั้ง แม้จะพึ่งเปิดให้ใช้งำน

เป็นเวลำเพียง ๔ เดือน เกิดกำรตั้งค�ำถำมว่ำกำรก่อสร้ำงนั้นมี

ประสิทธิภำพหรือไม่

ฟ้องด้วยภาพ
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คดี ๕ นักวิชาการยังไม่คืบหน้า อัยการ

นัดเลื่อนสั่งฟอง ด้าน มช. เข้าช่วยเหลือ ‘ดร.

ชยันต์’ เตม็ที ่แต่ไม่ได้ข้องแวะกับนักศกึษา ๓ 

คน มองว่ามีทนายของตนอยู่แล้ว ทาง ตร. 

แจงความล่าช้าในการตั้งข ้อหาว่า ต้อง

รวบรวมหลักฐาน ส่วนการตั้งข้อหาดังกล่าว

เหตุมาจากการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ด้านนัก

กฎหมาย แย้งค�าสั่ง คสช. มองเป็นกฎหมาย

เก่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ นักสิทธิมนุษยชน

ย�้า คดีดังกล่าวกระทบสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศ

สืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการไทยศึกษา

นานาชาติ ครั้งท่ี ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๘ ก.ค. 

๒๕๖๐ มีกลุ่มนักวิชาการร่วมกับนักศึกษาชูและ

ติดป้าย ‘เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร’ เป็นเหตุให้ 

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ผู้อ�านวยการศูนย์ภูมิภาค

ศึกษาด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และยังเป็น

ประธานกรรมการและประธานฝ่ายวิชาการจัด

งานประชุมไทยศึกษาครั้งท่ี ๑๓ ที่ จ.เชียงใหม่ 

นายธีรมล บวังาม นกัศกึษาปรญิญาโท คณะการ

สื่อสารมวลชน มช. และบรรณาธิการส�านักข่าว

ประชาธรรม นางสาวภัควด ีวีระภาสพงษ์ นักแปล

และนกัเขยีนอสิระ นายชยัพงษ์ ส�าเนียง นกัศกึษา

ปริญญาเอกคณะสังคมศาสตร์ มช. และนายนล

ธวัช มะชัย นักศึกษาปริญญาตรีคณะการสื่อสาร

มวลชน มช. รวม ๕ คน ถูกตั้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืน

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ที่ ๓/๒๕๕๘ เรื่องการมั่วสุมหรือชุมนุม

ทางการเมือง โดยผู้กล่าวหาคือ พ.อ.สืบสกุล บัว-

ระวงศ์ รองผูบ้ญัชาการกองก�าลงัรกัษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ซึ่งท้ัง ๕ คนได้เข้าพบ

พนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรช้างเผอืก เพ่ือ

รับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

ความคืบหน้าล่าสุดของการด�าเนินคดีทาง

กฎหมาย นายนลธวัช ได้ออกมาเปิดเผยผ่าน

เฟซบุก๊ส่วนตัวของตน เมือ่วนัท่ี ๒๔ ต.ค. ว่า “ขณะ

นี ้อยัการบอกว่า ต�ารวจยังส่งส�านวนคดใีห้ไม่ครบ 

เลยจะเลื่อนการพิจารณาสั่งฟ้องไปอีก นัดอีกที 

๒๕ ธันวา ครับ ไหน ๆ อัยการก็เลื่อนแล้วพวกเรา

เลยย่ืนหนังสือให้สอบพยานเพ่ิมอีก ๑ ปาก คือ 

ดร.อิสระ ชูศรี นักภาษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

มหดิล เพ่ือตคีวามภาษาว่า “เวทีวชิาการไม่ใช่ค่าย

ทหาร” สื่อความหมายอย่างไร ดูท่าแล้วคงได้

พิจารณาคดีต้นปีหน้าครับ” เนื้อความตามท่ี

ปรากฏในเฟซบุ๊ก Nontawat Machai

นายไพสฐิ พาณิชย์กุล รกัษาการแทนผูช่้วย

อธิการบดีฝ่ายบริหารท่ัวไปและกฎหมาย กล่าว

กับผู้สื่อข่ำวอ่ำงแก้วถึงประเด็นเรื่องความช่วย

เหลือของทางมหาวิทยาลัยต่อกรณีดังกล่าว 

เนื่องจากผู้ที่ถูกตั้งข้อหา ๓ คนเป็นนักศึกษา มช. 

๒ คน และเป็นอาจารย์ มช.  ๑ คน “ในส่วนของ

คดท่ีีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลยั มนัีกกฎหมายของ 

มช. เข้าไปช่วยในแง่ของการดูข้อเท็จจริงกับ

พนักงานสอบสวน อกีทัง้ได้ส่งนติกิรของทาง มช. 

ไปพร้อมกับอาจารย์ชยันต์ท่ีสถานีต�ารวจ ส่วน

เร่ืองกระบวนการทางกฎหมายมหาวิทยาลัยไม่

สามารถไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพราะ

ถือว่าเมื่อจะเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพใน

กระบวนการยตุธิรรม” ซึง่จากการชีแ้จงในข้างต้น 

นายไพสิฐ เอ่ยถึงการช่วยเหลือซึ่งเฉพาะเจาะจง

ไปที่ตัว ดร.ชยันต์ เนื่องจากเป็นผู้จัดงานประชุม

ไทยศึกษา สถานที่ก่อเหตุตามการแจ้งความของ

ผู้กล่าวหา ในส่วนของนักศึกษาอีก ๓ คน นาย

ไพสฐิ ได้ชีแ้จงดงัน้ี “ในส่วนของนักศกึษาท่ีเข้าไป

เก่ียวข้อง ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือมากเท่าไหร่ เนื่องจากว่าทางนักศึกษา

มีทนายความท่ีเข้าไปช่วยเหลือในการด�าเนินคดี

อยู่แล้ว” 

ส่วนประเด็นท่ีมีการโจมตีการใช้ค�าส่ังของ 

คสช. ท่ี ๓/๒๕๕๘ ในการจัดงานประชุมทาง

วิชาการดังกล่าว หลายฝ่ายออกมาโต้แย้งในมุม

นี้ว่า ค�าสั่งดังกล่าวไม่ได้ถูกน�ามาบังคับใช้กับ

กรณีการจดังานประชมุวิชาการ แต่เป็นการใช้กับ

ผู้มีลักษณะการชุมนุมทางการเมือง ๕ คน ดัง

กล่าวภายในงานประชมุไทยศึกษา ครัง้ที ่๑๓ โดย

นายไพสฐิ มองว่า “ข้อมลูทีม่หาวิทยาลยัได้รบัว่า

มีการติดป้ายในงานสัมมนา มีการชูป้าย เหล่านี้ 

เป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนือความตั้งใจของผู้จัดงาน 

ท้ังน้ี มีการก�าหนดหัวข้อท่ีจะเสวนาอย่างชัดเจน 

ซึ่งการติดป้ายที่อยู่นอกเหนือรูปแบบของงาน 

ท�าให้กองทัพมองว่าเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นก็คือการใช้จังหวะที่มี

การเสวนาวิชาการมาเคลือ่นไหวทางการเมอืง จดุ

นิดเดียวท่ีเป็นประเด็นปัญหาก็คือ มีภาพชูป้าย

ดังกล่าวในสื่อ”

ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของทางเจ้า

หน้าท่ีพนักงานคือ ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เขื่อนแก้ว 

รองสารวัตรสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรช้างเผือก 

กล่าวถึงการตีความของสื่อหลายส�านักท้ังไทย

และต่างประเทศท่ีท�าให้ผู ้คนสับสนและมอง

ว่าการด�าเนินคดีดังกล่าวเป็นการใช้อ�านาจของ 

คสช. เข้ามาแทรกแซงเวทวิีชาการ โดยได้ค้านว่า 

“จริง ๆ แล้วท่ีทหารมาร้องทุกข์กล่าวโทษไม่ได้

เป็นกรณีการชุมนุมทางการเมือง แต่มาร้องทุกข์

กล่าวโทษว่ามีกลุ่มบุคคล ๕ คน ได้มีการน�าป้าย

ข้อความมาแสดงเชงิสญัลกัษณ์ ทางเจ้าหน้าท่ีได้

เข้าไปเตือนให้น�าแผ่นป้ายดังกล่าวออก แต่ยัง

ปรากฏแผ่นป้ายนั้นอยู่ สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงได้

รวบรวมพยานหลักฐาน แล้วมาร้องทุกข์กล่าว

โทษให้ด�าเนินคดีกับทั้ง ๕ คน ว่ามีการขัดค�าสั่ง

ของเจ้าหน้าที่ คสช. ไม่ได้เกี่ยวกับการประชุม

วิชาการ มีการตีความว่าการประชุมวิชาการเป็น

สิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่

เก่ียวข้องกันเลยเพราะไม่ได้เอาผดิกับการเสวนา

ทางวิชาการ”

อีกทั้ง ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ ยังย�้ากับผู้สื่อข่าวถึง

การออกหมายเรยีกตวัผูต้้องหาทัง้ ๕ คน เน่ืองจาก

มีหลายฝ่ายต้ังข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการ

ออกหมายเรียก ว่าเหตุการณ์และภาพการชูป้าย 

‘เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร’ เกิดขึ้นในช่วงเดือน 

ก.ค. แต่หมายเรียกกลับถูกส่งไปยังหน่ึงในผู ้

ต้องหาในช่วงกลางเดือน ส.ค. ว่า เหตุของความ

ล่าช้าเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีทหารต้องรวบรวมหลกั-

ฐานการกระท�าผิด ซึ่งในที่นี้หมายถึงการติดและ

ชูป้ายดังกล่าว โดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด

ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

จ.เชียงใหม่ จึงส่งผลให้หมายเรียกถูกส่งไปใน

เดือนดังกล่าว

ท�าให้ผูส้ือ่ข่าวจบัข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับการตัง้

ข้อหากับนักวิชาการทั้ง ๕ คน ได้ว่า ฝ่ายความ

มัน่คงมองว่าการชูป้ายเป็นการแสดงออกทางการ

เมืองและตีความว่าลักษณะดังกล่าวขัดค�าสั่ง 

คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ แต่ค�าถามที่เกิดขึ้นกลับกลาย

เป็นว่า ท�าไมการชปู้ายหรอืตดิป้ายทีเ่ขียนว่า ‘เวที

วิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร’ ถึงละเมิดค�าสั่ง คสช. 

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ ให้ความเห็นว่า “จากที่ได้รับแจ้ง

ลักษณะการกระท�าดังกล่าวไม่ใช่การวิพากษ์

วิจารณ์ ซึง่หากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ คสช. เรือ่ง

การท�างานก็อาจไม่ผิด แต่เมื่อเป็นการเขียน

ข้อความ ซึง่เป็นการแสดงเชงิสญัลกัษณ์ นัน่อาจ

เป็นเหตุท�าให้ฝ่ายความมั่นคงตีความหมายว่า

เข ้าข ่ายละเมิดค�าสั่ง คสช. ท่ี  ๓/๒๕๕๘” 

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ ยังเสริมอีกว่า การประชุมหรือ

เสวนาทางวิชาการเป็นสิง่ท่ีจดัขึน้ได้ตามปกต ิแค่

ต้องค�านึงถึงเนื้อหาสาระในการพูดคุยว่ามีการ

กระทบถึงความมั่นคงหรือต่อ คสช. ไหม หากมี

สามารถเข้าไปขออนุญาตและอธิบายเหตุผลต่อ

ฝ่ายความมั่นคงได้ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เมือ่วนัท่ี ๑๐ ต.ค. ท่ีผ่านมา ผศ.ดร.จนัทจริา 

เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจ�าภาควิชากฎหมาย

มหาชน คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ได้เดินทางเข้าย่ืนค�าให้การในฐานะพยานผู ้

เชี่ยวชาญต่อพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก 

จ.เชยีงใหม่ ซึง่ศนูย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนษุยชน 

ได้น�ามาเผยแพร่โดยมีเน้ือหาบางส่วนตามน้ี 

“ค�าสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ ๓/๒๕๕๘ ประกาศใช้

เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ในช่วงที่รัฐธรรมนูญฯ 

ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ และก่อน

การประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการชุมนุม

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วัน

ที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ดังนั้น เมื่อ

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 

๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว ตามหลักการใช้การ

ตีความกฎหมายย่อมถือว่าค�าสั่งหัวหน้า คสช.ท่ี 

๓/๒๕๕๘ สิ้นผลไปโดยปริยาย ไม่สามารถใช้

บังคับกับประชาชนได้นับแต่วันท่ี ๑๔ ส.ค. 

๒๕๕๘ เป็นต้นมา ตามหลกักฎหมายใหม่ยกเลกิ

กฎหมายเก่าซึ่งมีเนื้อหาอย่างเดียวกัน”

ด้าน นายชนกนันทน์ นันตะวัน เจ้าหน้าท่ี

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์ มช. เสนอมุมมองใน

ฐานะนักสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับการบังคับใช้ค�า

สั่งของ คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ว่า เหตุการณ์ดังกล่าว

กระทบต ่อมุมมองด ้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น 

อกีทัง้การชปู้ายแสดงความคดิเหน็อย่างหน่ึง และ

ป้ายท่ีระบวุ่า ‘เวทวิีชาการไม่ใช่ค่ายทหาร’ เป็นข้อ

เท็จจริง ไม่ได้แสดงถึงการปลุกปันทางการเมือง

แต่อย่างใด

คดี ๕ นักวิชาการยังไม่คืบหน้า อัยการเลื่อนสั่งฟ้อง 
หลายฝ่ายมองไม่ใช่การแทรกแซงเวทีวิชาการ

รายงานพิเศษ

รำยงำนโดย อมัพร  ลงุส ุ และเจรญิ เรอืแก้ว

ทางการเมือง โดยผู้กล่าวหาคือ พ.อ.สืบสกุล บัว-

ระวงศ์ รองผูบั้ญชาการกองก�าลงัรกัษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ และรองผู้บัญชาการ

มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ ซึ่งท้ัง ๕ คนได้เข้าพบ

พนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรช้างเผอืก เพ่ือ

รับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๐ 

ไพสฐิ ได้ชีแ้จงดงัน้ี “ในส่วนของนักศกึษาท่ีเข้าไป

เก่ียวข้อง ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เข้าไปให้ความ

ช่วยเหลือมากเท่าไหร่ เนื่องจากว่าทางนักศึกษา

มีทนายความท่ีเข้าไปช่วยเหลือในการด�าเนินคดี

อยู่แล้ว” 

ส่วนประเด็นท่ีมีการโจมตีการใช้ค�าส่ังของ 

โทษให้ด�าเนินคดีกับทั้ง ๕ คน ว่ามีการขัดค�าสั่ง

ของเจ้าหน้าที่ คสช. ไม่ได้เกี่ยวกับการประชุม

วิชาการ มีการตีความว่าการประชุมวิชาการเป็น

สิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่า ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วไม่

เก่ียวข้องกันเลยเพราะไม่ได้เอาผดิกับการเสวนา

ทางวิชาการ”

ต้องค�านึงถึงเนื้อหาสาระในการพูดคุยว่ามีการ

กระทบถึงความมั่นคงหรือต่อ คสช. ไหม หากมี

สามารถเข้าไปขออนุญาตและอธิบายเหตุผลต่อ

ฝ่ายความมั่นคงได้ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เมือ่วนัท่ี ๑๐ ต.ค. ทีผ่่านมา ผศ.ดร.จนัทจริา 
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เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ที่ผ่านมา พล.อ. ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ใช้มาตรา ๔๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศักราช ๒๕๕๗ ออกค�าสัง่ ว่า

ด้วยข้อก�าหนดในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ค�าสั่งที่ 

๔๗/๒๕๖๐ ยกเลิกการบังคับใช้ผังเมืองของจังหวัด

ระยอง ชลบรุ ีและฉะเชงิเทรา พร้อมท้ังให้หน่วยงาน

ของรฐัจัดท�าแผนผังการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและ

ระบบสาธารณปูโภคขึน้ใหม่ ซึง่ท�าให้เกิดเสยีงวพิากษ์

วิจารณ์จากนักวิชาการถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

และชุมชนที่อาจจะตามมา

ดร.สมนึก จงมวีศิน นักวิชาการด้านสิง่แวดล้อมและ

สุขภาพ  กล่าวถึงความน่าเป็นห่วงที่หัวหน้า คสช. ออก

ค�าสั่งพิเศษในเรื่อง อีอีซี ว่า 

“คสช. ไม่น่าจะต้องเร่งด�าเนนิการยกเลกิผงัเมอืงเพ่ือ 

อีอีซี  ทั้ง ๆ  ที่มีการร่าง พ.ร.บ. การใช้ที่ดินในพื้นที่อีอีซีอยู่

แล้วในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งตรงนี้ยังอยู่ใน

ระหว่างการร่างเพ่ือออกเป็นกฎหมาย แต่ คสช. กลบัเลอืก

ใช้ ม.๔๔ เพื่อเร่งปัญหาตรงนี้เสียเพราะกลัวจะไม่ทันกับ

การร่าง พ.ร.บ. อีอีซี ที่ยังอยู่ในขั้นตอน ซึ่งการใช้ ม.๔๔ 

นี ้ลดระยะเวลาการรบัฟังความคดิเห็นจากชมุชนในพ้ืนท่ี

และเวลาการท�าแผนพ้ืนที่ให้เหลือภายในระยะเวลา ๖ 

เดือน แล้วสิ่งที่น่ากังวลคือระยะเวลาตรงนี้น้อยเกินไป 

ขนาดการท�าแผนสัดส่วนจังหวัดใช้เวลาคุยถึง ๑๑ ป ี

ดังนั้น ตรงนี้จึงเป็นค�าถามส�าคัญถึงเรื่องธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมท่ีดีแล้วหรือไม่ เพราะว่าการพูดคุยด้าน

สิ่งแวดล้อมใช้เวลาค้นหาวิจัยไม่ต�่ากว่า ๑ ปีแน่นอน 

ยกตัวอย่าง การวางผังเมืองของจังหวัดระยอง มีการ

บังคับพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วนอยู่แล้วว่าพ้ืนท่ีใดเป็นเขตชุมชน 

พ้ืนท่ีใดเป็นเขตเกษตรกรรม และพ้ืนที่ใดเป็นนิคม

อตุสาหกรรม ท�าให้อตุสาหกรรมถูกจ�ากัดสร้างแค่ในพ้ืนท่ี

เท่านั้น แต่ค�าสั่งที่ ๔๗/๒๕๖๐ ตรงนี้ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้กฎหมายผังเมืองมาก�าหนด อุตสาหกรรมจะลงตรง

ไหนก็ได้ในพ้ืนท่ี ซ�า้ร้ายเรายังไม่รูอ้าณาเขตท่ีแน่นอนของ

โครงการท่ีสามารถก่อต้ังในพ้ืนท่ี ออีซี ีสิง่ท่ีส�าคัญของการ

ก�าหนดสดัส่วนคอื การไม่ให้ทกุพ้ืนทีผ่ลาญทรพัยากรไป

หมด สดุท้ายอนาคตเราก็จะไม่เหลอืทรพัยากรท่ีเพียงพอ

อีกเลย หรือบางพื้นที่เป็นแก้มลิงหรือบริเวณน�้าผ่านก็ไม่

ควรไปสร้างอะไรมาขวางทางน�้าจนท�าลายสิ่งแวดล้อม

ไปจนหมดจงึควรมกีารจดัท�าวิจยัเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมเสยี

ก่อนจึงด�าเนินการในขั้นต่อไป แต่ ม.๔๔ ตรงนี้มาลัดคิว

ในกระบวนการนี้”

ดร.สมนึก กล่าวเสริมถึงภาพรวมของระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ออีซี)ี แน่นอนว่าการเป็น

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษมีผลให้เกิดอุตสาหกรรมเข้ามาเพ่ิม

ในพ้ืนที่ มีเขตพาณิชยกรรม มีระบบสาธารณูปโภคใน

พ้ืนที ่การขนส่งท่ีเพ่ิมมากขึน้ เพ่ือรองรบัอตุสาหกรรมตรง

น้ี ภาพรวมทางเศรษฐกิจจากรายงานหากเป็นไปตาม

แนวทาง อีอีซี ก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นแต่ก็อาจะส่งผลได้ไม่

นาน ไม่เพียงแค่ความน่าเป็นกังวลในการเร่งจัดท�าเพียง

เท่านั้น ความน่าเป็นห่วงที่ส�าคัญคือเรื่องของภาค

ประชาชนโดยเฉพาะชมุชนในพ้ืนทีแ่ละสิง่แวดล้อมทีอ่าจ

ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้โดยตรง 

“ลึก ๆ แล้วปัญหาเก่าของนิคมอุตสาหกรรมตรงน้ี

ยังไม่สามารถแก้ได้เลย จึงเป็นกังวลถึงสัญญาณการก่อ

ตั้ง อีอีซี คือ ๑.หากการมาถึงของนิคมอุตสาหกรรมใหม่ 

ก็ต้องจ�าเป็นในการขยายพ้ืนที่ ซึ่งในเขตพิเศษตรงนี้มี

พ้ืนท่ีจ�ากัดอยู่แล้วท�าให้อุตสาหกรรมมีพ้ืนที่แออัด หาก

ความเป็นไปได้ในด้านไม่ดคีอื ขยายจนกินพ้ืนท่ีเขตเมอืง

และชุมชนเข้าไปอีก ซ�้าร้ายอาจเกิดโครงการถมทะเล

เข้าไปท�าลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและแหล่งเพาะพันธุ์

ปลาตามธรรมชาต ิ๒.การท�าอตุสาหกรรมหลายประเภท

สร้างมลพิษให้กับพ้ืนท่ีและก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูก

วิธี โดยส่วนใหญ่อุตสาหกรรมในพื้นที่ก็ใช้การแก้ไขโดย

ใช้การ CSR หรอืก็คือ ซือ้คนซือ้ใจ พาคนในชมุชนไปเทีย่ว 

สร้างสิ่งต่าง ๆ เพ่ือชุมชน แต่ไม่ได้ลงแก้ไขปัญหาปัจจัย

พ้ืนฐานที่แท้จริง ย่ิงพูดถึงปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหนักก็ย่ิงแล้วใหญ่ อุตสาหกรรม

หนกัทีม่รีะบบจดัการไมด่ผีลทีต่ามมาคอื เกดิมลพษิทาง

น�า้ แล้วปัญหาทีส่�าคัญของภาคตะวันออกเดมิคอื ปัญหา

เรื่องน�้า ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมหนักต้องใช้น�้าเป็น

จ�านวนมาก ท�าให้ในเขตอุตสาหกรรม ๓ จังหวัด ต้องน�า

น�า้มาจากจงัหวัดจนัทบรุซีึง่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตรกรรม แต่

ต้องท�าการแบ่งน�า้มาให้อตุสาหกรรมตรงนี ้แล้วหากย้อน

มองถึงต้นตอการส่งน�้าก็จ�าเป็นต้องสร้างแหล่งเก็บน�้า 

ปัญหาท่ีตามมาคือ ระบบนิเวศและแหล่งพ้ืนที่ทาง

เกษตรกรรมเสียหายตามไปด้วยทางอากาศก่อให้เกิด

มลพิษทางด้านการหายใจ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ส่งผลเสีย ย่ิงเรื่องดินตรงนี้ย่ิงต้องเร่งแก้ปัญหาเพราะ

อตุสาหกรรมบางอย่างมกีารลกัลอบท้ิงกากอุตสาหกรรม

อันตรายลงดินซึ่งอันตรายต่อชุมชนด้วย”

ดร.สมนึก ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า อย่าเร่งท�าผลงาน

ให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นผลดีแก่สายตาเลยหากโครงการที่ท�า

อยู่ไม่ได้ดีจริง ซ�้าร้ายอาจเกิดผลเสียระยะยาวทิ้งท้ายให้

กับประเทศ พร้อมท้ังอยากให้รัฐบาลและผู ้ก�าหนด

นโยบาย หรือหน่วยงานด้านการพัฒนา ช่วยเข้ามาดูแล 

ให้สามารถขยายเวลาร่างออกเป็นระหว่าง ๑ ปี หรอื ๓ ปี

ได้หรอืไม่ จะได้ไม่ต้องกลายเป็นกฎหมายทีท่�าให้ประเทศ

ชาติเสียหายในภายหลังด้วยเหตุผลจากระยะเวลาที่

กระชั้นชิดซึ่งท�าให้ผู้เกี่ยวข้องจริงมีส่วนร่วมได้ยาก

นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล นักเคลื่อนไหวด้าน

สิง่แวดล้อม ให้ความเหน็ในเฟซบุก๊ ถงึกรณีนีว่้า นอกจาก

ผงัเมอืงท่ีถูกยกเลกิในเขต ระยอง ชลบรุ ีฉะเชงิเทรา แล้ว 

การเขียนผังเมืองใหม่จะเป็นไปตามการก�าหนดของ

กรรมการนโยบายอีอีซี และให้เจ้าหน้าท่ีของ สนง. เขต

เศรษฐกิจอีอีซี เป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ผังเมือง จะเขียนผัง

แบบไหนก็ตามใจกรรมการนโยบายของออีซี ีการด�าเนนิ

งานอื่นใดที่จะสนับสนุนให้เกิดการท�างานในอีอีซี 

สามารถกระท�าได้ทัง้หมด แม้ว่าการด�าเนนิการนัน้จะอยู่

ในอ�านาจของกฎหมายฉบบัใด หรอืหน่วยงานไหนก็ตาม 

แต่เมื่ออีอีซี ต้องการก็สามารถด�าเนินการได้ โดยเพียง

แจ้งให้ทราบเท่านั้น ตลอดจนหน่วยงานรัฐเหล่านั้นจะ

ต้องท�าหน้าที่หนุนความต้องการของอีอีซีด้วย มากกว่า

นั้นก็คือ การด�าเนินการใดสามารถให้เอกชนด�าเนินการ

ได้ด้วย เพียงแค่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่

กรรมการอีอีซี มอบหมายเท่านั้นก็เพียงพอ เอกชนน้ันก็

สามารถด�าเนินการใดก็ได้ แม้จะเขียนว่าให้หน่วยงาน

ก�ากับ

หากการด�าเนินการนัน้กระทบต่อสทิธิของประชาชน 

ล่วงล�้าสิทธิด้านการใช้ทรัพยากรท่ีดิน น�้า ทะเล ป่าไม้ 

หน่วยงานทัง้หลายจะถูกก�าหนดให้สนับสนนุออีซี ีมนัคือ

การให้ดาบอาญาสิทธิ ์ออีซีจีะเอาไปเชอืดใครกไ็ด ้โดยที่

กฎหมายและหน่วยงานรัฐที่มีอ�านาจเดิมต้องสนับสนุน 

ส�านักงานอีอีซี มีอ�านาจในการ เช่าซื้อ เวนคืน ถม

ทะเล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กรรมการนโยบายอีอีซี 

ก�าหนด น่ันหมายความว่าไม่ต้องสนใจกฎหมายอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น การถมทะเล ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการเดินเรือน่านน�้าไทยและกฎหมายว่าด้วยการ

ประมง โดยท่ีดินท่ีเกิดข้ึนจากการถมทะเลจะกลายเป็น

สมบัติของอีอีซี โดยที่ดินซึ่งได้มาทั้งหมดนั้น อีอีซีจะเอา

ไปใช้ประโยชน์ ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ตามการก�าหนด

ของอีอีซีเอง ไม่ว่าจะเป็นการ ขาย แลกเปลี่ยน เช่าซื้อ

คสช. งัด ม.๔๔ ยกเลิกผังเมืองเร่งโครงการ
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก นักวิชาการชี้น่าเปนห่วง
รำยงำนโดย อิสรำกรณ์ ผู้กฤตยำคำมี

พระราชก�าหนด (พ.ร.ก.) คนต่างด้าว ปี ๒๕๖๐ นี้มีสาระส�าคัญ

เป็นการบริหารจัดการการท�างานของคนตา่งดา้วเป็นไปอย่างมีระบบ 

และมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การน�าคนต่างด้าวมา

ท�างานกับนายจ้างในประเทศและการท�างานของคนต่างด้าว ซึ่ง 

พ.ร.ก. น้ีมีบทบัญญัติบางประการที่มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิและ

เสรภีาพในชวีติและร่างกายของบคุคล เสรภีาพในเคหสถานของบคุคล 

เสรีภาพของบุคคลในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา สิทธิใน

ทรัพย์สนิของบคุคล และเสรภีาพของบคุคลในการประกอบอาชพี โดย

มีการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพเพียงเท่าที่จ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ

บริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าวให้เป็นไปอย่างมีระบบและ

มีประสิทธิภาพ

ตัง้แต่ประกาศใช้ พ.ร.ก. คนต่างด้าว มีข้อก�าหนดห้ามคนต่างด้าว

ขายของหน้าร้านที่ดูเป็นประเด็นน่าสนใจ เนื่องจากในปัจจุบันจะเห็น

คนต่างด้าวขายของตามหน้าร้านค้าทั่วไป รวมถึงเปิดร้านเป็นของ

ตัวเอง โดยเฉพาะร้านอาหารข้างทาง ซึ่งขัดกับ พ.ร.ก. คนต่างด้าวที่

ก�าหนด ตรงน้ีเองท่ีเราจะมาท�าความเข้าใจถึงข้อก�าหนดท่ีห้ามคน

ต่างด้าวขายของหน้าร้าน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตัวแรงงาน 

และนายจ้าง ผ่านมุมมองของนักวิชาการทั้ง ๒ ท่าน

อาจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อห้ามคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน ในท่ีนีห้มายถึง คนเข้าเมอืง

ผิดกฎหมาย หากเป็นกรณีชนกลุ่มน้อย (คนที่เข้ามาอยู่นานแล้ว ได้

รบัการจดัท�าทะเบยีนในฐานะ “คนไม่มสีญัชาตไิทย” เลข ๑๓ หลักข้ึน

ต้นด้วยเลข ๖, ๗ จะสามารถท�างานได้ทกุประเภท ตามประกาศส�านกั

นายกฯ ๑๕ พ.ย. ๕๙) แต่หากเป็นแรงงาน ๓ สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา 

ลาว และเมียนมา จะท�างานได้เฉพาะท่ีมีการประกาศให้ท�า ตาม

ประกาศส�านักนายกฯ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ งานตาม ม.๑๓ 

(๒) ซึ่งทั้งสองอย่างยังใช้อยู่ตามบทเฉพาะกาล พระราชก�าหนด

การบริการจัดการแรงงาน ม.๑๓๕

“ถ้าถามถึงเหตุผลในการห้ามคนต่างด้าวขายของหน้าร้าน ก็คง

เป็นเรือ่งความมัน่คง กลวัคนต่างด้างด้าวจะมาแย่งงานคนไทยท�า กลัว

ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเชยมาก เพราะแรงงานกลุ่มเหล่านี้คือ ก�าลัง

ส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเราเลย”

 อาจารย์สุธาสินี สุภา หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการทาง

กฎหมายและหัวหน้าศูนย์ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมาย

พูดถึงการจดัการทียั่งเห็นคนต่างด้าวขายของหน้าร้านอยู่ ซึง่คน

ต่างด้าวขายของช�า มคีวามผดิตามพระราชก�าหนดการบรหิารจดัการ

การท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นการท�างานโดย

ไม่มใีบอนุญาตท�างาน แต่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการยกเว้นบทลงโทษตาม

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๓/๒๕๖๐ จนถึงวันที่ 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 

๒๕๖๑ ดังน้ัน ในระหว่างน้ีจะไม่มีการด�าเนินคดีตามกฎหมายแก่

ลูกจ้าง  

การออก พ.ร.ก. ฉบับนี้ ไม่น่าจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ ที่ก�าหนดให้การตรา

กฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 

รวมท้ังรัฐธรรมนูญท่ีผ่านการประชามติฉบับน้ีเป็นครั้งแรกท่ีมีหมวด

การปฏิรูปประเทศในมาตรา ๒๕๘ ด้านกฎหมายซึ่งก�าหนดให้รัฐต้อง

มีกลไกปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการมาตรา ๗๗ และ

พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล

กฎหมายออกมาโดยไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ

ภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน ข้อเสนอแนะต้องรับฟังความคิด

เห็นผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นายจ้างและแรงงานต่างด้าว นักวิชาการ

ด้านแรงงาน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรบัปรงุ

พ.ร.ก. โดยให้ได้ข้อสรุปการประกอบอาชีพของคนต่างด้าว ๓ กลุ่ม

ใหญ่  ได้แก่ อาชีพที่ต้องสงวนไว้ส�าหรับคนไทย เช่น อาชีพที่เกี่ยวกับ

อัตลักษณ์ของไทย (งานหัตถกรรม การเกษตรกรรม มัคคุเทศก์  ฯลฯ) 

อาชีพเฉพาะต่างด้าวท�าได้ แต่จะต้องมีใบอนุญาต (วิศวกรรมและ

สถาปัตยกรรม ฯลฯ) และอาชีพผ่อนปรนให้คนต่างด้าวท�างานได้บ้าง  

เพราะเป็นงานที่ขาดแคลนแรงงานไทย (กรรมกรก่อสร้าง พนักงาน

บริการในร้านอาหารและโรงแรม คนขายของตามตลาดสด งานแม่

บ้านและกิจการดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ)

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนก็ไม่อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น

นายจ้าง และแรงงานต่างด้าว ตืน่ตระหนกกับข้อก�าหนดห้ามแรงงาน

ต่างด้าวขายของหน้าร้าน เน่ืองจากในส่วนของการก�าหนดโทษทาง

กระทรวงแรงงานได้พิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งเดิมที่ก�าหนดโทษสูง ปรับ ๔ 

แสน - ๑ ล้านบาท จะต้องดูว่าจะมีการปรับลดอย่างไร ให้เหมาะสม

กับทุกฝ่าย และกลุ่มสุดท้ายเป็นการพิจารณาในเรื่องของการน�าเข้า

แรงงานต่างด้าว แนวทางการจัดการให้มีความสะดวก ถูกต้องมาก

ที่สุด ซึ่งจะพิจารณาร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือ

แก้ไขบทกฎหมายให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ

ประกาศใช้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

ºทวิเคราะห์: เรื่องโดย วชิราวØ²ิ  พรมวิชÑย 

เจาะ พ.ร.ก. แรงงานตา่งดา้ว 
ตามขอ้กําหนดห้ามคนตา่งดา้วขายของหนา้ร้าน

ฉะเชิงเทรา

ระยอง

ชลบุรี

พื้นที่เปาหมาย ๓ จังหวัด

ทําความรูจัก

มหานครเมืองใหม
ยุค 'ลุงตู'

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)

เปนการตอยอดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลยตะวันออก

ยกระดับ ๕ อุตสาหกรรมเดิม
- เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูง
- ทองเที่ยวกลุมรายไดดี และเชิงสุขภาพ
- อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
- แปรรูปอาหาร
- ยานยนต

เพิ่มเติม ๕ อุตสาหกรรมใหม
- หุนยนต
- การบินและโลจิสติกส
- การแพทย
- เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- ดิจิทัล

โครงสราง
พื้นฐาน

สนามบินอูตะเภา
เมืองการบินภาคตะวันออก

รถไฟความเร็วสูง
เชื่อม ๓ สนามบิน

ทาเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ ๓

ทาเรือมาบตาพุด
ระยะที่ ๓ 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา

ระยอง

พื้นที่เปาหมาย ๓ จังหวัด

สนามบินอูตะเภา
เมืองการบินภาคตะวันออก

ทาเรือแหลมฉบังทาเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ ๓



๖ ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ËÞÔ§ÊÒÇผูม้อบโอกาส
โลกแห่งความเท่าเทียมยังเป็นสิ่งท่ียากจะจับต้องได้

ในโลกใบนี้ ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล�้าและต่าง

ชั้น แม้กระทั่งทุกวันนี้ เด็กและสตรียังคงเป็นฝ่ายที่ต้องถูก

ปกป้อง ดแูล และเรยีกร้องความเท่าเทียมดงักล่าวกับสงัคม 

โดยเฉพาะสังคมซึ่งเต็มไปด้วยเส้นเขตแดน คล้ายกับการ

ขดีก้ันความเป็นมนุษย์ในสายตาของใครหลายคน กล่าวคอื 

หากเด็กและสตรีเหล่านั้นไม่ใช่คนในดินแดนไหน คนเหล่า

นั้นมักถูกเลือกปฏิบัติและถูกมองในมุมที่ต่างออกไป

นางสาวจามพอง ลายอู หญิงชาวไทใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่ง

ในผู ้ที่ลุกข้ึนเพ่ือต่อสู ้กับสังคมต่างถ่ิน การหลีกหนีภัย

สงครามแย่งดินแดนนับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ลุกลามจนกระทั่ง

ทุกวันน้ี เด็กและสตรีชาวไทใหญ่หลายพันคนต่างได้รับ

ผลกระทบจากภัยสงครามท่ียังไม่สงบลง แม้ประเทศ

เมียนมาจะได้ผู้น�าชุดใหม่ จามพองในฐานะที่ยังโชคดี เกิด

และเติบโตในประเทศไทยจึงได้รับสัญชาติไทยซึ่งเธอใช้

สถานะดังกล่าวอย่างเต็มภาคภูมิ เพ่ือเป็นตัวแทนของ      

ชาวไทใหญ่ ปกป้องและให้การช่วยเหลอืภายใต้มลูนธิิเพ่ือ

การพัฒนาศักยภาพเด็กและสตร ีท่ีครัง้หน่ึงในอดีตเธอเคย

ได้รับโอกาส จนเติบโตเป็นผู้หญิงที่เด็กไทใหญ่ต้องการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและสตรี ก่อตั้งขึ้น

เมื่อปี ๒๕๔๒ โดยกลุ่มผู้หญิงไทใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือ

ส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี ต่อต้านการเอาเปรียบ และการ

ใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร

ต่าง ๆ เพื่อสันติภาพ และเสรีภาพในสังคม ตลอดจนสร้าง

ความเข้มแขง็เพ่ือให้ผูห้ญงิมชีวิีตท่ีดข้ึีน โดยเฉพาะเดก็และ

สตรีท่ีไม่ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันอย่างกลุ ่ม

ชาติพันธุ์และชาวต่างชาติ

ความช่วยเหลือนับหลายร้อยครั้ง บางครั้งยังไม่เคย

ไปถึงเด็กเหล่านั้น จามพองจึงเป็นหนึ่งกระบอกเสียงและ

หน่ึงแรงกายคอยขับเคล่ือนความเท่าเทียมและแสงสว่าง

ให้แก่เด็ก ๆ ถึงแม้ในสายตาของใครหลายคนจะคงเห็น

ความเป็นเด็กไทใหญ่ แตกต่างจากเด็กไทย เพราะความ

สงสารและห่วงใย เด็กเหล่าน้ันถูกปิดก้ันด้วยก�าแพงของ

ค�าว่า รัฐชาติ ประเทศ และเส้นเขตแดน 

เดก็และสตรท่ีีไม่ใช่คนไทยในสายตาของเรา จริงหรอื

ที่เรามองเขาในมุมเดียวกับที่มองเด็กไทยคนอื่น ๆ

ครั้งหนึ่งเมื่อป ี๒๕๕๘ ผู้เขียนเคยลงพืน้ทีใ่นชุมชนวดั

ป่าเป้า ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนของชาว

ไทใหญ่ ท่ีมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเกิดเส้น

เขตแดนทีแ่บ่งว่าพ้ืนท่ีใดเป็นไทย ชมุชนทางประวัตศิาสตร์

แห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในชุมชนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือความเป็น

ไทใหญ่ไว้อย่างเหนี่ยวแน่นเท่าท่ีจะสามารถต้านทาน

กระแสเมืองที่พัดผ่านมาได้

ข้อมลูจากนางสาวเเสงจนัทร์ ทิพย์รตัน์ ประธานชมุชน

พัฒนาป่าเป้าในขณะนัน้ ซึง่กล่าวถงึทัศนะและมมุมองของ

คนไทยบางส่วนในพื้นที่ดังกล่าว ที่มองกลุ่มชาวไทใหญ่ใน

แง่ลบ จึงช่วยชี้ชัดถึงข้อสังเกตที่ถูกตั้งไว้ตั้งแต่ต้น เกี่ยวกับ

ความเป็นเดก็และสตรทีีถู่กมองในมมุท่ีต่างกัน เมือ่พวกเธอ

และเด็กเหล่านั้นอยู่ในสถานะที่ต่างออกไป

“ยิ่งเห็นยิ่งอยากช่วย” 

จามพองพูดด้วยสายตาแห่งความมุง่มัน่ เพราะตลอด

การท�างานของเธอในมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และสตรี สิ่งที่เธอพบเห็น ไม่ใช่เพียงความโหดร้ายของ

โชคชะตาที่พรากเด็ก ๆ ออกจากประเทศเกิดของตน หาก

แต่ความยากล�าบากท่ีต้องทนทุกข์ ความเท่าเทียมท่ี

พยายามเรียกร้อง และสายตาหลายล้านคู่ของชาวไทใหญ่

ที่อยากพึ่งพา ยิ่งพบเห็น ยิ่งมีแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เด็ก

และสตรีเหล่านั้นต้องเผชิญหน้า

อกีหน่ึงแรงใจท่ีคอยค�า้จนุจามพองในสงัคมใหญ่โดย

ไม่ปล่อยให้เธอต้องอยู่เพียงล�าพังบนความโหดร้ายของ

ความจริงที่ต้องเผชิญ เมื่อต้องลงพื้นที่เพื่อสอดส่องความ

เป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายของเธอ ก็คือ พ่อและแม่ ท่าน

ทั้งสองคอยให้ก�าลังใจและเป็นแรงขับท่ีท�าให้เธอไม่

ท้อถอย “ช่วยได้ไม่มาก ก็ช่วยน้อยก็ได้” ครอบครวัของเธอ

เคยกล่าวไว้ โดยจามพองยังคงยึดมั่นประโยคดังกล่าว

จนถึงทุกวันนี้

อีกทั้งยังมีบุคคลที่จามพองเคารพและนับถือ นั่นคือ 

ลุงแสงจึ้น (ซะคะฮะ) เป็นผู้เขียนข่าวและนักแปลข่าวเป็น

ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทใหญ่ และภาษาไทย 

เหมือนกับเป็นกระบอกเสียงให้แก่ชาวไทใหญ่ ให้คน

ภายนอกได้ทราบ และอีกคนคือ ยายแมรี่ (แม่ส่าเมลี่) ซึ่ง

เปิดสถานรบัเลีย้งเด็กไทใหญ่ท่ียากล�าบาก เป็นแบบอย่าง

ของแม่พระที่จามพองคอยเอาเป็นแบบอย่าง และคอย

สนับสนุนด้านความช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้

บุคคลต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา ล้วนมีส่วนช่วยผลักดันให้

จามพองเข้มแข็งขึ้น ซึ่งยังไม่อาจกล่าวถึงญาติพ่ีน้อง ครู 

อาจารย์ ตลอดจนผู้คนท่ีคอยช่วยเหลือเธอตลอดมา น่ัน

แสดงให้เห็นว่า ยังมีกลุ่มก�าลังทางความคิดและปัญญา

กลุม่หนึง่ซึง่คอยขบัเคลือ่นความไม่เท่าเทียมทียั่งพบเหน็ได้

ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ก้าวเข้ามาในความเท่าเทียม 

เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ แม้จะเป็นก�าลงัเพยีงเลก็น้อยจากคนกลุม่

หน่ึง แต่จามพองและมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาศักยภาพเด็ก

และสตรีก็จะคอยเป็นกระบอกเสียงให้แก่สังคมไทยต่อไป 

โดยให ้การช ่วยเหลือทางด ้านทุนการศึกษาแก่เด็ก

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ และเพ่ือ

สกัวนัหนึง่ คนไทยบางกลุม่ทียั่งคงแบ่งแยกความเป็น ‘คน’ 

โดยใช้เส้นเขตแดนเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน จะหันมาเห็น

ความส�าคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียม ไม่ใช่เพียงแค่

สิทธิเด็กและสตรี แต่หมายรวมไปถึงสิทธิความเป็นมนุษย์

คนหนึ่งในสังคมโลก

สังคม-วัฒนธรรม

เพื่อมวÅชน: เรื่องแÅะÀาพโดย เจริญ เรือแก้ว แÅะ³Ñ°พงศ์ »˜นยศ

โอตะคุ คืออะไร? ความหมายโดยทั่วไป คือ ผู้ที่หมก-

มุน่หรอืจรงิจงักับอะไรแบบสดุ ๆ  คนทัว่ไปรูจ้กัคนกลุม่นีใ้นเรือ่ง

ความคลัง่ไคล้มงังะ (การ์ตนู) อนิเมะ (การ์ตนูแอนิเมชนั) วิดโีอ

เกม ปอปไอดอล ซึง่อาจจะเหน็ได้ทัว่ไปในทกุสงัคม แต่ใครจะ

รู้ว่าวันหน่ึงตลาดสินค้าที่เคยตอบสนองเพียงกลุ่มคนเล็ก ๆ  

กลุ่มนี้จะกลายมาเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจที่ส�าคัญระดับ

ประเทศ

มีผู้ตั้งค�านิยามเรียกประเทศญี่ปุ่นว่า ‘The Land of Ris-

ing Sun’ หรือ ‘แดนอาทิตย์อุทัย’ นั่นมิใช่เพียงเพราะประเทศ

น้ีเห็นพระอาทิตย์ข้ึนก่อนใคร แต่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความ

ส�าเร็จในการสร้างชาติให้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่เป็นประเทศแรก ๆ 

ในทวีปเอเชยี หลงัประสบความเสยีหายอย่างหนักจากการเป็น

ผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ ๒

ภาพโตเกียวทาวเวอร์ หอกระจายสญัญาณวิทยุโทรทศัน์

ทีส่ร้างแล้วเสรจ็เมือ่ปี ค.ศ. ๑๙๕๘ ในภาพยนตร์ไตรภาคญ่ีปุน่

เรื่อง Always: Sunset on Third Street (ถนนสายนี้หัวใจ ไม่

เคยลืม) ภาคแรกคือ หนึ่งในภาพความส�าเร็จและความเจริญ

รุ่งเรื่องในการสร้างชาติญี่ปุ่น การจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกใน

ญ่ีปุน่ มเีครือ่งใช้ไฟฟ้าจ�าพวกโทรทัศน์ ตูเ้ย็น เครือ่งซกัผ้า และ

ใช้ของแบรนด์เนมจากตะวันตก ท�าให้คนญี่ปุ่นในยุคนี้รู้สึกได้

ถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมชนชั้นกลาง แต่กระนั้นเมื่อ

พระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีวันที่พระอาทิตย์ตกเช่นกัน ไม่นานนัก

กับการลิ้มรสความอู้ฟู่ สะดวกสบาย กลางทศวรรษที่ ๑๙๗๐ 

เศรษฐกิจระหว ่างประเทศเริ่ มส ่ งสัญญาณถึงความ

เปลี่ยนแปลง วิกฤตการณ์น�้ามันโลก และข้อตกลงพลาซ่า 

(Plaza Accord) ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าในช่วงทศวรรษที่ 

๑๙๘๐ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง ราคาที่ดินใน

โตเกียวพุ่งสูงข้ึนกว่า ๓ เท่า ส่งผลต่ออัตราค่าครองชีพ 

ความเชื่อท่ีว่าตนเองเป็นชนชั้นกลาง มีชีวิตมั่นคง และระบบ

การจ้างงานตลอดชีพเริ่มสั่นคลอน ท�าให้ญ่ีปุ่นเผชิญกับการ

หดตัวของวัฒนธรรมหลักท่ีผู้คนเริ่มหยุดบริโภคเมื่อเศรษฐกิจ

ถดถอย ซึ่งในยุคนี้เองวัฒนธรรมย่อยอย่าง ‘โอตะคุ’ ได้เริ่มก่อ

ตัวเป็นรูปเป็นร่าง และในทางเศรษฐกิจสินค้าประเภท Soft 

Power (พลังในทางวัฒนธรรม) ก็เริ่มเข้มแข็งขึ้น

ทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ภาวะฟองสบู่แตก ท�าให้ผู้คนตกงาน

เป็นจ�านวนมาก เกิดระบบลกูจ้างชัว่คราวซึง่มรีายได้ไม่แน่นอน 

ผู้คนไม่มีเงินมากพอที่จะบริโภควัฒนธรรมชนชั้นกลาง เมื่อ

สงัคมเกิดปัญหา ทัง้ช่องว่างระหว่างชนชัน้และช่องว่างระหว่าง

เพศ จึงเกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคมและหลีกหนีออกไปสร้าง

กลุม่ของตนเอง สอดรบักับการเตบิโตของคน Gen Y ทีเ่ริม่เป็น

วัยรุ่นในยุคนี้ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่

สดใสเหมือนรุ่นก่อน เศรษฐกิจที่ถดถอยก�าลังบั่นทอนความ

เชื่อเรื่องการท�างานหนัก คนกลุ ่มนี้เริ่มต่อต้านวิถีญี่ปุ ่นที่

เรียกร้องความเป็นผู้ใหญ่ ความกดดันของระเบียบ ประเพณี 

ทีเ่คร่งครดั ความเปลีย่นแปลงอกีประการของวฒันธรรมญ่ีปุน่

คอื การทีผู่ค้นเปลีย่นมาบรโิภควฒันธรรมเพือ่เพิม่คณุค่าและ

เอกลักษณ์ สนองความไม่มั่นใจในตัวเองและอยากได้รับการ

ยอมรบัจากคนภายนอก ปลดปล่อยจนิตนาการไปกับเหล่าตวั

การ์ตูนเพ่ือลดความตงึเครยีดในชวีติ ภาครฐัจงึหันมาให้ความ

ส�าคัญกับการผลิตสินค้าด้านวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองคน

ญ่ีปุ่นเองและส่งออก Soft Power (พลังในทางวัฒนธรรม) 

จ�าพวก การ์ตูน แฟชั่น ไปยังต่างประเทศด้วย ซึ่งการส่งออกนี้

อยูบ่นพ้ืนฐานของการสอดแทรกวฒันธรรมอนัเก่าแก่ทีม่มีาแต่

อดีตเพ่ือกระตุ้นกระแสความนิยมให้แพร่หลายไปสู่วัยรุ ่น 

ที่เป็นพลังหลักในการเผยแพร่วัฒนธรรม 

ปรากฏการณ์ของตวัการ์ตนูแมว Hello Kitty ทีล่มืตาดโูลก

ในทศวรรษที ่๑๙๗๐ แสดงให้เหน็ถึงความนยิมสนิค้าประเภทนี้

ในท่ัวโลก ด้วยการจบัมอืกับแบรนด์สนิค้าแฟชัน่ชือ่ดังระดับโลก

ไม่ว่าจะเป็น VANS Dr.Martin หรือ H&M ผลิตสินค้าลวดลาย

คาแรค็เตอร์ของเจ้าแมวตวันีอ้อกจ�าหน่ายและสร้างยอดขายได้

อย่างมหาศาล แม้ในคราวแรกจะต้องเจอคู่แข่งท่ีเข้าถึงเด็กได้

ทกุเพศมากกว่า แต่ในฐานะผูผ้ลติซานรโิอก็ได้ท�างานอย่างหนัก

เพ่ือขยายช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายจากเพียงกลุ่มเด็กเล็ก สู่

เดก็มธัยมจนกลายเป็นเพ่ือนสาวของทุกวัย จนกระท่ังโดนใจคน

ดังมากมายอย่าง เลดี้กาก้า และมารายห์ แครี่

แต่แล้วความท้าทายใหม่ก็ก่อตวัขึน้ภายใต้การมาถึงของ

กระแส Hallyu หรอืวัฒนธรรม K-pop ท่ีส่งอตุสาหกรรมบนัเทงิ 

เช่น ยอนซามะ (ท่านยง) ชื่อเรียกขานในบรรดาแม่บ้านชาว

ญ่ีปุ่นของนักแสดงเกาหลี เบยองจุน จากซีรี่ส์ยอดนิยมเรื่อง 

Winter Sonata, Tohoshinki (ดงบังชินกิ) ไอดอลบอยแบนด์

เกาหลีที่สามารถขายบัตรคอนเสิร์ตจ�านวน ๕๐,๐๐๐ ที่นั่ง ทั้ง 

๓ รอบในโตเกียวโดมหมดภายใน ๓๐ วินาที 

จากผู้ท่ีเคยส่งออกวัฒนธรรมไปทั่วโลก ก�าลังถูกแรง

ปะทะจากวัฒนธรรมบนัเทงิเกาหลทีีก่�าลงัเตบิโต ภายใต้บรบิท

น้ีเองจงึท�าให้ญ่ีปุน่เร่งผลติสนิค้าเพ่ือตอบสนองกลุม่วัฒนธรรม

ย่อยและส่งออกมาแข่งขันกับวัฒนธรรม K-pop ของเกาหลี

เพ่ือขอคืนพ้ืนท่ี J-pop ให้กับญ่ีปุ่นด้วยเกิร์ลกรุ๊ปที่ท�ารายได้

มากที่สุดอย่าง AKB48

AKB48 เกิดขึ้น ณ อากิฮาบาระ ย่านแหล่งรวบรวม

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า พวกเธอมีคอนเซปต์

ท่ีเข้าถึงง่าย มีการเลือกต้ังสมาชิก การจบการศึกษา (ออกจาก

วง) AKB48 ถือเป็นการเตมิเต็มความฝันของเดก็หนุม่ ด้วยภาพ

ลักษณ์น้องสาวข้างบ้านท่ีน่าปรารถนา มากกว่าหญิงสาวท่ี 

เฉิดฉายสมบูรณ์แบบอย่างไอดอลเกาหลี การแต่งกายด้วย

เครื่องแบบนักเรียน กฎการห้ามมีแฟน และห้ามประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมก็ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ความไร้เดียงสาให้เพิ่ม

มากขึน้ น�ามาสูจ่นิตนาการแฟนตาซขีองเหล่าโอตะคุท่ีรูส้กึเป็น

เจ้าข้าวเจ้าของ การเอาใจช่วย และการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี เคยมีแฟนเพลงของ AKB48 ซื้อซิงเกิ้ล Everyday 

Kachuusha เพลงเดียวถึง ๕,๕๐๐ แผ่น นอกจากนีพ้ลงัความ

คลั่งไคล้ของโอตะคุ ยังสามารถผลักดันให้พวกเธอกลายเป็น

พรีเซนเตอร์ของสินค้าจ�านวนมากในญ่ีปุ่น จึงไม่แปลกนักที่

พวกเธอสามารถก้าวขึน้มาสูต่ลาดเพลงกระแสหลกัและขยาย

ฐานแฟนคลับจากผู้ชายสู่ผู้หญิงได้ ความคล่ังไคล้ไม่ได้หยุด

เพียงแค่เมืองอากิฮาบาระ แต่ยังขยับขยายไปยังเมืองต่าง ๆ 

ของญี่ปุ่นด้วย ได้แก่ SKE48 (SKE คือ ซาคาเอะ เขตหนึ่งใน

เมืองนาโงย่า) NMB48 (NMB คือ ย่านนัมบะในโอซาก้า) 

HKT48 (HKT คือ ฮากะตะ เขตหนึ่งในเมืองฟุกุโอกะ) รวมถึง

ต่างประเทศ เช่น JKT48 (JKT คือ จาการ์ต้าเมืองหลวงของ

ประเทศอินโดนีเซีย) และ BNK48 (BNK คือ กรุงเทพฯ 

เมืองหลวงของประเทศไทย)

จากเศรษฐกิจทีต่กต�า่หลงัวกิฤตการณ์เศรษฐกิจโลกส่ง

ผลให้ญีปุ่น่สนใจผลติสนิค้าทีเ่กีย่วข้องกับวฒันธรรมมากขึน้

ก็เพ่ือตอบสนองสงัคมบรโิภคนิยมภายในประเทศตนเอง และ

ได ้ใช ้สินค ้าเหล ่าน้ีเป ็นทูตทางวัฒนธรรมส่งไปเย่ียม

เยียนประเทศต่าง ๆ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ว่าสินค้าเหล่านี้จะ

ประสบความส�าเร็จในตลาดโลกหรือไม่ แต่ ณ เวลาน้ีการ

ลงทุนส่งออกพลังทางวัฒนธรรมก็น่าจะเหมาะสมกับญ่ีปุ่น

เองที่สุด

โอตะคุ คืออะไร ?
¢ÑºเคÅื่อนเศรษ°กิจ: เรื่องโดย มÑÅÅิกา ไชยºÑง 
Àาพโดย เจริญ เรือแก้ว

ร้ำนขำยสินค้ำทำงวัฒนธรรมของกลุ่มโอตะคุในย่ำนอำกิฮำบำระ (Akihabara) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



นายพอล มานาฟอร์ท และ นายรคิ เกตส์ 

ถูกส�านักงานสอบสวนกลาง (เอฟบีไอ) 

รวบตัว ก่อนถูกศาลตั้งข้อหาว่ามีความผิด

หลายกระทง รวมท้ังข้อหาสมคบคิดฉ้อโกง

รัฐบาลสหรัฐฯ ฟอกเงิน และโกงภาษี ด้าน

นายโรเบร์ิต มลุเลอร์ เผยมีเจ้าหน้าท่ีระดบั

ลา่งของทรัมปส์ารภาพถกูสั่งเจรจารสัเซยี

โรเบิร์ต มุลเลอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา

พิเศษที่ควบคุมการสอบสวนกรณีรัสเซีย

แทรกแซง เลื อกตั้ งสหรั ฐฯ  หลั งจาก ท่ี

ประธานาธิบดสีหรฐัฯ คนปัจจบุนั โดนลัด์ ทรมัป์ 

สั่งปลดนายเจมส์ โคมีย์ ออกจากต�าแหน่งผู้

อ�านวยการส�านักงานสอบสวนกลางหรือ

เอฟบีไอ โดยให้เหตุผลว่า เขาเห็นพ้องท่ีจะ

ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของนายเจฟฟ์ เซสชันส์ 

รัฐมนตรียุติธรรม ท่ีชี้ว่านายโคมีย์ไม่สามารถ

ท�าหน้าทีผู่น้�าของเอฟบไีออย่างมปีระสทิธิภาพ

ต่อไปได้ แต่สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคน

มองว่า การสัง่ปลดนายโคมย์ีอย่างกะทนัหนัน้ี 

มีสาเหตุจากนายทรัมป์ไม่ต้องการให้มีความ

คบืหน้าในการสบืสวนคดท่ีีเก่ียวข้องกับตวัเขา 

เช ่นกรณีรัส เซียแทรกแซงการเ ลือก ต้ัง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และกรณีท่ีทีมรณรงค์

หาเสยีงของนายทรมัป์หลายคนลอบตดิต่อกับ

เจ้าหน้าท่ีรัสเซีย โดยการแต่งตั้งนายมุลเลอร์

เป็นค�าสั่งของนายร็อด โรเซนส์ไตน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และได้รับการ

ชื่นชมอย่างมาก จากบรรดานักการเมือง

ทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ที่ผ่านมาโรเบิร์ต มุล-

เลอร์ สั่งฟ้องคนใกล้ชิดผู้น�าสหรัฐฯ คนส�าคัญ 

๒ คน พอล มานาฟอร์ต วัย ๖๘ ปี อดตีผูจ้ดัการ

หาเสียงเลือกตั้ง และริค เกตส์ วัย ๔๕ ปี อดีต

นกัธุรกิจทีเ่คยท�าธุรกิจร่วมกับนายมานาฟอร์ต 

ในข้อหาการสมรู้ร่วมคิดเพ่ือเป็นปรปักษ์ต่อ

สหรัฐอเมริกา และฟอกเงิน ๗๕ ล้านดอลลาร์ 

และข้อหาอื่น ๆ อีก ๑๒ กระทง ซึ่งเป็นการ

สั่งฟ้องที่เกิดขึ้นครั้งแรกในคดีนี้ โดยหลักฐาน

ถูกค้นพบหลังเจ้าหน้าท่ีเอฟบีไอ บุกบ้านใน

รัฐเวอร์จิเนียของอดีตผู้จัดการหาเสียงเมื่อ

วันท่ี ๒๖ ก.ค. ท่ีผ่านมาและค้นพบเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องกับการล็อบบี้ ซึ่งพบว่าท้ังมานา-

ฟอร์ตและเกตส์ได้พยายามปกปิดข้อมูล

เกีย่วกับบทบาทของคนท้ังคู่ต่อการลอ็บบีช่้วย

ยูเครน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่

มลุเลอร์ได้ส่งฟ้อง ไม่มข้ีอกล่าวหาใดทีช้ี่ไปถึง

การเกี่ยวข ้องโดยตรงกับคดีข ้อกล่าวหา

สมรูร่้วมคดิระหว่างทมีหาเสยีงของทรมัป์และ

รัสเซีย ถึงแม้ว ่าคนทั้งคู ่จะเกี่ยวข ้องกับ

แคมเปญการล็อบบี้เพ่ือผลประโยชน์ของ

รัสเซียในยูเครนก็ตาม

นอกจากนัน้นายมลุเลอร์ยังเปิดเผยอกีว่า 

อดีตที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศ นายจอร์จ 

พะพาโดพอลอส วัย ๓๐ ปี ตกลงยอมรบัความ

ผดิว่าให้การเทจ็เมือ่วันท่ี ๓ ต.ค. ทีผ่่านมา โดย

นายพะพาโดพอลอสเคยท�าหน้าที่ในฐานะที่

ปรึกษาด้านนโยบายการต่างประเทศให้กับ

ทรัมป์ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งกระทรวง

ยุตธิรรมสหรฐัฯ ยนืยันว่า นายพะพาโดพอลอส

โกหกเก่ียวกับเงื่อนไขเวลา ความเก่ียวข้อง 

และบทบาทของเขา ต่อความสัมพันธ์กับเจ้า

หน้าท่ีระดับสูงของรัฐบาลรัสเซีย ซึ่งหลักฐาน

ในส�านวนคดีชีว่้า นายพะพาโดพอลอสได้แจ้ง

ต่อผู้จัดการแคมเปญหาเสียง ว่าเขาสามารถ

ท�าให้การพบปะกับรสัเซยีเกิดข้ึนเพ่ือการหารอื

ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ที่จะ

เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์ได้

ด้านประธานาธิบดีทรมัป์ได้ออกมาแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับคดีรัสเซียแทรกแซงการ

เลอืกตัง้ของสหรฐัฯ บนทวิตเตอร์

ส่วนตัวว่า “ผมขอโทษ แต่เรื่อง

มนัผ่านมาเป็นปีแล้ว ก่อนที ่พอล ม า

นาฟอร์ดจะเข้ามาในทีมหาเสียง

ของผม ท�าไมคุณไม่ไปสนใจเรือ่ง

ทุจริตของนางฮิลลารี และพรรค

เดโมแครตหละ” นายทรัมป์ยัง ได ้

แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์

อีกว่า “ไม่มีการสมรู ้ร ่วมคิด” ซึ่ ง

เป็นประโยคที่ทรัมป์มักจะตอบ

สื่อต่าง ๆ หากมีการถามถึงคดี ดั ง

กล่าว

ทั้งน้ีทรัมป์ไม่สามารถที่จะ

ไล่นายมลุเลอร์ออกจากต�าแหน่ง ผู ้

สืบสวนพิเศษได้โดยตรง แต่

สามารถไล ่รัฐมนตรีและรอง

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้

ออกจากต�าแหน่งได้ เนื่องจาก

มุลเลอร์และทีมสืบสวนพิเศษ

ของเขาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 

แต่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ถอนตัวจาก

คดีดังกล่าวแล้ว อ�านาจในการดูแลจึงตกเป็น

ของรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ดังนั้นหาก

ทรมัป์ต้องการทีจ่ะไล่มลุเลอร์ออกเพ่ือไม่ให้มา

สืบสวนคดีของตน จ�าเป็นจะต้องไล่รัฐมนตรี

และรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกก่อน 

แล้วค่อยแต่งตัง้รฐัมนตรคีนใหม่ จากนัน้จงึจะ

สามารถให้รัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่ไล่นา

ยมุลเลอร์ออกจากการสืบสวนคดีดังกล่าวได้ 

ซึ่งเหตุการณ์เช ่นนี้ เคยเกิดข้ึนมาแล้วใน

เหตุการณ์ท่ีถูกเรียกว่า ‘คดีวอเตอร์เกต’ ใน

สมัยของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน โดย

ประธานาธิบดีนิกสันได้ไล่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมในสมัยนั้นออก จนสามารถ

ท่ีจะไล่ผู้สืบสวนพิเศษในคดีดังกล่าวออกได ้

แต่เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้คะแนนนิยมของ

ประธานาธิบดีนิกสันตกลงไปมาก จนท�าให้

ต้องลาออกจากต�าแหน่งในที่สุด 

๗ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

‘ทรัมป’ ส่อซวย! ‘โรเบร์ิต มลุเลอร์’ 
สั่งฟ้องประธานหาเสียงของทรัมป 

ตางประเทศ

เรียบเรียงโดย ณพงศ์ชัย ปัญญำ

นายคาร์เลส ปุกเดมองต์ อดีตผู้น�าแคว้นคาตาลุญญา กล่าวว่ารัฐบาลสเปน

ก�าลงัท�าลายประชาธิปไตย หลังปลดเขาออกจากต�าแหน่ง และออกหมายจบักุมเขา 

โดยเขาไม่ยอมรับข้อหากบฏที่รัฐบาลสเปนออกหมายจับ ท้ังยังจะเดินหน้าการ

ประกาศเอกราชจากสเปนต่อ แม้จะลี้ภัยอยู่ที่เบลเยียมก็ตาม ด้านสเปนเตรียมการ

เลือกตั้งหาผู้น�าใหม่ในแคว้นคาตาลุญญา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคมที่จะถึงนี้

หลังจากประกาศให้แคว้นคาตาลุญญาแยกตัวเป็นรัฐเอกราชออกจากการ

ปกครองของสเปนได้ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมา ขณะนี้นายคาร์เลส ปุกเดมองต์

ก�าลังลี้ภัยอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม นายปุกเดมองต์และเหล่ารัฐมนตรี

ของเขายังคงมีแผนที่จะผลักดันให้แคว้นคาตาลุญญาเป็นเอกราชจากการปกครอง

ของประเทศสเปน หลังผลประชามติภายในแคว้นใต้ปกครองของเขาได้ข้อสรุปว่า

ต้องการให้แคว้นคาตาลุญญาประกาศเอกราชจากสเปน

นายปุกเดมองต์ โดนหมายจับในข้อหากบฏ ปลุกระดมการแบ่งแยกดินแดน 

และการน�างบประมาณของรฐัไปใช้ในทางทุจรติ ซึง่ก�าลงัท�าการยืน่อทุธรณ์ต่อศาล

เบลเยียม เนื่องจากการกลับไปที่สเปนอาจท�าให้เขาถูกจับกักขังได้ทันที “ผมถูกท�า

เหมือนเป็นอาชญากร ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดเกียรติของผม มันไม่ยุติธรรมเอาเสีย

เลย เหมือนเป็นการแก้แค้นเสียมากกว่า หมายเรียกพวกนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

กระบวนการท่ีปราศจากพ้ืนฐานทางกฎหมาย และมเีป้าหมายเพียงต้องการลงโทษ

เท่านั้น นี่เป็นคดีทางการเมือง” นายปุกเดมองต์ กล่าว

เขายังโต้เถียงต่อข้อหากบฎที่ถูกออกหมายจับอีกว่า “ผมไม่ใช่กบฏ ผมแค่ท�า

สิ่งที่รัฐสภาและประชาชนของแคว้นคาตาลุญญาต้องการ ก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้น�า

ของรัฐบาลต้องท�า ผมไม่ได้มีเจตนาท่ีจะก่อความไม่สงบในสเปน มันไม่ใช่การ

ก่อกบฏอย่างแน่นอน และผมไม่ชอบเลยที่ตัวเองถูกเรียกว่ากบฏ” 

นายปุกเดมองต์ก�าลังพยายามที่จะต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีของเบลเยียมท่ีจะ

ไม่ส่งตัวเขากลับไปท่ีสเปน หลังเขาลี้ภัยมาเบลเยียมตั้งแต่ช่วงส้ินเดือนตุลาคมท่ี

ผ่านมา เขายงับอกด้วยว่าเขาจะต่อสูเ้พ่ือความยุติธรรม ซึง่เขาเชือ่ว่าหากกลบั

ไปที่สเปนแล้วเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

นายปุกเดมองต์ยังกล่าวต�าหนิสหภาพยุโรปท่ีไม่ช่วยสนับสนุนการแบ่งแยก

ดินแดนของแคว้นคาตาลุญญา “ผมผิดหวังมากที่สหภาพยุโรปไม่มีการตอบสนอง

ต่อเรือ่งน้ีเลย พวกเขามปีฏิกิรยิาตอบโต้กับสถานการณ์ทีโ่ปแลนด์และฮงัการ ีแต่กับ

คาตาลุญญาแล้ว พวกเขาไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลย”

และเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายมาเรียโน ราฆอย นายกรัฐมนตรี

ของสเปน ได้ลงพ้ืนท่ีแคว้นคาตาลุญญา หลงัประกาศให้มกีารเลอืกตัง้ภายในแคว้น

คาตาลุญญาในวันที่ ๒๑ ธันวาคมปีนี้ โดยเขาออกมาเรียกร้องให้ชาวคาตาลันออก

มาเลือกตั้งให้มากที่สุด เพ่ือให้แคว้นคาตาลุญญากลับมาเป็น ’ประชาธิปไตย’ 

อกีครัง้ และเขายังเชือ่ด้วยว่าประชาชนชาวคาตาลนัส่วนใหญ่ไม่ต้องการแยกแคว้น

ของพวกเขาออกจากสเปน แม้ผลประชามติที่ทางการสเปนไม่ยอมรับในแคว้น

คาตาลุญญา จะมีผลออกมาว่าประชาชนในแคว้นร้อยละ ๙๐ จะต้องการประกาศ

เอกราชออกจากสเปน นายราฆอยกล่าวว่า “เราต้องการให้คาตาลุญญากลับมาสู่

สภาวะปกติ และลดความตึงเครยีดท่ีเกิดข้ึนโดยเรว็ท่ีสดุ การเลอืกตัง้เพ่ือหาผูน้�าคน

ใหม่จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องจดัให้เรว็ท่ีสุด เพ่ือเสถียรภาพในแคว้นคาตาลญุญา และของ

สเปนเอง”

อดีตผู้น�าแคว้นคาตาลุญญา โต้ “ตนไม่ใช่กบฏ” ยันสู้เพื่อเอกราชคาตาลุญญาต่อแม้ถูกตามจับ
เรียบเรียงโดย วีรทิต ฉมำภัทร

ทวิตเตอร: ทวิตเตอร์ที่เป็นข่ำวของนำยโดนัลด์ ทรัมป
เรียบเรียงจำก time.com
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และรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมออกก่อน 

แล้วค่อยแต่งตัง้รฐัมนตรคีนใหม่ จากนัน้จงึจะ

สามารถให้รัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งขึ้นใหม่ไล่นา

ยมุลเลอร์ออกจากการสืบสวนคดีดังกล่าวได้ 

ซึ่งเหตุการณ์เช ่นนี้ เคยเกิดข้ึนมาแล้วใน

เหตุการณ์ท่ีถูกเรียกว่า ‘คดีวอเตอร์เกต’ ใน

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และกรณีท่ีทีมรณรงค์

หาเสยีงของนายทรมัป์หลายคนลอบตดิต่อกับ

เจ้าหน้าท่ีรัสเซีย โดยการแต่งตั้งนายมุลเลอร์

เป็นค�าสั่งของนายร็อด โรเซนส์ไตน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และได้รับการ

ชื่นชมอย่างมาก จากบรรดานักการเมือง

ทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่

เลอืกตัง้ของสหรฐัฯ บนทวิตเตอร์

ส่วนตัวว่า “ผมขอโทษ แต่เรื่อง

มนัผ่านมาเป็นปีแล้ว ก่อนที ่พอล ม า

นาฟอร์ดจะเข้ามาในทีมหาเสียง

ของผม ท�าไมคุณไม่ไปสนใจเรือ่ง

ทุจริตของนางฮิลลารี และพรรค

เดโมแครตหละ” นายทรัมป์ยัง ได ้

แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์

อีกว่า “ไม่มีการสมรู ้ร ่วมคิด” ซึ่ ง

เป็นประโยคที่ทรัมป์มักจะตอบ

สื่อต่าง ๆ หากมีการถามถึงคดี ดั ง

ทั้งน้ีทรัมป์ไม่สามารถที่จะ

ไล่นายมลุเลอร์ออกจากต�าแหน่ง ผู ้

สืบสวนพิเศษได้โดยตรง แต่

สามารถไล ่รัฐมนตรีและรอง

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้

ออกจากต�าแหน่งได้ เนื่องจาก

มุลเลอร์และทีมสืบสวนพิเศษ

ของเขาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม 

‘ทรัมป’ ส่อซวย! ‘โรเบร์ิต มลุเลอร์’ 
สั่งฟ้องประธานหาเสียงของทรัมป 
‘ทรัมป’ ส่อซวย! ‘โรเบร์ิต มลุเลอร์’ 
สั่งฟ้องประธานหาเสียงของทรัมป 
‘ทรัมป’ ส่อซวย! ‘โรเบร์ิต มลุเลอร์’ 

ที่ปรึกษาพิเศษ: โรเบิร์ต มุลเลอร์ ถูกแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษำพิเศษ

ควบคุมกำรสอบสวนกรณีรัสเซียแทรกแซงเลือกตั้งสหรัฐฯ

ข้อหากบฏ: นำยคำร์เลส ปุกเดมองต์ อดีตผู้น�ำแคว้นคำตำลุญญำ 

ซึ่งถูกปลดออกจำกต�ำแหน่ง และมีกำรออกหมำยจับกุมข้อหำกบฏโดยรัฐบำลสเปน

ต้นเรื่อง: โดนัลด์ ทรัมป ประธำนำธิบดีคนปัจจุบันของ

สหรัฐอเมริกำ ผู้สั่งปลดนำยเจมส์ โคมีย์ ออกจำกต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนสอบสวนกลำงหรือเอฟบีไอ



๘ ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สารคดี

เรื่องและภาพโดย สมปราชญ์  ภริาษร / ธมลวรรณ  สุนทรส / ภมีภัทร  บุญนัก / อสิรากรณ์  ผู้กฤตยาคามี

โรงไฟฟ้าถ่านหิน
ต้นแบบมาเลย์สู่ไทย

      พลังงานไฟฟาเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทุกประเทศต่าง

ให้ความส�าคัญ เนื่องจากทั้งครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม 

ภาคประชาชนและรฐั ต่างต้องใช้ไฟฟาเป็นปัจจยัหลกัใน

การครองชีพไม่ต่างจากปัจจัย ๔ และในแต่ละปีความ

ต้องการไฟฟาก็มีแต่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนการใช้งาน

ของทุกภาคส่วน

จากข้อมูลสถิติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

พบว่าตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ ประเทศไทยน�าเข้าพลังงานไฟฟ้าจาก

ต่างประเทศเป็นจ�านวนมากกว่าทีส่ามารถผลติภายในประเทศ 

(ปี ๒๕๕๙ สามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้ทัง้หมด ๔๑,๐๙๖.๒๕ 

เมกะวัตต์ โดยในจ�านวนนั้นได้น�าเข้าถึง ๒๔,๗๑๑.๑๒ เมกะ-

วัตต์) ซึ่งหากดูจากความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่สูงสูดในปี 

๒๕๖๐ พบว่า ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมใช้

สูงสุดถึง ๓๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ หากเปรียบตามนี้จะพบว่าเรามี

ปริมาณไฟฟ้าส�ารองใช้ในประเทศในปริมาณท่ีน้อยและอาจ

ไม่เพียงพอหากเกิดสภาวะฉุกเฉินขึ้น จึงเกิดค�าถามขึ้นว่า

ประเทศไทยสมควรที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มหรือไม่ เพื่อรองรับ

กับจ�านวนความต้องการไฟฟ้าที่มากขึ้นตามล�าดับในทุกปี

รัฐบาลไทยเห็นความส�าคัญในเร่ืองนี้ จึงเสนอแนวทาง

จดัต้ังโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน โดยมุง่ไปท่ีการจดัตัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน

ถ่านหิน แล้วท�าไมต้องเป็นพลังงานถ่านหิน 

ปัจจุบันถ่านหินยังเป็นพลังงานหลักของโลกในการผลิต

ไฟฟ้า ถึงร้อยละ ๔๐ เน่ืองจากถ่านหนิมปีรมิาณส�ารองจ�านวน

มากสามารถใช้ได้ถึง ๒๐๐ ปี ราคาถ่านหินมีเสถียรภาพและ

ไม่แพง ท�าให้ราคาค่าไฟฟ้าเฉลีย่ของประเทศไทยไม่สงูเกินไป 

อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินก็ยังมีปัญหาด้าน

สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นชนวนส�าคญัให้เกิดกรณีความขัดแย้งจาก

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ กลุม่กรนีพีซ องค์กรรณรงค์อสิระ

ด้านสิง่แวดล้อมระดบัโลก ร่วมกับเครอืข่ายนักรณรงค์ลดโลก

ร้อนจาก ๖ ทวีป เปิดเผยผลส�ารวจจาก Boom and Bust: 

Tracking The Global Coal Plant Pipeline ในปี ๒๕๕๙  ระบุ

ว่าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ัวโลกที่ก�าลังอยู่ในขั้นตอนการ

ก่อสร้างนั้น ลดลงร้อยละ ๖๒ เฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินในจีน

ลดลงถึงร้อยละ ๘๕ มีการตัดงบประมาณ ท�าให้โครงการ

ก่อสร้างหยุดชะงักกว่า ๑๐๐ โครงการและก�าลังหาแนวทาง

ยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหินในอนาคต ซ่ึงตรงจุดนี้ชี้ให้เห็น

ถึงประเทศท่ีมีการใช้พลังงานถ่านหินสูงท่ีสุดในโลกก�าลังลด

ปริมาณการใช้ลงเนื่องจากสาเหตุหลักด้านมลพิษท่ีเกิดจาก

โรงไฟฟ้าถ่านหิน

อีกหนึ่งตัวอย่างที่กลุ่มดังกล่าวยกขึ้นมาคงคือ “กรณีโรง

ไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ” ที่สร้างมลพิษท�าให้ชาวบ้านอาศัยอยู่

ใกล้เคียงในรัศมี ๕ กิโลเมตร ได้รับผลกระทบหลายร้อยคน 

โดยเฉพาะเดก็ ๆ  กลายเป็นผูป่้วยโรคทางเดนิหายใจ เนือ่งจาก

สูดดมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต้ังแต่อายุยังน้อย “เหตุการณ์

ฝนกรด” ส่งผลให้ชาวบ้านฟ้องร้องเรียกเงินชดเชยค่าเสีย

สขุภาพ หลายคนเสยีชวิีตไปแล้วด้วยโรคทางเดนิหายใจ  ส่วน

หนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นตัวกระตุ้น 

ย่ิงไปกว่าน้ัน มลพิษถ่านหินเป็นสาเหตุท�าให้มนุษย์เสียชีวิต

จากโรคทางระบบประสาท โรคทางเดินหายใจ หอบหืด       

โรคหัวใจ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมะเร็ง  เน่ืองจากโรงไฟฟ้า

ถ่านหินปล่อยมลพิษโลหะหนัก สารปรอท สารหนู ออกมา

 ชาวบ้านหลายคนยืนยันว่าพวกเขาป่วยเพราะมลพิษโรงไฟฟ้า

ถ่านหินและไม่ใช่แค่ชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตรเท่าน้ัน 

แต่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสารพิษกระจายออกไปเป็น

วงกว้างมากกว่า ๒๐ กิโลเมตร 

นักวชิาการ ผศ. ปฏริปู ผลจันทร์ อาจารย์ประจ�าภาค

วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) กล่าวว่า “การสร้างโรงไฟฟ้า

ย่อมมีผลกระทบท้ังน้ัน ถึงจะรับประกันการเป็นโรงไฟฟ้าว่า

พลังงานสะอาดแค่ไหน ก็ไม่มีโรงไฟฟ้าไหนสะอาดร้อย

เปอร์เซ็นต์ มีเพียงแค่สะอาดตามเกณฑ์กฎหมายท่ีก�าหนดไว้

เท่านั้นเอง ซึ่งถ้าหากพวกเขาท�าให้พลังงานยิ่งสะอาดมากขึ้น

เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายของพวกเขายิ่งจะมากขึ้นเท่านั้นและไม่คุ้ม

กับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ดังน้ันผลกระทบมันมีอยู่แล้ว

และตกอยู่เพียงคนส่วนน้อยทีอ่าศยัอยู่ละแวกบรเิวณโรงไฟฟ้า

เท่านัน้ แต่ประโยชน์ก็คอืได้มาซึง่พลงัไฟฟ้าทีส่ามารถผลติขึน้

เองได้ภายในประเทศและลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมด

ทีป่ระชาชนต้องแบกไว้ จะว่าเขาได้สวัสดกิารก็ได้แต่เขาก็ต้อง

ยอมเสียสุขภาพเพื่อประโยชน์ของคนทั้งประเทศ”

เมือ่ปัญหาการพิพาทตรงน้ียังคงคาราคาซงัอยู่ระหว่างรฐั

ที่ต้องการจะสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกับกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วย 

ซ�้าร้ายปัญหายังเริ่มก่อตัวเพ่ิมมากข้ึนถึงแม้อาจจะไม่รุนแรง 

แต่ส่งผลเสียในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านใกล้

บรเิวณทีร่ฐัจะด�าเนนิการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ แต่จากการ

รวบรวมข้อมูลพบว่า ประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้าน

เรานัก ก็ยังคงใช้พลังงานไฟฟ้าหลักมาจากถ่านหิน เป็นท่ีน่า

สนใจว่าเพราะเหตุใดการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในมาเลเซยี

ถึงไม่ประสบกับปัญหาอย่างที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญอยู่ ?

ประเทศมาเลเซียกับโรงไฟฟาถ่านหิน

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศท่ีใช้พลังงานจากถ่านหิน

เป็นหลักในการน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าเน่ืองจากว่า ปริมาณ

ก๊าซธรรมชาตใินประเทศก�าลังลดน้อยลง พร้อมกันน้ันมาเลเซยี

ก�าลังเผชิญปัญหาเรื่องการลงทุนพัฒนาด้านพลังงานต�่ากว่า

ท่ีควร โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเริม่จะล้าหลัง และปรมิาณทรพัยากร

ที่จ�ากัด ท�าให้หลาย ๆ ครั้งต้องเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่

มีราคาสูง อย่างน�้ามันเข้ามาแทน แต่ด้วยราคาต้นทุนท่ีสูง 

ท�าให้ประชาชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอีกเป็นเงาตาม

ตัว ท�าให้การตัดสินใจว่าจะใช้ถ่านหินจึงเป็นตัวเลือกหลัก

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศมาเลเซีย ฝั งคาบสมุทรมลายู 

(Peninsular Malaysia) มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิเป็น

สัดส่วนร้อยละ ๔๒.๓ หรือ ๒๒,๐๐๐ เมกะวัตต์ ขณะที่ก๊าซ

ธรรมชาติสามารถผลิตได้ในสัดส่วนร้อยละ ๕๑.๘ มาเลเซีย

ตระหนักดีว่า ไม่สามารถพ่ึงพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงาน

หลักได้ ขณะที่ศักยภาพก�าลังผลิตไฟฟ้าพลังน�้าในคาบสมุทร

มลายูก็ได้รับการพัฒนาจนเต็มประสิทธิภาพแล้ว จึงจ�าเป็น

ต้องเริม่ส�ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลงังานนิวเคลยีร์ 

ซึ่งในอนาคตหากไม่สามารถน�าพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ได้ 

มาเลเซียคงต้องพ่ึงพลังงานถ่านหินเป็นหลักเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ

ร้อยละ ๒.๓ จนถึงปี ๒๕๗๓ นอกจากนั้น มีการคาดการณ์

อีกว่าภายในปี ๒๕๖๓ ถ่านหินจะครองสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า

สูงสุดที่ร้อยละ ๕๓ ส่วนก๊าซจะมีบทบาทในการผลิตไฟฟ้า

ลดน้อยลง ทีร้่อยละ ๒๙ ทีเ่หลอืเป็น พลงัน�า้ พลงังานหมนุเวียน 

และน�้ามัน (ข้อมูลจาก Malaysia Commissions 1-GW Ul-

trasupercritical Coal Plant)

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ส�าคัญ

หลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินแทนจุงบิน 

(Tanjung Bin) ก�าลงัผลิตรวม ๓,๑๐๐ เมกะวัตต์ ซึง่ตัง้อยู่ปาก

แม่น�้าปูไล (Pulai) ติดกับพื้นที่ชุ่มน�้าแทนจุงปิไอ (Tanjung 

Piai)  ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ชุ่มน�้า ๓ แห่งในรัฐยะโฮร์ เป็นหนึ่ง

ในโรงไฟฟ้าถ่านหินเอกชนแห่งแรกในประเทศมาเลเซียและ

ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส�าคัญคือต้ังอยู่ใกล้

แหล่งน�า้ทีม่คีวามส�าคญั ต่อมาคอืโรงไฟฟ้าแมนจงุ (Manjung) 

เป็นโรงไฟฟ้าพลังถ่านหินแห่งที่ ๕ ของประเทศมาเลเซียและ

เพ่ิงเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ผ่านมา สถานท่ีต้ังของโรงไฟฟ้าอยู่ใกล้กับเกาะปังกอร ์

(Pangkor Island) และชายหาดของโครัลเบย์ Coral Bay ราว 

๑๒ กิโลเมตร ซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยว และชายหาดยอดนิยม

ของมาเลเซีย และสถานท่ีสุดท้ายโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาห์

(Jimah) ก�าลังผลิต ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเล ห่าง

จากรีสอร์ทอาวานิเซปังโกลด์โคสต์ (Avani Sepang Gold 

Coast) เพียง ๔.๗ กิโลเมตรซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญของประเทศ

มาเลเซียเลยทีเดียว นอกจากน้ันโรงไฟฟ้าแห่งน้ีอยู่ติดกับป่า

ชายเลนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้าอีกด้วย ณ โรงไฟฟ้าถ่านหิน

จิมาห์นี้เองที่ทางทีมงานได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล

โรงไฟฟาจิมาห์ต้นแบบทางพลังงานถ่านหิน

โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า พ ลั ง ง า น ถ ่ า น หิ น  J I M A H  E n e r g y 

ventures Sdn Bhd.) ตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย ใกล้กับ

ช่องแคบมะละกา บริเวณปากแม่น�้าซันไกเซปังเบโซน

 (Sungai Sepong Beson River) รัฐเนกรี เซมบิลัน ซึ่งอยู่ห่าง

จากกรุงกัวลาลัมเปอร์เพียง ๘๔  กิโลเมตร ความน่าสนใจของ

โรงไฟฟ้าแห่งนี้อยู่ตรงที่ พื้นที่ ๘๖๔ ไร่ ของโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ 

นายแชรตรวน  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟา

“การมีโรงไฟฟ้าจิมาห์
อยู่น้ันเปนเรื่องที่ดีมาก 
แต่ทว่ายังส่งผลกระทบ
ด้านมลพิษต่อพวกเรา
มากเช่นเดียวกัน”



๙ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สารคดี
ที่มีการถมทะเลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือไม่ให้เสียงรบกวน

และอันตรายจากเครื่องจักร ตลอดจนการขนส่งไปกระทบกับ

สิง่แวดล้อมและชมุชนโดยรอบ ยิง่ไปกว่านัน้ บรเิวณใกล้เคยีง

ยังเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมทั้งยังเป็นแหล่งจับปลาของ

ชาวประมงพื้นบ้านอีกด้วย 

เป็นทีน่่าสนใจว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ชมุชนและสิง่แวดล้อม

ทางธรรมชาติในพ้ืนที่แห่งนี้อยู ่ร ่วมกันได้อย่างปกติสุข

ปราศจากความขัดแย้ง โดยทางด้านโรงไฟฟ้าได้ให้ข้อมูลว่า

โรงไฟฟ้าจมิาห์ถือเป็นโรงไฟฟ้าทนัสมยัทีใ่ช้เทคโนโลยีถ่านหนิ

สะอาด มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม ๑,๔๐๐ เมกะวัตต์ ใช้

ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับมิทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง โดยน�า

เข้าประมาณ ๔.๓ ล้านตันต่อปี จากอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย 

และแอฟริกาใต้ ใช้เวลาก่อสร้าง ๕ ปี รวมถึงข้ันตอนการท�า

รายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ในส่วนของท่อ

ล�าเลยีงทีย่ื่นออกจากท่าเทียบเรือไปในทะเลรองรบัเรอืบรรทุก

ถ่านหินขนาดใหญ่ท่ีมีระวางน�้าหนักระหว่าง ๓๕,๐๐๐ – 

๑๕๐,๐๐๐ ตัน พร้อมมีระบบสายพานล�าเลียงถ่านแบบปิด 

เพ่ือล�าเลยีงถ่านหนิมายังลานเทกอง ซึง่จะใช้สเปรย์น�า้ป้องกัน

การฟุ้งกระจาย จึงไม่ต้องกังวลว่าถ่านหินเหล่าน้ีจะหลุดออก

จากสายพานและลานเหล่านี้ ส�าหรับตัวโรงไฟฟ้ามีระบบ

ป้องกันควบคุมมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งมาตรฐานการผลิต

มวลสารทางอากาศ ท้ังไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์-

ไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และฝุน่ละออง รวมทัง้ตดิ

ตัง้เครือ่งก�าจดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เพ่ือดักจบัขีเ้ถ้าเบาและ

ฝุ่นอีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการใช้ไอน�้าจากความร้อน (Sub 

Critical Boiler) สาเหตุท่ีเลือกใช้วิธีนี้ ก็เพราะกระทบ

สิ่งแวดล้อมน้อยและชาวบ้านยอมรับได้ง่ายกว่าอย่างตรงจุด

และทันสมัยอีกด้วย ตรงนี้เองที่โรงไฟฟ้าสามารถท�าให้ชุมชน

เชื่อมั่นว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบ 

ในช่วงเริ่มต้นโครงการโรงไฟฟ้าจิมาห์ก็มีการถูกต่อต้าน

จากชมุชนท้องถ่ิน โดยเฉพาะคนท�าประมง ท�าให้ทางโรงไฟฟ้า

จิมาห์ต้องลงไปท�าความเข้าใจกับชุมชน โดยใช้เวลาศึกษา

ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม (EIA) เพ่ือพิสจูน์ถึงความเชือ่มัน่ใน

การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยระหว่างก่อสร้างให้เงิน

ชดเชยแก่ชาวประมงท่ีไม่สามารถประกอบอาชพีได้ และได้ตัง้

กองทุนดูแลชุมชนและโรงเรียน มีเงินสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  

ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ทั้งยังเปิด

โอกาสให้คนในพื้นที่เข้ามาท�างานอีกด้วย ตรงนี้เองจึงเป็นจุด

ที่ท�าให้ชุมชนโดยรอบเข้าใจและยอมรับการอยู ่ร ่วมกับ

โรงไฟฟ้าได้

อย่างไรก็ตามหากต้องการค�าตอบว่าได้ผลกระทบหรอืไม่

การจะถามให้ถูกจุดก็คงต้องเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยจริงในพื้นที่

โดยรอบของโรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายฮานาเปียะ มูฮะหมัด ผู้น�าชุมชน บากาลาลัง 

(Bagan lalung) ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟาจิมาห์

กล่าวว่า “ในตอนแรกที่ทราบถึงการเข้ามาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

กลุม่ชาวบ้านในชมุชนย่อมวิตก ถึงแม้ว่าจะมบีางคนทีเ่หน็ด้วย

แต่ส่วนใหญ่แล้วเราไม่เห็นด้วยเสียมากกว่าเพราะเราไม่รู้ถึง

ข้อมลูว่ารฐับาลจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิท่ีปลอดภัยกับเราจรงิ

หรือไม่โดยเฉพาะชาวบ้านที่ท�าประมง พวกเขาเหล่าน้ีไม่

สามารถออกจับปลาได้เลยในช่วงท่ีรัฐบาลเข้ามาก่อสร้างโรง

ไฟฟ้า แต่เมื่อรัฐบาลเข้ามาชี้แจง ท�าความเข้าใจ พวกเราชาว

บ้านจึงคลายความกังวลลงได้ส่วนหน่ึง แต่สาเหตุหลักจริง ๆ 

ทีท่�าให้ชาวบ้านรูส้กึพึงพอใจคอืสิง่ท่ีรฐับาลชดเชยให้ต่างหาก 

กล่าวคือ โรงไฟฟ้าจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับชาวประมงท่ีไม่

สามารถจับปลาได้โดยราคาเงินที่ได้สูงกว่าตอนที่จับปลาเป็น

อาชพีเสยีอกี โดยการช่วยเหลอืเหล่าน้ีผ่านทางสมาคมประมง 

พอโรงไฟฟ้าสร้างเสร็จชาวบ้านอาจเปลี่ยนอาชีพการท�างาน

ไปเลย พวกเขาส่วนหน่ึงเลือกท�างานกับโรงงานไฟฟ้าเลย

เพราะได้ค่าแรงที่สูงประกอบกับมีค่าสวัสดิการท่ีดี ท�าให้ทุก

คนที่ได้รับผลกระทบพอใจ ไม่เพียงเท่านั้น โรงไฟฟ้าได้เข้ามา

ดูแล ถนน และสาธารณูปโภคอื่น ๆ  ของหมู่บ้าน และที่ส�าคัญ

ที่สุดคือ โรงไฟฟ้าได้ท�าการช่วยเหลือส่งเสริมการเรียนรู้ เหล่า

ลูกหลานของชุมชนสามารถเข้าเรียนพอจบมาสามารถเข้า

ท�างานในโรงไฟฟ้าได้ทันที แน่นอนตรงนี้หมายถึง อนาคตที่ดี

ขึน้ของคนในชมุชนอย่างเหน็ได้ชดั เมือ่ถามถึงการคดัค้านการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากกลุม่เอน็จโีอ แน่นอนว่า แต่รฐับาลได้เข้า

มาชี้แจงและตอบข้อห่วงกังวลได้ท้ังหมดรวมถึงแสดงผลของ

การวิจยัและการคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับชมุชน

และส่ิงแวดล้อมอย่างละเอียด อาทิ การแพร่กระจายของ

อุณหภูมิน�้าหล่อเย็น การแพร่กระจายของมลสารทางอากาศ

จากปล่องโรงไฟฟ้า การกัดเซาะชายฝังทะเล รวมท้ังการศกึษา

สภาพปัจจุบันของส่ิงมีชีวิต ท้ังพืชและสัตว์ เพ่ือน�ามาใช้

ก�าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ซึง่

รายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้าจมิาห์จะต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานส่ิงแวดล้อมมาเลเซีย และ

คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมก่อนจึงจะด�าเนิน

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ มาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชนที่เข้มงวด เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง

โรงไฟฟ้ากับชมุชน ซึง่ชาวบ้านมคีวามเชือ่มัน่ในการท�างานของ

รฐับาลมากกว่าสิง่ท่ีเอน็จโีอพูด และเมือ่ถามถึงความกังวลใจ

เรือ่งปัญหามลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ค�าตอบท่ีได้รบัก็คอื 

แรก ๆ ชาวบ้านก็กลัวกันไปต่าง ๆ นานา ก็เพราะคือถ่านหิน 

ชาวบ้านในชุมชนไม่เคยจะรู้จักด้วยซ�้าไป รู้แต่ว่าสีด�าแค่เห็น

สีของถ่านหินเราก็กลัวกันหมดแล้วแต่จนถึงวันนี้ก็ไม่เห็นว่ามี

ปัญหาอะไร ในทะเลยังมีปลาให้จับเหมือนเดิม อาจมีน้อยลง

บ้างแต่ก็เป็นเพราะผลของฤดูกาล สวนปาล์มท่ีชาวบ้านปลูก

ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไร เรื่องพลังงานส�าหรับชาวบ้านแล้ว

เป็นเรื่องไกลตัว สิ่งท่ีจะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขา

ต่างหากที่ส�าคัญ”

ทางด้าน นายแชร์ตรวน  ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูบ่นพืน้ท่ี

ใกล้กับโรงไฟฟาจิมาห์ได้กล่าวว่า “ฉันอยู่ที่บากันลาลังแห่ง

นี้มา ๒๓ ปี แล้ว และโรงไฟฟ้าอยู่ห่างจากที่นี่ไปเพียง  ๑๐ 

กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อประมาณ ๖ - ๗ ปีก่อนมีการสร้างไฟฟ้า

จิมาห์แห่งนี้ขึ้น สิ่งที่คุณสามารถเห็นได้คือ ทุก ๘ โมงเช้าจะมี

การขนถ่ายหินออกมากองท�าความสะอาดบนลานภายในโรง

ไฟฟ้า ผลกระทบท่ีตามมาท่ีเราสามารถมองเห็นได้คือ ถ่านหิน

ตามแนวชายหาด Pantai Baganlalang Sepang แห่งนี้ อีก

ทัง้เมือ่คณุอยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน ๆ  คุณจะรูส้กึได้ว่าคนัตาม

บริเวณผิวหนัง จาม ไอ และปวดศีรษะ คุณควรจะรีบกลับไป

อาบน�้าและอาศัยอยู่ในท่ีพักเนื่องจากมีมลพิษทางอากาศ

นัน่เอง แต่การสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนีน้ีก็้มผีลดต่ีอพวกเราเช่นกัน  

เนื่องจากไฟฟ้าทัง้หมดทั้งภายในบา้นและภายในโรงแรมของ

พวกเราต่างก็ได้รับการสนับสนุนมาจากโรงไฟฟ้าทั้งนั้น  โดย

รวมการมีโรงไฟฟ้าจิมาห์อยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทว่ายังส่ง

ผลกระทบด้านมลพิษต่อพวกเรามากเช่นเดียวกัน”

ทางด้าน นายวิกเนส วาแรน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน

ละแวกใกล้เคียงโรงไฟฟาอีกท่าน ก็ได้ยืนยันถึงผลกระทบ

จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้อีกว่า “บางอย่างที่นักคณิตศาสตร์ประกัน

ภัยของโรงไฟฟ้าจมิาห์ไม่ได้บอกพวกเราคอื หลงัจากโครงการ

โรงไฟฟ้าจิมาห์ได้สร้างส�าเร็จและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจนถึง

ปัจจบุนันัน้ มลพิษท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิส่งผลกระทบท่ัว

ท้ังพ้ืนท่ีแห่งน้ี แต่ท้ังน้ีการมีโรงไฟฟ้าจิมาห์อยู่บนพ้ืนท่ีแห่งน้ี

ก็มิได้ส่งผลกระทบด้านลบเพียงแค่อย่างเดียว ทางโรงไฟฟ้า

จมิาร์ก็ได้มกีารมอบสวัสดกิารท้ังการสนบัสนนุทางด้านการเงนิ  

ด้านไฟฟ้า และด้านการจ้างงานแก่ชาวบ้านเช่นเดียวกัน ซึ่ง

นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีมากส�าหรับบากันลาลังแห่งนี้”

และทางทีมงานเราได้สอบถามไปยังนักท่องเท่ียวท่ีเดิน

ทางมาพักผ่อนในสถานทีแ่ห่งนีถึ้งโรงไฟฟ้าถ่านหินว่าพวกเขา

คิดอย่างไร

นายวีแกน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กล่าวว่า “ครั้งนี้

เป็นครัง้ที ่๒ ท่ีเรามาเยือนมาเลเซยีแต่มนัคอืประสบการณ์ครัง้

แรกที่เรามาที่น่ี เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินผมไม่เคยรู้มาก่อน

เลยว่าอยู่ใกล้แค่นี้เอง แต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะสาเหตุที่เรา

มาท่ีนี้คือพักผ่อนกับครอบครัว การอาบแดดและอาหารที่เรา

ไม่เคยกินมาก่อน ท่ีเราไปชายหาดเราก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติ

เลยเกี่ยวกับถ่านหินหรืออะไร และเราก็ไม่ได้รู้สึกคันหรืออะไร

เลย ที่นี้สวยงามด้วยซ�้าไป”

เอสมีร์ นักท่องเท่ียวต่างชาติชาวอังกฤษ กล่าวว่า 

“นี่คือครั้งแรกที่ได้มาที่มาเลเซียแห่งนี้ ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี

โรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ใกล้ท่ีนี่ แต่จากการมองเห็นฉันคิดว่ามัน

คือท่าเรือเสียอีก ที่ฉันมาที่ น้ีเพราะต้องการพักผ่อนกับ

ครอบครวัอยูกั่บความสวยงามของรสีอร์ทและท้องทะเลแห่งน้ี 

แน่นอนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินส�าหรับฉันหากอยู่ใกล้ก็คงจะไม่ดี

ต่อสุขภาพ อีกทั้งยังไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และสิ่งท่ีฉัน

พบตอนไปเดินชายหาดเวลาช่วงเช้าของท่ีนี้คือคราบสีด�าปน

อยู่กับทรายต่าง ๆ ฉันไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร มันควรจะดีกว่า

นีห้ากทางผูจ้ดัการชายหาดหรอืคนท่ีมหีน้าทีรั่บผดิชอบจะดูแล

มันเสียหน่อย แต่โดยรวมฉันก็โอเคกับมันมาก ๆ ” 

หลงัจากการลงศกึษาข้อมลูจากชมุชนจากการสมัภาษณ์ 

พบว่าก็ยังคงมทีัง้ในส่วนทีย่อมรบั เข้าใจการมอียู่ของโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน และอีกส่วนพบและเห็นปัญหาอย่างชัดเจนของโรง

ไฟฟ้าถ่านหนิท่ีพวกเขาได้รบัผลกระทบโดยเฉพาะเรือ่งสขุภาพ

ทีเ่กิดขึน้ ส่วนทางด้านนกัท่องเทีย่วพบว่าส่วนมากไม่ทราบถึง

การมีอยู่ของโรงไฟฟ้าจิมาร์แห่งนี้

จากการเดนิทางของทมีงานไปอยู่อาศยัใกล้กับโรงไฟฟ้า

ถ่านหินหลายวันสิ่งหนึ่งท่ีพวกเราได้พบเห็นริมชายหาดหลัง

จากระดับน�้าลด คือคราบตะกอนปริศนาสีด�าทะมึนนอนเรียง

รายปนอยูกั่บทรายบนชายหาด หลงัจากได้สงัเกต  และสมัผสั

จนทางทีมงานมั่นใจแน่ ๆ ว่านี่คือคราบของถ่านหินที่ออกมา

สู่ชายหาดใกล้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาร์แห่งนี้ ทางเราจึงเกิด

ความสงสัยและได้สอบถามไปยังรีสอร์ทอาวานิเซปังโกลด์

โคสต์ ว่าพวกเขาพบเห็นเหมือนเราหรือไม่ แต่พวกเขาไม่

สามารถให้ค�าตอบกับเราได้ เราได้เพียงสังเกตและพบว่าใน

ทุกเช้าช่วงน�้าลดทางรีสอร์ทจะส่งพนักงานมาท�าการโกยและ

เก็บคราบด�า ๆ พวกนี้ไว้เป็นกอง จากนั้นน�ามาใส่ถุงด�าและ

เรียงให้อยู่ในลักษณะบังเกอร์เพื่อกันน�้าทะเลเซาะชายฝัง

ถึงแม้พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีส�าคัญและจ�าเป็นมากกับ

ทุกคนในประเทศ แต่การสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นนั้นไม่ได้ก่อให้เกิด

ผลดเีพียงอย่างเดยีว  อกีทัง้ด้วยข้อจ�ากัดเรือ่งทุนทีม่าเก่ียวข้อง

กับการผลิตพลังงานไฟฟ้าท�าให้ไม่มีโรงไฟฟ้าใดที่สะอาด

ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเพียงโรงไฟฟ้าที่รักษามาตรฐานคุณภาพได้

ตามกฎหมายก�าหนดเท่าน้ัน  ท�าให้เมือ่มโีรงไฟฟ้าก่อสร้างบน

พ้ืนที่ใด ๆ ล้วนส่งผลกระทบแก่พ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งสิ้น ส�าหรับ

โรงไฟฟ้าถ่านหินน้ัน แม้ว่าเทคโนโลยีการผลติไฟฟ้าถ่านหนิจะ

พัฒนาขึ้นไปมาก โอกาสในการสร้างมลพิษและผลกระทบจะ

ลดลง แต่ก็ยงัพบว่ายังคงมผีลกระทบต่อสขุภาพของผูค้นและ

สิ่งแวดล้อมโดยรอบอยู่ เพียงแต่ว่าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

สามารถด�าเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ชุมชนอย่าง

เพียงพอเพ่ือให้ชุมชนกับโรงไฟฟ้านั้นสามารถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติ

บทส่งท้าย

การเดินทางมายังมาบากันลาลังครั้งนี้มอบอะไรหลาย

อย่างมากกว่าท่ีพวกเราคดิ ทัง้การพบปะพูดคยุกับชาวบ้าน ท้ัง

การพบเจอปัญหาต่าง ๆ อันเป็นผลกระทบมาจากโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน ในชุมชนที่อยู่ใกล้และได้รับผลกระทบมากที่สุดอย่าง

บากันลาลัง หากพวกเราไม่มาประสบพบเจอกับตัวเองคงไม่

อาจเข้าใจความรูส้กึของชาวบ้านในพ้ืนทีแ่ห่งนีไ้ด้เลย การเดนิ

ทางมาครัง้น้ีและสิง่ทีเ่ราพบเจอท�าให้พวกเราย้อนกลบัไปมอง

ประเทศไทยของเราในขณะนีท้ีม่โีรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่แล้ว และ

ก�าลงัจะมกีารสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิเพ่ิมมากขึน้อกีในอนาคต 

สิง่ส�าคัญคอืการรบัฟังเสยีงของประชาชนโดยเฉพาะชมุชนใน

พ้ืนท่ีพวกเขาต้องใช้ชวิีตไปควบคูกั่บโรงไฟฟ้าท่ีจะถูกสร้างข้ึน

ในอนาคต สร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมตระหนักถึงผลเสีย

ที่เกิดขึ้นและพร้อมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนที่สุด

“ขอขอบคุณทนุผลติข่าวและสารคดต่ีางประเทศ จากรุน่

พ่ีศิษย์เก่าหนังสือพิมพ์อ่างแก้ว รหัส ๔๖ ท่ีมอบโอกาสและ

ประสบการณ์อันล�้าค่าในต่างแดนครั้งนี้แก่พวกเรา”

จิมาห์แห่งนี้ขึ้น สิ่งที่คุณสามารถเห็นได้คือ ทุก ๘ โมงเช้าจะมี

การขนถ่ายหินออกมากองท�าความสะอาดบนลานภายในโรง

ไฟฟ้า ผลกระทบท่ีตามมาท่ีเราสามารถมองเห็นได้คือ ถ่านหิน

ตามแนวชายหาด Pantai Baganlalang Sepang แห่งนี้ อีก

ทัง้เมือ่คณุอยู่ข้างนอกเป็นเวลานาน ๆ  คุณจะรูส้กึได้ว่าคนัตาม

บริเวณผิวหนัง จาม ไอ และปวดศีรษะ คุณควรจะรีบกลับไป

อาบน�้าและอาศัยอยู่ในท่ีพักเน่ืองจากมีมลพิษทางอากาศ

นัน่เอง แต่การสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนีน้ีก็้มผีลดต่ีอพวกเราเช่นกนั  

เนื่องจากไฟฟ้าทัง้หมดทั้งภายในบา้นและภายในโรงแรมของ

พวกเราต่างก็ได้รับการสนับสนุนมาจากโรงไฟฟ้าทั้งนั้น  โดย

รวมการมีโรงไฟฟ้าจิมาห์อยู่นั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ทว่ายังส่ง

ทางด้าน นายวิกเนส วาแรน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน

 ก็ได้ยืนยันถึงผลกระทบ

จากโรงไฟฟ้าแห่งนี้อีกว่า “บางอย่างที่นักคณิตศาสตร์ประกัน

ภัยของโรงไฟฟ้าจมิาห์ไม่ได้บอกพวกเราคอื หลงัจากโครงการ

โรงไฟฟ้าจิมาห์ได้สร้างส�าเร็จและเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าจนถึง

ปัจจบุนันัน้ มลพิษท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิส่งผลกระทบท่ัว

ท้ังพ้ืนท่ีแห่งน้ี แต่ท้ังน้ีการมีโรงไฟฟ้าจิมาห์อยู่บนพ้ืนท่ีแห่งน้ี

ก็มิได้ส่งผลกระทบด้านลบเพียงแค่อย่างเดียว ทางโรงไฟฟ้า

จมิาร์ก็ได้มกีารมอบสวัสดกิารท้ังการสนบัสนนุทางด้านการเงนิ  

ด้านไฟฟ้า และด้านการจ้างงานแก่ชาวบ้านเช่นเดียวกัน ซึ่ง

สามารถให้ค�าตอบกับเราได้ เราได้เพียงสังเกตและพบว่าใน

ตะกอนถ่านหินสีด�าทะมึนที่เล็ดรอดออกมาจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจิมาห์ ณ ชายหาดปันไตบากันลาลัง เซปัง

นายวิกเนส วาแรน และภรรยา ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนใกล้โรงไฟฟา

“บางอย่างที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ของโรงไฟฟ้าจิมาห์ไม่ได้บอกพวกเราคือ 
มลพิษที่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหินจะส่ง
ผลกระทบทั่วทั้งพื้นที่แห่งนี้”



1๐ ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

รำยงำนโดย ธัญวัฒน์ กำวิล ภำพ: ลลิตำ ชูวิชัย

รองนายกเทศมนตรฯี ชม. กล่าว แนวโน้ม

มีอาคาร ตกึสงู ในเขตเทศบาลนคร ชม. ลดลง 

สืบเน่ืองจาก เทศบัญญัติเทศบาลนคร ชม. 

พ.ศ. ๒๕๕๗ อนาคตเล็งขยายพื้นที่ให้ควบคุม

มากขึน้ อุปนายกสมาคม สมาคมอสงัหาฯ ชม. 

เสนอควรมีการปรึกษาหารือถึงขีดข้อจ�ากัด

ร่วมกับทุกฝ่าย ด้านชาวบ้าน ร้องการขยายตัว

เป็นเมืองท�าให้ความเป็นส่วนตัวลดลง

นายชาตรี  เ ช้ือมโนชาญ รองนายก

เทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า การ

เจรญิเติบโตเป็นเมอืงของไนท์บาร์ซ่า และการมี

อาคารตึกสูงบริเวณดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบ

ในหลายด้าน ไม่ว ่าจะเป็นด้านการจราจร 

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ จ. 

เชียงใหม่ ในการป้องกันและรับมือกับปัญหา

การขยายเป็นเมือง และการเจริญเติบโตด้าน

อสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันมีเทศบัญญัติเทศบาล-

นครเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ คอยควบคุมการ

ก่อสร้าง หากผูป้ระกอบการใดฝ่าผนืจะถูกด�าเนิน

การทางกฎหมาย แต่ยังพบการผ่าฝืนเทศบญัญตัิ

ดงักล่าว  โดยทางเทศบาลนครเชยีงใหม่ได้มกีาร

เจรจากับผูป้ระกอบการ และสัง่ปรบัเพ่ือเป็นการ

ประนีประนอม แต่ถ้าหากพบยังมีการฝ่าผืน ไม่

รื้อถอนหรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างจะด�าเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป 

ส่วนความพร้อมหรือศักยภาพของเทศบาล

นครเชียงใหม่ในการมีอาคาร ตึกสูง นายชาตรี 

มองว่า จ. เชียงใหม่ ยังไม่มีความพร้อมในเรื่อง

น้ี เนื่องด้วยรถดับเพลิงท่ีทางเทศบาลนคร

เชยีงใหม่มอียู่นัน้สามารถรองรับอาคารตกึสูง ได้

เพียง ๒๓ เมตร แต่ทั้งนี้ อาคาร ตึกสูงบางแห่ง

ในเขตเทศบาลทีม่กีารก่อสร้างก่อนการประกาศ

เทศบญัญัตฉิบบัดงักล่าว ซึง่มคีวามสงูมากกว่า 

๒๓ เมตร ท�าให้ขณะนี้มีแผนจัดซื้อรถดับเพลิง

ท่ีสามารถรองรับอาคารตึกสูงได้ ซึ่งอยู่ในขั้น

ตอนการพิจารณาราคาและความคุ้มค่า 

ป ัจจุบันทิศทางการเจริญเติบโตและ

การขยายตัวเป็นเมืองถือว่าลดลงจากในอดีต 

แต่ท้ังน้ี พบว่าเทศบญัญัติเทศบาลนครเชยีงใหม่ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ยังมีข้อจ�ากัด กล่าวคือ ควบคุม

เฉพาะในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ที่ห้ามสร้าง

อาคารสูงเกิน ๑๒ เมตรหรือเกิน ๔ ชั้น 

แต ่นอกเขตเทศบาลนครเชียงใหม ่พบว ่า 

มีการก ่อสร ้ างอาคาร ตึกสู ง เ กิน  ๔  ชั้ น 

เช่น โครงการก่อสร้างศุภาลัยมอนเต้ท่ีมีสูงเกิน 

๑๒ เมตรหรือเกิน ๔ ชั้น ก่อสร้างบนท่ีต้ัง 

ทางคูข่นานถนนสาย อ.แม่รมิ เชยีงใหม่ - ล�าปาง 

ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาลนคร

เชียงใหม่และเทศบาลหนองป่าครั่ง โดยใน

อนาคตเทศบาลนครเชียงใหม่เล็งประกาศใช้

เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างดังกล่าวให้

ครอบคลุมทั่วทั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งขณะ

นีอ้ยู่ในขัน้ตอนการปรึกษากับทีป่รกึษาเทศบาล

นครเชยีงใหม่ และในสภาเทศบาลนครเชยีงใหม่

นายสรนันท์ เศรษฐี อุปนายกสมาคม

อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่  กล่าวว่าปัจจัยหลักที่

ท�าให้เกิดการลงทนุเก่ียวกับด้านอสงัหารมิทรพัย์

ใน จ.เชียงใหม่  คือการขยายตัวทางภาค

เศรษฐกิจของประเทศ ทัง้การท่ี จ.เชยีงใหม่ สร้าง

รายได้ล�าดับต้นของประเทศ ท�าให้มีการลงทุน

จากภาครัฐ และภาคเอกชน จึงท�าให้เป็นเมือง

หน่ึง ท่ีมีศักยภาพในการเจริญเติบโตด ้าน

อสังหาริมทรัพย์

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 

๒๕๕๗ ท่ีเข้ามาคอยควบคุมการก่อสร้างการมี

อาคารตกึสงู ท�าให้นักลงทนุต้องค�านวณถึงความ

คุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งท�าให้การขยายตัวในด้าน

อสงัหารมิทรพัย์เดิมนัน้กระจกุอยู่ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนที่

หน่ึง มีการขยายตัวโดยแนวราบไปยังพ้ืนท่ีอื่น

มากข้ึน ท้ังน้ีนายสรนันท์ มองว่า แนวโน้มการ

ขยายตวัของภาคอสงัหารมิทรพัย์ในปัจจบุนั และ

ในอนาคต ของ จ.เชียงใหม่น้ัน ยังไม่เข้าสู่ภาวะ

อิ่มตัว ถึงแม้จะมีเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ที่แค่

ท�าให้นักลงทุนตื่นตระหนกในระยะแรกเท่านั้น 

เนื่องด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว มีความ

พิเศษมากกว่าจังหวัดอื่น กล่าวคือ ทุกฤดูกาลมี

จ�านวนนักท่องเทีย่วโดยเฉลี่ยไมแ่ตกต่างกนัมาก

นัก ส่วนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของ

ภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น นักลงทุนหรือผู้ประกอบ

การควรมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และทางภาค

รัฐควรมีการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายต่อ

ผู้กระท�าผิดอย่างเข้มงวด 

ทั้ งนี้นายสรนันท ์  ยังเสนอแนะแก ่ผู ้

ประกอบการหรอืนกัลงทุนว่าก่อนการลงทนุควร

ค�านวณถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และอยาก

ให้ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ท้ังหน่วยงานภาค

รัฐ ประชาชน นักลงทุน และนักวิชาการปรึกษา

หารือถึงขีดข้อจ�ากัดร่วมกัน ให้แนวทางการ

พัฒนา จ.เชยีงใหม่ มใิช่เป็นการก�าหนดโดยฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ่ง

นายเยาวยุทธ์ กันธัง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ 

ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวถึง การ

ขยายตวัของภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ว่าแสดง

ให้เห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ จ. 

เชียงใหม่ แต่การเติบโตของภาคธุรกิจดังกล่าว

ค่อนข้างเตบิโตแบบก้าวกระโดดจนเกินไป ท�าให้

มีผลกระทบตามมา โดยจะเห็นได้จาก ณ ตอนนี้

ที่อาคาร ตึกสูง ได้ส่งผลต่อระบบนิเวศท�าให้เกิด

มลพิษทางอากาศ มีปัญหารถติดเกิดข้ึน หรือ

แม้แต่กระท่ังปัญหาน�้าเน่าเสียหรือปัญหาน�้า

ท่วมขงั เป็นต้น การอาศยัอยู่และวิถีชวิีตของภาค

ประชาชนทีเ่ปลีย่นไปอย่างมาก โดยเฉพาะความ

เป็นส่วนตัวท่ีตนมองว่าตั้งแต่เชียงใหม่มีการ

ขยายตัวเป็นเมือง มีการเจริญเติบโตด้าน

อสังหาริมทรัพย์ท�าให้ความเป็นส่วนตัวของตน

ลดต�่าลง เช่น การท�ากิจวัตรประจ�าวันในพ้ืนท่ี

ส่วนตัวตามปกติ แต่เหมือนมีผู้อื่นจับจ้องอยู่

ตลอดเวลา   

ส่วนด้านวิธีการปรับตัว/ช่วยเหลือตนเอง

นั้น นายเยาวยุทธ์ กล่าวว่า หลังจากการมีการ

เปล่ียนแปลงในด้านดังกล่าว ส่ิงที่ตนเองท�าได้ 

คือ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม “โดย

ถ้าอากาศร้อนมากก็ต้องซื้อแอร์ติดเพ่ือท�าให้

อากาศเย็นขึน้ ในเรือ่งของความเป็นส่วนตวัก็ได้

แต่ปิดหน้าต่างหรือไม่ก็ท�ากัดสาดมากันเพ่ือ

ปิดบังความเป็นส่วนตัวไปก่อน” และส่วนข้อ

เสนอแนะน้ัน อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ 

มีการท�าประชาวิจารณ์ในการก่อสร้างอาคาร 

ตึกสูง จริงอยู่ที่การก่อสร้างอาคาร ตึกสูงท�าได้

นอกเขตเมือง แต่การก่อสร้างในแต่ละครั้งนั้น

ควรค�านงึถึงบรบิทและผลกระทบต่อสงัคมด้วย

เมือ่พูดถึงเรือ่งของภาษ ีนกัเรยีน นกัศกึษา อาจฟังดูเป็นเรือ่งไกลตวั เพราะมอง

ว่าเรายังไม่ได้เสียภาษีใดใด แต่จริง ๆ แล้วภาษีมีหลายประเภท หนึ่งในประเภทที่

เราทุกคนต้องเสียไปโดยแทบไม่ทันรู้ตัว คือ“ภาษีมูลค่าเพ่ิม” หรือท่ีเราคุ้นหูกันว่า 

VAT(Value Added Tax) 

แล้ว “VAT” คืออะไร 

Value Added Tax (VAT) หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บภาษี

จากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิตและจ�าหน่ายสินค้า

หรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยเป็นภาษีท่ี                    

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมจะท�าการเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือรับ

บริการต่าง ๆ  ที่เป็นล�าดับสุดท้ายก็คือ ผู้บริโภคสินค้า โดยส่วนที่เก็บเพิ่มจะนั้นเรียก

ว่า  “มูลค่าเพิ่ม”  ที่กรมสรรพากรจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี

การเปลี่ยนแปลงการปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่การจัดเก็บครั้งแรกใน

ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทยน้ันน�าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้จัดเก็บภาษีจากประชาชนแทน

ภาษีการค้าตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ เนื่องจากสามารถขจัดปัญหาภาษีซ�้า-

ซ้อน มกีลไกป้องกนัการหลบเลีย่งภาษ ีและเอือ้อ�านวยต่อการลงทุนและการส่งออก

ปี ๒๕๓๕  –  ร้อยละ ๗ 

- ตามพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตาม มาตรา ๘๐ แห่งประมวล

รัษฎากร จากอัตราร้อยละ ๑๐ ให้ลดลงเหลือร้อยละ ๗

- บังคับใช้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ ๗ ต้ังแต่วันท่ี ๑ 

มกราคม ๒๕๓๕

- กระทรวงการคลังมอบให้กรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บ

ปี ๒๕๔๐ – ร้อยละ ๑๐

- ประเทศไทยประสบวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง

- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) เสนอให้มีมาตรการให้ประเทศไทยรัดเข็มขัด และปฏิบัติวินัย

ทางการเงินอย่างเคร่งครัดในการขึ้นเป็นร้อยละ ๑๐

ปลายปี ๒๕๔๐ – ร้อยละ ๗

- เน่ืองจากเกิดปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักจนต้องลอยตวัค่าเงนิบาท 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงลาออกจากต�าแหน่ง

- รัฐบาลนายชวน หลีกภัย มีการปรับลดภาษีฯ จากร้อยละ ๑๐ เป็น

ร้อยละ ๗

ปี ๒๕๖๐ (ปัจจุบัน)  – ร้อยละ ๗

 - จะสิ้นสุดการปรับลดภาษีในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

การเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ประเทศไทยมีการปรับอัตราของภาษีมูลค่าเพ่ิม

อยู่ตลอด เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดท่ีจะมีการปรับอัตราการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมอีก

ครั้ง

จากพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ ๕๙๒ พ.ศ.๒๕๕๘ ก�าหนดไว้ว่า การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

ในอัตราร้อยละ ๖.๓ จะใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เท่านั้น และหากไม่มีการ

ประกาศฉบบัใหม่เพ่ือลดอตัราภาษต่ีอไป ประชาชนจะเสยีภาษมีลูค่าเพ่ิมในอตัรา

ร้อยละ ๙ แต่ล่าสดุราชกิจจานเุบกษาได้ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎกีาฉบบัที่ 

๖๔๖ (ฉบับล่าสุด) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ ๖.๓ 

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และหลังจาก ๑ ตุลาคม 

๒๕๖๑ จะปรับเป็นอัตราร้อยละ ๙ 

จากรายละเอียดตามกฎหมายจะเห็นว่าปัจจุบันมีการประกาศให้มีการลด

ภาษีมูลค่าเพ่ิมลงเหลือร้อยละ ๖.๓ และหากมีการปรับขึ้นจะมีการปรับข้ึนเป็น

ร้อยละ ๙ นั่นเอง

แต่หลายคนอาจจะสงสยัว่าท�าไมเราจงึต้องจ่ายร้อยละ ๗ แทนท่ีจะจ่ายร้อย-

ละ ๖.๓ และหากมีการปรับข้ึนจะกลายเป็นร้อยละ ๑๐ ไม่ใช่ร้อยละ ๙ น่ันก็

เพราะว่า เรายังต้องเสยีอตัราภาษท้ีองถ่ินอกี ๑ ใน ๙ ของอตัราภาษมีลูค่าเพ่ิมด้วย 

ยกตัวอย่าง (VAT ๖.๓ %) x ๑/๙ = ๐.๗ % เราจึงเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา

ร้อยละ ๗ ดังนั้นกรณีภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๙ เนื่องจากต้องเสียให้กับท้องถิ่น ๑ 

ใน ๙ ของภาษีมูลค่าเพิ่ม อีกร้อยละ ๑ จึงเป็นอัตราร้อยละ ๑๐ ในท�านองเดียวกัน

อย่างไรก ็ดอีตัราภาษมีลูค่าเพ่ิมของประเทศไทยจรงิ ๆ  แล้ว กฎหมายบญัญัติ

ไว้ท่ีร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่มีการเริ่มเก็บภาษี แต่เน่ืองจากประเทศไทยมีการออก

กฎหมายพิเศษมาลดให้เหลือร้อยละ ๗ เป็นการชั่วคราวแบบปีต่อปี แล้วใช้วิธีต่อ

อายุเรื่อย ๆ มาหลายปี จึงท�าให้หลายคนเข้าใจผิดว่าการกลับไปใช้อัตราร้อยละ 

๑๐ นั้นเป็นการปรับขึ้นภาษี

จ่ายเท่ากันทุกคนจริงหรือ?

รายได้หลักของรัฐบาลได้มาจากการเก็บภาษีอากรต่าง ๆ และผลจัดเก็บ

รายได้ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของกรมสรรพกร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร 

จดัเก็บภาษอีากรได้รวม ๑,๗๖๗,๕๙๔ ล้านบาท และภาษท่ีีมกีารจดัเก็บมากทีส่ดุ

คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕๐๒,๗๑๖ ล้านบาท ดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจึงเป็นภาษีส�าคัญ

ในการก�าหนดรายได้ของประเทศ แต่ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีทุกคนต้องจ่ายน้ันจ่ายเท่า

กันจริงหรือไม่และการเก็บภาษีนี้ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้ามากน้อยเพียงใด

จากบทความ “ท�าไมการขึ้น VAT ถึงท�าร้ายคนจน” เขียนโดย วรรณพงษ์ 

ดุรงคเวโรจน์ อาจารย์คณะเศษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า การ

เก็บภาษีใช้หลัก ๒ อย่างคือ เก็บตามท่ีใช้ (Usage Rule) และ เก็บตามความ

สามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ซึง่ภาษีมูลค่าเพิม่ใชห้ลกัเกบ็

ตามที่ใช้ (Usage Rule) หากมองผิวเผินการเก็บภาษีมูลเพิ่มเมื่อ

เราใช้สนิค้าอาจดเูหมอืนเราจ่ายในอตัราเดียวกันและราคาเท่ากัน

ในสินค้าเดียวกันที่น�ามาเปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้

เยอะหรือรายได้น้อย แต่เมื่อมองลึกลงไป VAT เกิดจากการคิด 

“จ�านวนภาษี” ที่คนท่ีมีรายได้ต่างกันจะต้องจ่าย มาเป็นสัดส่วน

ของ “รายได้” จะพบว่าคนจนเสียภาษีในอัตราที่ “สูง” กว่าคนรวย 

(ดังแสดงในภาพด้านซ้าย)

จะเห็นได้ว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นวิธีหนึ่งใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมีการคิดพิจารณาท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยู่

อย่างต่อเนือ่ง การเปลีย่นแปลงอตัราภาษนีัน้ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม

หรือลด ท้ายท่ีสุดรัฐบาลจะต้องค�านึงถึงสถานการณ์และผล

กระทบท่ีจะเกิดต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ทัง้ในเชงิลบ

และเชงิบวก ทีส่�าคญัต้องไม่ลมืประเมนิถึงปัญหาความเหลือ่มล�า้

ทางรายได้ของประชาชน ภาษทีีม่กีารปรบัใช้ต้องไม่ท�าให้ช่องว่าง

ความเหลื่อมล�้าทางรายได้ของประชากรถ่างออกไปมากกว่า

ที่เป็นอยู่

เทศบาลนคร ชม. เล็งขยายพื้นที่ควบคุมอาคาร ตึกสูง

ไขขอ้ขอ้งใจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เศรษฐกิจ

¢ÑºเคÅื่อนเศรษ°กิจ: เรื่องโดย น�éาอº เÊมเÊริมºØญ

ตึกสูงนอกเขตเทศบาลนคร ชม.: ภำพอำคำร ตึกสูงเกิน ๑๒ เมตร หรือ ๔ ชั้น นอกเขตเทศบำลนครเชียงใหม่  ถ่ำยเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐
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สัมมนา: บรรยากาศงานสัมมนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพ�านักยาว (ขอขอบคุณภาพจาก http://www.chiangmainews.co.th)

11ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เศรษฐกิจ

ส�าหรบัประเทศไทยทีส่ามารถผลติ

กล้วยได้ทั้งปี และเป็นไม้ผลที่มีความ

ส�าคัญทางเศรษฐกิจทั้งการบริโภค

ภายในประเทศ และส่งออกสร้างรายได้

ในแต่ละปีไม่ต�่ากว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท  

อ้างองิจากความตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกิจ

ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA: Japan-Thailand 

Economic Partnership Agreement) 

ต้ังแต่ ปี ๒๕๕๕ ญีปุ่น่ได้ให้โควตากล้วย

หอมทองจากไทยเข้าประเทศญ่ีปุ่นโดย

ปลอดภาษปีีละ ๘,๐๐๐ ตนั แต่ท่ีผ่านมา

ไทยยังไม่เคยส่งออกกล้วยหอมทองไป

ยังญี่ปุ ่นได้เต็มโควตาเลย โดยล่าสุด 

ปี ๒๕๕๙ สามารถส่งออกได้เพียง 

๑,๗๘๘ ตัน เท่าน้ัน (ทีม่า: ส�านกัควบคมุ

พืชและวัสดุการเกษตร)  นอกจากกล้วย

หอมแล้ว ยังมีกล้วยที่ได้รับความนิยม

บริโภคอีกหลายชนิด เช่น กล้วยไข่และ

กล้วยน�้าว้า ที่ยังสามารถส่งออกไปยัง

ประเทศจีน เกาหลี ฮ่องกง สิงคโปร์ หรือ

ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สปป. ลาว กัมพูชา 

มาเลเซีย เห็นได้ชัดว่าไทยยังมีโอกาส

ขยายมูลค่าการส่งออกกล้วยได้อีกมาก

จากผลการศึกษาตัวชี้วัดทั้ง ๓ มิติ 

ได้แก่ ด้านต้นทุนต่อยอดขาย เวลา และ

ความน่าเชื่อถือของสินค้ากล้วย (กล้วย

หอม กล้วยไข่ กล้วยน�า้ว้า) โดยส�านกังาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล้วยหอม

ใช้ต้นทุนต่อยอดขายมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๙๖ กล้วยไข่ ๔.๒๖ และกล้วย

น�า้ว้า ๑.๙๖ ส่วนด้านตัวชีวั้ดประสทิธิภาพ

ด้านเวลา (วัน) พบว่า กล้วยหอมใช้เวลา

ด้านโลจิสติกส์ ๑๕.๘๓ วัน กล้วยไข่ 

๓.๖๔ วัน กล้วยน�า้ว้า ๑๑.๐๑ วัน จะเหน็

ได้ว่าการใช้เวลาในห่วงโซ่ของกล้วยไข่

น้อยกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ เนื่องจากไม่มี

การแปรรูป แต่ประสิทธิภาพด้านความ       

น่าเชื่อถือ กล้วยหอมและกล้วยไข่มี

ความน่าเชือ่ถือใกล้เคียงกัน คือ ๙๓.๖๒ 

และ ๙๕.๑๗ ในขณะทีก่ล้วยน�า้ว้าความ

น่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ ๘๖.๘๗

สศก. ได ้เสนอแนวทางในการ

พัฒนาและการบริหารจัดการกล้วย

ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ในปัจจัยต่าง ๆ 

ได้แก่ การสนบัสนนุและส่งเสรมิการรวม

กลุ่มผลิตเพ่ือการส่งออกอย่างจริงจัง

และเป็นระบบ อย่างกลุ่มสหกรณ์

กล้วยหอมทองของภูมิภาค ตลอดจน

โซ่อปุทานในลกัษณะคลสัเตอร์ (Clus-

ter) มกีารบรหิารจดัการคณุภาพให้ได้

มาตรฐานตามความต้องการของ

แต่ละตลาด เช่น จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 

ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็นต้น

สถานการณ์การผลิตและการ

ตลาดกล้วยของไทยที่ส�าคัญทั้ง ๓ 

ชนิดจาก สศก. พบว่า

กล้วยหอม 

มีศักยภาพในการส่งออกโดย

เฉพาะตลาดญ่ีปุ่นท่ีมีความต้องการ

สูง โดยปี ๒๕๕๙ ไทยมีจ�านวนเนื้อที่

ให้ผล ๓๗,๐๒๐ ไร่ ผลผลติ ๑๑๗,๔๒๗ 

ตัน ต้นทุนการผลิต ๔,๘๒๓ บาท/ตัน 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ๑๒,๗๗๗ 

บาท/ตัน ผลตอบแทนสุทธิ ๗,๙๕๔ 

บาท/ตนั และมาตรฐานเป็นมาตรฐาน

สินค้าเกษตรกล้วย มกอช. ๐๐๐๖-

๒๕๔๘ ท้ังนี้  มีจ�านวนบริโภคใน

ประเทศ ๑๑๓,๗๐๓ ตนั ส่งออกกล้วย

หอมสด ปริมาณ ๓,๗๒๕ ตัน มูลค่า 

๘๑.๔๐ ล ้านบาท ราคาส ่งออก 

๒๑,๘๕๕ บาท/ตัน คู ่ค้าที่ส�าคัญ คือ 

ญ่ีปุ่น จีน ลาว และคู่แข่งที่ส�าคัญ คือ 

ฟ ิลิปป ินส ์  เอกวาดอร ์  เบลเ ยียม 

คอสตาริกา

กล้วยไข่ 

เนื้อที่ให้ผล ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจาก

ปี ๒๕๕๘ เน่ืองจากมีการส่งออกกล้วย

ไข่ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น 

ทุกปี จึงท�าให้เกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูก

ในพ้ืนที่ ว ่ าง  ปลูกแซมสวนทุ เรียน 

ยางพารา เนื้อที่ให้ผล ๕๗,๔๖๑ ไร่ จาก 

๕๔,๗๖๕ ไร่ ในปี ๒๕๕๘ ผลผลิต 

๑๒๙,๖๕๘ ตัน ต้นทุนการผลิต ๔,๙๗๙ 

บาท/ตัน ราคาที่ เกษตรกรขายได ้ 

๑๓,๐๔๔ บาท/ตัน ผลตอบแทนสุทธิ 

๘,๐๖๕ บาท/ตัน จ�านวนบริโภคใน

ประเทศ ๑๑๐,๓๕๓ ตนั ส่งออกกล้วยไข่ 

ปริมาณ ๑๙,๓๐๕ ตัน มูลค่า ๒๒๐.๖๒ 

ล้านบาท ราคาส่งออก ๑๑,๔๒๘ บาท/

ตัน กล้วยไข่มีการส่งออกไปตลาดจีน

ร้อยละ ๖๐ ทั้งในมณฑลเสฉวน มณฑล

เจ้อเจียง มณฑลเจียงซูและมณฑลอัน-

ฮุย มีการน�าเข้าเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะช่วง

เทศกาลตรุษจีน ตลาดที่มีศักยภาพ 

ได้แก่ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง

กล้วยน�้าว้า 

ปี ๒๕๕๙ เนื้อท่ีให้ผล ปี ๒๕๕๙ 

เ พ่ิ ม ข้ึ น จ า ก ป ี  ๒ ๕ ๕ ๘  เ น้ื อ ที่ ใ ห ้

ผ ล ๑ ๘ ๑ , ๙ ๐ ๒ . ๓ ๔  ไ ร ่ ผ ล ผ ลิ ต 

๙๑๘,๕๓๙.๙๗ ตนั และราคาทีเ่กษตรกร

ขายได้เฉลี่ย ๑๒.๙๘ บาท/กก. ผล

ตอบแทนสุทธิ ๘,๐๖๕ บาท/ตัน โดย

กล้วยน�้าว้าเป็นพืชที่สามารถปลูกได้

ทั่วไป จึงท�าให้มี พ้ืนที่ปลูก

กระจายอยู่ท่ัวประเทศ ช่อง

ทางการจ�าหน่ายมีท้ังผลสด 

และแปรรูปมีหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์มากกว่ากล้วยชนิด

อื่น ๆ เช่น กล้วยตาก กล้วย

เบรกแตก กล้วยฉาบรสชาติ

ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย

น�้าว้าสามารถส่งไปจ�าหน่าย

ทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและ

เอกชนจึงควรมีการร่วมมือกัน

ในการส่งเสริมให้เกษตรกร

ป ลู ก ก ล ้ ว ย ด ้ ว ย ก า ร ใ ช ้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

พันธุ์กล้วยอย่างต่อเนื่อง มี

ระบบประกันราคาและประกัน

ภัยสินค้า เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการโลจิสติกส์

โดยจัดอบรมให้ความรู ้ด้าน

การบรหิารจดัการกล้วยให้แก่

เกษตรกรผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้

รวบรวม และผู้ประกอบการ

เน้นการเพ่ิมมูลค่าให้กับกล้วย โดยน�า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตมา

ใช้ เช่น การผลิตกล้วยอินทรีย์ลักษณะ

แปลงใหญ่ด้วยระบบทางไกลความ

แม่นย�าสูง การแปรรูปกล้วยให้ยังคง

คณุค่าทางอาหารไว้ครบถ้วน รวมถึงการ

บรรจุหีบห่อด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ขนม-

ขบเค้ียว อาหารหวาน ลักษณะแยก

เฉพาะแต่ละห่อ/กล่องพอรับประทาน

หมดในคราวเดียว รูปลักษณ์ทันสมัย 

เป็นต้น

ด้านมาตรฐานการส่งออกควรเพ่ิม

ความเข ้มงวดในการอ�านวยความ

สะดวกในการส่งออก การตรวจสอบสาร

ตกค้าง และการออกหนังสือรับรอง 

สุขอนามัย ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศ

ผู้น�าเข้า ตลอดจนส่งเสริมการค้าและ

ประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไทยในต่าง

ประเทศมากขึ้น โดยความร่วมมือของ

ภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการ

ตลาด เช่น น�ากล้วยและผลติภัณฑ์ไปจดั

งานแสดงสินค้าร่วมกับสินค้าเกษตร

ชนดิอืน่ หรอืมเีอกสารเผยแพร่วธีิบรโิภค

และสรรพคุณของกล้วย จัดงานแสดง

เมนูอาหารท่ีท�าจากกล้วยให้ชาวต่าง

ชาติได้ทดลองชิม เป็นต้น

ดังนั้น หากเกษตรกรไทยจะหันมา

ปลูกกล้วยเพ่ือส่งออกกันมากขึ้น สิ่งท่ี

เกษตรกรควรค�านงึถึงได้แก่ ควบคมุการ

ผลติให้ได้มาตรฐาน หมัน่ศกึษา ปรบัปรงุ 

และพัฒนาคุณภาพกล้วย เพื่อให้กล้วย

ไทยมีคุณภาพทัดเทียม และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนักับประเทศ

อื่นด้านการส่งออกอีกด้วย 

ดันกล้วยไทยบุกตลาดโลกเกาะติดเชียงใหม่: เรื่องโดย กนกพร ศรีวรมย์ 

เชียงใหม่เดินหน้าท�าแผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ ลอง

สเตย์ (Long Stay) ปีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของกลุม่จังหวดั

ภาคเหนือตอนบน ๑ พร้อมวางยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ชี้จุดแข็งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ด้าน รมต.กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา ย�้าชัด

พร้อมเดินหน้าดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีมี

คุณภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่อง

เที่ยวลองสเตย์หรือแบบพ�านักระยะยาว

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การท่องเทีย่วและกีฬา เป็นประธานเปิดการสมัมนา “ผูพ้�านัก

ระยะยาวชาวต่างประเทศและชาวไทย หรือ Long – stayer 

Seminar เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว” 

เมื่อต้นเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิ

เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  นางกอบกาญ

จน์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๘-๒๕๖๐ รัฐบาลมีการสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยว ขณะนี้นโยบายของ

รัฐกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาวมีผล

เก่ียวกับอนาคตของประเทศไทย จากจ�านวนสถิตนัิกท่องเทีย่ว

แบบพ�านักระยะยาวของจังหวัดเชียงใหม่ของส�านักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

จ�านวน ๒,๖๐๗,๔๙๒ คน ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๒,๘๓๕,๐๒๔ 

คน และในปีพ.ศ.๒๕๕๙ จ�านวน ๒,๙๐๒,๑๓๙ คน ซึ่งมีการ

เพ่ิมมากข้ึนทุกปี ฉะน้ันควรมกีารลงทนุทีเ่พ่ิมมากขึน้ ปรบัปรงุ

และพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ที่สามารถท�าให้ดีขึ้น ในตอนน้ีก็มี

การพยายามท่ีจะปรับปรงุในเรือ่งการบรกิารทางสขุภาพและ

การบริการทางการแพทย์ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่โรงพยาบาล 

อาจเป็นในส่วนของสถานที่ การบริการ บุคคล และสิ่ง

แวดล้อมอีกหลาย ๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น น�้าพุร้อน อาหาร 

หรืออะไรก็ได้ท่ีสามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะ

ต้องมีเพ่ิมมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถท�าได้

มากกว่านี้ ทั้งนี้แผนนโยบายของรัฐกับการสนับสนุนการท่อง

เท่ียวแบบพ�านักระยะยาวทั้งหมดน้ี อยู่ในเป้าหมายแผน 

พันธกิจ ๔ ทางรัฐบาล กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง

กลุม่จงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ ก็พร้อมทีจ่ะสร้างให้เชยีงใหม่

เจริญเติบโตขึ้นให้มากกว่าเดิม ทั้งนี้เชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่มี

สิ่งดีอยู่แล้ว ทั้งผู้คนที่เชียงใหม่ สถานท่ีต่าง ๆ ของจังหวัด

เชียงใหม่ เพียงแค่ต้องเพ่ิมศักยภาพและสร้างมาตรฐานท่ีดี 

โดยมองว่า “เป้าหมายของเราคือ ไม่ใช่จ�านวนตวัเลขทีน่กัท่อง

เทีย่วเข้ามา แต่คอืการให้นกัท่องเทีย่วทุกคนเข้ามาอยู่นานขึน้ 

กลับมาเท่ียวบ่อย ๆ มีจ�านวนเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ วัน ท�าให้

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และเป็นจุด

เด่นส�าหรับเมืองไทย” นางกอบกาญจน์ กล่าวทิ้งทาย

ด้าน อาจารย์ ดร.กรวรรณ สังขกร นักวิจัยช�านาญการ

พิเศษ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาท่องเที่ยว สถาบันวิจัย

สังคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ กล่าวถึงแผนแม่บทพัฒนาธุรกิจ 

Long Stay ปีพ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ พบว่ามีจุดแข็งคือ ๑.นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ ซึง่จงัหวัดเชยีงใหม่จะได้เปรยีบในเรือ่งของ

ค่าครองชีพไม่สูง ท�าให้เป็นจุดดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยว ๒.มี

วัฒนธรรมล้านนาเป็นแก่นหลักในการน�าเสนอ วถีิชวิีตในแบบ

วัฒนธรรมล้านนาต่อภาคเหนือ นอกจากน้ียังเป็นศูนย์กลาง

การท่องเท่ียวในอนุภูมภิาคลุ่มน�า้โขง เกิดเป็นความประทับใจ

ต่อนักท่องเท่ียวท�าให้เกิดการท่องเท่ียวแบบพ�านักระยะยาว

ตามมา ๓.นโยบายประเทศท่ีให้ความส�าคัญกับการท่องเท่ียว 

ทางกลุ่มท่องเท่ียวจงัหวัดภาคเหนือตอนบนได้งบประมาณให้

ท�าโครงการเรื่องของ Long Stay มากที่สุดในประเทศไทย จึง

ท�าให้สามารถพัฒนาได้มากกว่าที่อื่น ส่วนจุดอ่อนพบว่า 

๑.มาตรฐานด้านการให้บรกิารและสิง่อ�านวยความสะดวกยัง

คงมีปัญหาอยู่ บุคลากรด้านการท่องเท่ียวยังขาดทักษะ

ส�าหรับการให้บริการ ๒.ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง และ ๓.การคมนาคมสาธารณะท่ียังไม่เป็นระบบ

อย่างสมบูรณ์ ท้ายสุดยังได้มีการกล่าวถึงการจัดท�าแผน

แม่บทพัฒนาธุรกิจ Long Stay ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้ังหมด ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิง่อ�านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ

ท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว มีการบูรณาการการขนส่งทุก

รูปแบบโดยเฉพาะการขนส่งสาธารณะท่ีให้มีความรวดเร็ว 

ปลอดภัย สะดวก สะอาด มีมาตรฐาน และพัฒนาศูนย์กลาง

ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ที่สามารถสอบถามข้อมูล

การท่องเที่ยว ประสานแก้ไขความเดือดร้อนช่วยเหลือกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และกระจาย

ให้ครอบคลมุตามสถานท่ีท่องเทีย่ว ยทุธศาสตร์ที ่๒ การสร้าง

เครือข่ายพันธมิตรด้านการพ�านักระยะยาวเพ่ือการเรียนรู้

วัฒนธรรมล้านนาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คือ ส่ง

เสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวแบบ

พ�านักระยะยาวใช้ประโยชน์จากแรงงานในท้องถ่ินเพ่ือการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพ้ืนท่ี และให้ร่วมสนับสนุน

กิจกรรมการพัฒนาของท้องถ่ินให้มากย่ิงขึ้นทั้งในด้านการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว  

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การยกระดบัปรบัมาตรฐานสนิค้า บรกิาร และ

ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

รองรบันักท่องเทีย่วแบบพ�านกัระยะยาว คอืก�าหนดมาตรฐาน

กระบวนการตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานที่พักและ

บริการ และจัดท�าฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะ

ยาวให้ครบถ้วน ทันสมัย โดยเฉพาะการพัฒนามัคคุเทศก์ 

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์วฒันธรรม และสถานทีท่่องเทีย่วส�าคญั รวมถึง

ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเท่ียวในด้านอื่น ๆ ให้ได้

มาตรฐานยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม

การตลาดของการท่องเท่ียวแบบพ�านกัระยะยาว คอืการสร้าง

กิจกรรมการท่องเท่ียว การจับจ่าย การท่องเที่ยวท้ังปี เพ่ือ

กระตุ้นการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบูรณา-

การทางด้านการสือ่สารผ่านโฆษณา สือ่ สิง่พิมพ์ อนิเทอร์เนต็ 

Social Network และสื่อกระแสต่าง ๆ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การส่งเสริมกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง

ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบพ�านักระยะยาว คือ

การจดัตัง้คณะกรรมการการท่องเทีย่วแบบพ�านักระยะยาวใน

ระดับกลุ่มจังหวัดขึ้นเพ่ือประสานงานส�าหรับตั้งพัฒนาและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการบริการเป็นรูปธรรม โดยมีภาค

รัฐ เอกชน ชุมชน และประชาสังคมในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการก�าหนดทิศทางการพัฒนา

เชียงใหม่พุ่งเป้า
ดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวลองสเตย์
รำยงำนโดย สุภำลินี ธรรมสอน



ยกเลิกการเปด - ปดเทอมตามอาเซียน

ยังไมมีการยกเลิกการเปด - ปดเทอมตามอาเซียน

12 ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทคโนโลยี - การศึกษา

ถึงเวลาหรือยัง? มช. 
จะเปิด – ปิดเทอมตามเดิม

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติให้ 

สถานบันอุดมศึกษาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ช่วงเดือน สิงหาคม - ธันวาคม จากเดิม 

มิถุนายน - ตุลาคม ภาคเรียนท่ี ๒ ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคมจากเดิม 

พฤศจกิายน - เมษายน โดยให้เริม่น�าร่องในปีการศกึษา ๒๕๕๗ พร้อมให้เหตผุล

ว่า ๑. สอดรับกับการเปิด - ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในอาเซียน  ๒. การ

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ท�าได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ๓. การรับ

นกัศกึษาต่างชาติเพ่ือเข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัของไทยสะดวกมากขึน้ ๔.การ

ปิดภาคเรยีนในฤดฝูน ช่วยลดปัญหาอปุสรรคในการเดินทาง  ๕. มเีวลาเตรยีม

ความพร้อมเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาก่อนเปิดเทอม  แต่ตลอดระยะเวลา ๔ ปี

ที่มีการใช้นโยบายน้ี  หลายเสียงออกมาต่อต้านการเปิด - ปิดภาคเรียนตาม

อาเซยีน  จนปัจจบุนัมหาวิทยาลยัราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หลายแห่งกลับมาเปิด - ปิดภาคเรียนตามเดิมแล้ว

มหาวิทยาลยัในจงัหวัดเชยีงใหม่ส่วนใหญ่กลบัมาเปิด - ปิดภาคเรยีนตาม

เดิมแล้ว  แต่ยังคงมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ที่เปิดภาคเรียนตามอาเซียน

อยู่ จากการขอสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้ัน ทีมข่าวถูกปฏิเสธในการ

สัมภาษณ์  โดยให้เหตุว่าทางมหาวิทยาลัยยังไม่มีมติจาก ทปอ. อย่างเป็น

ทางการว่าให้กลบัมาเปิดภาคเรยีนตามเดมิ  ดงันัน้มหาวทิยาลยัก็ยังไม่มมีตทิี่

แน่นอนส�าหรบัเรือ่งนี ้ ซึง่หลายคนอาจจะสงสยัว่าท�าไมการเปิด - ปิดภาคเรยีน

มหาวิทยาลยัในประเทศไทยถึงไม่เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน  การที ่ทปอ. มมีติ

ในการเปิด - ปิดภาคเรียนตามอาเซียนน้ัน  เป็นเพียงการขอความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยให้ท�าตามมติเพียงเท่านั้น  ไม่มีข้อบังคับแต่อย่างใด  หากไม่

ปฏิบัติตามก็ไม่มีความผิดแต่อย่างใด  สังเกตได้จากปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

หลายแห่งกลับมาเปิดภาคเรียนตามเดิมได้ก็เพราะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

มหาวิทยาลยัเอง  อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลยัทีก่ลบัมาเปิด - ปิดภาคเรยีนตาม

เดิมได้รับผลกระทบจากระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(TCAS) ที่มีการคัดเลือก ๕ รอบ  แต่มหาวิทยาลัยที่เปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม

จะรับได้เพียง ๓ รอบเท่านั้น

การที่ มช. ยังคงยึดตามมติของ ทปอ. จึงเกิดเสียงต่อต้านการเปิด - ปิด

ภาคเรียนตามอาเซียนของนักศึกษาอยู่บ้าง  จากการส�ารวจนักศึกษา

มหาวทิยาลยัเชยีงใหมจ่�านวน ๔๐๐ คน  พบว่าร้อยละ ๖๔.๗๕ ไม่เหน็ด้วยกบั

การเปิด - ปิดภาคเรยีนตามอาเซยีน โดยส่วนใหญ่ให้เหตผุลว่า ๑.สภาพอากาศ

ทีร้่อนในช่วงเดือน เม.ย. ไม่เหมาะกับการเรียนเพราะส่งผลต่อสมาธิในการเรยีน  

๒. ส่งผลกระทบต่อการฝึกสอนของนักศกึษาคณะศกึษาศาสตร์  ๓. ภัยแล้งส่ง

ผลต่อการทดลองเพาะปลกูของคณะเกษตรศาสตร์ ๔.วนัหยุดทีไ่ม่ตรงกับคนใน

ครอบครัว  ๕. วันหยุดเยอะ ส่งผลต่อเวลาที่ใช้ในการเรียนน้อยลง  ๖. กระทบ

ต่อการฝึกงานและการสมัครงานหลังเรียนจบ  ๗. ขาดความต่อเนื่องจากช่วง

มธัยมศกึษาถึงอดุมศกึษา แม้ว่า มช. จะผลกัดนัให้เป็นมหาวทิยาลยันานาชาติ

เพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่านักศึกษาชาวไทยได้รับ 

ผลกระทบจากกการเปิด - ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน  ซึ่งไม่เพียงแต่

นักศึกษาเท่าน้ันท่ีไม่เห็นด้วย แต่ยังมีอาจารย์อีกด้วย โดย อ.ดร. วรัทยา  

ชินกรรม อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่คณะเปิดหลักสูตรนานาชาติก็แสดง

ความคิดเห็นว่าการเปิด - ปิดภาคเรียนตามอาเซียนท�าให้ค่าสาธารณูปโภค

เพ่ิมสูงขึ้น ช่วงเวลาการเปิด - ปิดภาคเรียนไม่ตรงกับระดับชั้นประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ท�าให้เวลาของคนในครอบครัวไม่ตรงกัน อีกท้ังยังส่งผลต่อ

การท�าวิจยัทีไ่ม่ตรงกับมหาวิทยาลยัอ่ืน  แม้ว่าทางมหาวิทยาลยัยังไม่สามารถ

ให้ค�าตอบได้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเปิด - ปิดภาคเรียนตามเดิม แต่เหตุผลของ

นักศึกษาและอาจารย์พอจะเป็นแรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยเกิดดุลพินิจถึง 

ผลเสียท่ีนักศึกษาได้รับผลกระทบอันเกิดจากการเปิด - ปิดภาคเรียนตาม

อาเซียนได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะกลับมาทบทวน

เรื่องการเปิด - ปิดภาคเรียนตามเดิมเพื่อตอบสนองต่อผลประโยชน์ส่วนใหญ่

ของนกัศึกษาทีค่วรจะได้รบัเพราะถึงอย่างไรก็ตามการเปิด ปิดภาคเรยีนข้ึนอยู่

กับดุลพินิจของทางมหาวิทยาลัย  ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามมติของ ทปอ. 

มช. สุดเจ๋ง ต่อยอดน�้ามัน
ปาล์มดิบ สู่ราคาสูง
รำยงำนโดย ทิพย์ธิดำ แซ่เติ๋น

การศึกษาไทย: เรื่องโดย นาราชา  พรมค�า  

เครื่องจักร: เครื่องสกัดแคโรทีนอยด์ คิดค้นโดยผู้วิจัย คณะอุตสำหกรรมกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ทีมวิ จัยด ้านปาล ์มน�้ามัน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. 

คิดค้นเทคโนโลยีเครื่องจักรสกัด 

แคโรทีนอยด์ มลูค่าสงูกิโลกรมัละ

หลายหมื่นบาท กระบวนการผลิต

ไม่ซับซ้อนเหมาะส�าหรับผู้ประ- 

กอบการในไทย

รศ.  ดร.  พัชรินทร ์  ระวี ยัน 

อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ให้

สัมภาษณ์กับทีมข่าวอ ่างแก้วว ่า 

แนวคิดการผลิตแคโรทีนอยด์จาก

น�้ามันปาล์มดิบมาจากการที่รัฐบาล

ส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน�้ามันทั่วพื้นที่

ในไทย แต่กลบัมปัีญหาอย่างต่อเนือ่ง 

เพราะราคาขายทะลายปาล์มราคา

ไม่สูง และผู้รับซื้อน�้ามันปาล์มดิบ

เพ่ือผลติน�า้มนัปาล์มทอดอาหารก็ไม่

สามารถตั้งราคาสูงได้ เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม  

ถ้าหากยังน�าน�า้มนัปาล์มดบิมาผลติเป็นน�า้มนัท่ีใช้ทอด

อาหารหรอืไบโอดเีซลเพียงอย่างเดยีวจะได้สินค้าท่ีมรีาคา

ไม่สูง ล่าสุดพบว่าในน�้ามันปาล์มดิบมีสารแคโรทีนอยด์ 

ซึ่งเป็นสารที่มีสีส้มแดง มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ 

“ปัจจุบันพบว่าแคโรทีนอยด์ช่วยป้องกันและรักษาโรค

ทีม่อีนัตรายได้หลายโรค และเป็นสารตัง้ต้นของวิตามนิ

เอ เวลาทานเข้าไปจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ ช่วยในการ

พัฒนาสมอง ซ่ึงในน�า้มันปาล์มดิบมีสารแคโรทีนอยด์

สงูมากจงึคุม้ค่าทีจ่ะน�ามาสกัด ซึง่ประเทศทีป่ลกูปาล์ม

ไม่ได้ก็จะสกัดสารแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายทะเล แต่

ประเทศไทยปลูกปาล์มน�้ามันเป็นจ�านวนมาก น�้ามัน

ปาล์มดิบจึงเหมาะที่จะผลิตแคโรทีนอยด์มากท่ีสุด”  

รศ. ดร. พัชรินทร์ กล่าว

นอกจากน้ี อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

กล่าวต่อว่า แคโรทีนอยด์ถูกน�าไปก�าจัดทิ้ง หลังใช้

ทะลายปาล์มมาหีบเป็นน�้ามัน ท่ีเรียกว่าน�้ามันปาล์ม

ดิบ ปัจจุบันแคโรทีนอยด์เป็นสารที่ประเทศไทยน�าเข้า

จากต่างประเทศ เพ่ือท่ีจะน�ามาใช้ในอสุาหกรรมอาหาร 

ยา และเครื่องส�าอาง จึงคิดว่าให้สกัดเอาแคโรทีนอยด์

ออกมาก่อนก�าจดัท้ิง จงึได้แคโรทนีอยด์ท่ีมมีลูค่าสงูถึง

กิโลกรัมละหลายหมื่นบาท และด้วยเทคโนโลยีในการ

สกัดแคโรทีนอยด์ของต่างประเทศอย่างมาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ได้ท�าการสกัดโดยใช้เทคโนโลยีข้ันสูงท่ี 

ซบัซ้อน ทางทมีวิจยัจงึคดิค้นเทคโนโลยีทีไ่ม่ซบัซ้อนและ

เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยได้รับ

ทุนจาก ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในการ

ผลิตเครื่องต้นแบบ ทุนแบ่งออกเป็นสองส่วน ๑.ทุนใน

การสร้างโรงงานประมาณ ๓ ล้านบาท  ๒.ทุนเครือ่งมอื

ที่ใช้ในการสกัด ประมาณ ๑๒ ล้านบาท และหลังจาก

เช็คสภาวะของการผลิต พบว่ามีสภาวะการผลิตท่ี 

เหมาะสม ในช่วงนีผู้ป้ระกอบการจงึสามารถตดิต่อเข้า

มาศึกษาดูงานได้ เช่น ธกส. และสหกรณ์น�้ามันปาล์ม

จากอ่าวลึก จังหวัดกระบี่  

ทีมวิจัยให้ข ้อมูลว ่าเครื่องสกัดแคโรทีนอยด ์

ถูกสร ้างขึ้นโดยกระบวนการที่ไม ่ซับซ ้อน เพราะ 

แคโรทีนอยด์ท่ีต้องการไม่ต้องบริสุทธ์ิหรือเกรดความ

เข้มข้นสูง คัดสรรแต่ความเข้มข้นท่ีจัดจ�าหน่ายตาม 

ท้องตลาด คดิเปน็ร้อยละ ๑ แต่ต้องปรบัค่าให้ตรงตาม

มาตรฐานสากล การท่ีต่างประเทศท�าแคโรทีนอยด์เข้ม

ข้นเพราะค่าขนส่งข้ามประเทศท่ีถูกแล้วค่อยเจือจาง

หลังน�าเข้าแล้ว ซึ่งเหตุผลท่ีไม่ซับซ้อนเพราะกลัวว่า 

ผู้ประกอบการจะดูแลเครื่องสกัดล�าบาก แต่เนื่องจาก

เครื่องจักรดังกล่าวได้ถูกผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผูป้ระกอบการในประเทศไทย หากมเีหตใุห้

ต้องซ่อมบ�ารุงระบบเครื่องจักรท่ีติดต้ังไว้ ทางผู้ถือ 

ครองเครือ่งจกัรก็สามารถซ่อมหรือบรหิารจดัการเองได้ 

นาย อุเทน เท่ียงธรรม ผู้จัดการโครงการ บริษัท  

ดิอินฟินิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เปิดเผยว่า เครื่องจักร 

ถูกผลิตข้ึนในประเทศไทยทั้งหมด มีกระบวนการดูแล

เครื่องที่ไม่ซับซ้อน และเป็นเครื่องจักรที่ถูกออกแบบ

จากห้องแล็บจึงมีประสิทธิภาพ จากการทดลองสกัด

น�า้มนัปาล์มดบิให้เป็นแคโรทีนอยด์ พบว่าประสทิธิภาพ

ที่ได้รับใกล้เคียงกับการผลิตในต่างประเทศ ส่วน

กระบวนการดูแลเหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปคือ ตรวจ

ซ่อมทกุอปุกรณ์ต้ังแต่ขนาดเลก็ถึงขนาดใหญ่ตามระยะ

เวลาของเครื่องจักรผ่านกระบวนการตรวจเช็คของ

โรงงาน “อปุกรณ์เครือ่งจกัรทัง้หมดท�ามาจากสเตนเลส 

ซึ่งจะทนต่อการผลิตอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้

งานมากกว่า โดยปกติทางบริษัทจะรับประกันให้ ๑ ปี 

ไม่จ�าเป็นต้องห่วงเรื่องระยะเวลาการใช้งานของ

เครือ่งจกัร เครือ่งจกัรนีไ้ม่สามารถใช้สกัดแคโรทีนอยด์

จากพืชตัวอืน่ ๆ  ได้ เพราะถูกออกแบบมาส�าหรบัน�า้มนั

ปาล์มดิบเท่านั้น แต่สามารถเลือกเครื่องจักรบางส่วน

ไปใช้งานด้านอื่นได้ เพราะเครื่องจักรมีการออกแบบ

เป็นส่วน ๆ จึงไม่จ�าเป็นว่าทุกชิ้นต้องใช้สกัดแคโร- 

ทีนอยด์จากน�้ามันปาล์มดิบ เช่น ถังสกัด สามารถน�า

ไปพักสารตัวอื่นหรือกวนสารเคมีตัวอื่นได้  ขณะนี้

กระบวนการสกัดสารแคโรทีนอยด์จากน�า้มนัปาล์มดบิ

ส�าเร็จแล้วร้อยละ ๙๐ เหลือเพียงปัญหาเล็กน้อย ใน

การทดลอง ซึ่งก�าลังแก้ไขกันอยู่” นายอุเทน กล่าว



13ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

‘ปากตางพม่า’ คอืตลาดชมุชนบ้านห้วยจะค่าน

เพ่ือลดการบุกรุกป่าในความดูแลของอุทยาน- 

แห่งชาตผิาแดง อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ ได้มกีารเปิด

ตวัโครงการไปเมือ่วันที ่๙  พ.ย. ๖๐ โดยมเีป้าหมาย

เพ่ือแก้ปัญหาจากปฏิบตักิารทวงคนืผนืป่าในค�าสัง่

ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 

๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗ ท่ีต้องยึดผืนป่าท่ีมี

การบุกรุกใหม่นับแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา โดยมุ่ง

พ้ืนทีท่ีค่รอบคลมุหมูบ้่านห้วยจะค่านเป็นหลกั เน้น

ให้มีผู ้ขายเป็นชาวบ้านกลุ ่มชาติพันธุ ์ ท้ังหมด 

ประกอบด้วย ลาหู่ ลีซอ และม้งจากหมู่บ้านใกล้

เคียงที่เป็นส่วนน้อย รวม ๘ ร้าน โดยผลิตภัณฑ์ที่

จ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็น เครื่องเงิน กระเป๋า เสื้อผ้า

ท�ามือ ผักปลอดสารพิษ งานจักสาน โดยเฉพาะ

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ซึ่งควบคู่กับการส่งเสริมให้มี

การปลกูไม้ไผ่เพ่ือให้เกิดการทดแทนและเป็นสนิค้า

ที่ไม่ท�าลายป่า

นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าหน่วย

จดัการต้นน�า้ห้วยจะค่านและหวัหน้าโครงการฟ้ืนฟู

สภาพป่าพ้ืนท่ีอ�าเภอไชยปราการและพ้ืนที่ข้าง

เคียงพ้ืนท่ีท่ี ๒ ห้วยจะค่าน เผยว่า ตลาดชุมชน 

ปากตางพม่าเป็นส่วนหน่ึงในโครงการฟื้นฟูสภาพ

ป่าฯ โดยเลือกที่ต้ังตลาดเป็นบริเวณอดีตถนน

ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่ - ฝาง) นี้ 

เพราะเป็นเส้นทางส�าหรบัการขนส่งสนิค้าและเป็น

ทางผ่านส�าหรบันกัท่องเทีย่วจงึเป็นทีพ่บเห็นได้ง่าย 

ตลาดนีเ้ริม่ต้นจากการลงพ้ืนท่ีชีแ้จงท�าความเข้าใจ

กับชาวบ้าน จากนั้นจึงขอส�ารวจพ้ืนที่ท้ังหมดโดย

ไม่มีการจบักุม เพราะค�านึงถึงหลกัรฐัศาสตร์ควบคู่

ไปกับนิติศาสตร์ตามนโยบายของแม่ทัพภาค ๓ 

เนื่องจากต้องการทราบจ�านวนพ้ืนที่ของการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่แท้จริงท้ังหมดก่อนเพ่ือท�าเป็น

แผนที่การใช้ประโยชน์ของที่ดิน 

ลุม่น�า้ห้วยจะค่านมพ้ืีนทีท่ัง้หมด ๑๙,๑๑๖ ไร่ 

ส�ารวจแล้ว ๔๖๔ แปลง ๒๖๙ ครัวเรือน คิดเป็น

พืน้ทีจ่�านวน ๓,๔๓๓ ไร่ โดยแยกเป็นขอคนืพ้ืนทีไ่ด้

แล้ว ๒๓๕ ราย ๒๓๗ แปลง คิดเป็นจ�านวนพื้นที่ 

๑,๔๐๗ ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๘๕ ของพื้นที่

ทัง้หมดทีส่�ารวจแล้วในการด�าเนนิการครัง้แรก และ

จะมีการเจรจากับชาวบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขยาย

ไปในพ้ืนท่ีข้างเคียงให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมดของ

ลุม่น�า้ห้วยจะค่านในเขตอทุยานฯ จากนัน้เริม่เจรจา

พร้อมกับการประชมุหมูบ้่านทีม่เีป็นประจ�า เพ่ือหา

ตัวแทนชาวบ้านท่ีสนใจมาร่วมจ�าหน่ายสินค้าใน

ตลาด เมื่อขอคืนพ้ืนที่แล้วจึงต้องเพ่ิมทางเลือกให้

แก่ชาวบ้านเพ่ือไม่ให้เขากลับไปรุกป่าใหม่ เพราะ

ชาวบ้านแถบน้ีจะปลกูข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ จงึน�า

มาซึ่งปัญหาการบุกรุกป่า เนื่องจากการปลูก

ข้าวโพดจ�าเป็นต้องใช้พ้ืนทีม่าก อย่างน้อย ๒๐ - ๕๐ 

ไร่ต่อ ๑ ราย

“ปากตางพม่าจะต้องประสบความส�าเร็จ

วัตถุประสงค์ในการลดการบุกรกุป่าแน่นอน เพราะ

ผู้ขายทุกรายในตลาดนี้จะต้องคืนผืนป่าที่รุกใหม่

หลังปี ๒๕๕๕ อันใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้ใช้ในการ

ท�าการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าท่ีรฐัก่อน รวมถึงมแีผน

ระยะยาวที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภายในหมู่บ้านห้วยจะค่านต่อยอดจากตลาดด้วย 

ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยราชการในพ้ืนท่ีเพ่ือ

ให้ชาวบ้านเหล่านี้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่าง

ย่ังยืนจริง ๆ และมีทางเลือกมากกว่าการปลูก

ข้าวโพดท่ีท�าลายพ้ืนท่ีป่าและได้ผลตอบแทนน้อย 

หรือติดลบในบางราย (มีหน้ีสิน)” นายประกาศิต

กล่าว

นายประกาศิต กล่าวเสริมว่า หลังจากเปิด

ตลาดไปเมื่อวันท่ี ๙ พ.ย. ที่ผ่านมา จะขอความ 

ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์จากประชาสัมพันธ์

จงัหวัดและอ�าเภอเชยีงดาว ตนคาดว่า ต้องใช้เวลา 

๑ – ๒ ปี ที่จะท�าให้ตลาดนี้เป็นที่รู้จัก โดยแบ่งกลุ่ม

เป้าหมายของตลาดเป็น ๒ กลุม่ คอื ชาวบ้านกันเอง

ที่ใช้ตลาดนี้เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่อ

สินค้า และนักท่องเที่ยวที่แวะมาจับจ่ายสินค้า 

รวมทั้งชมธรรมชาติท่ีสวยงาม หลังจากตลาดเร่ิม

เป็นทีรู่จ้กัมแีผนว่าจะของบประมาณจากภาครฐัมา

พัฒนาให้เกิดความยั่งยืนเป็นล�าดับต่อไป

นายอะโหล ปุแส ผู ้น�าชุมชนบ้านนาน้อย 

หมู่บ้านห้วยจะค่าน กล่าวว่า ส�าหรับตลาดน้ี ตน

ขายสมุนไพรที่หามาจากป่าชุมชนและป่าอื่น ๆ ซึ่ง

เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยยอมรับว่าเคยเป็นผู้

บุกรุกป่ามาก่อน เหตุผลท่ียอมคืนผืนป่าที่บุกรุก

ใหม่หลังปี ๒๕๕๕ เพราะเข้าใจเจตนาของเจ้า

หน้าท่ีจึงอยากเป็นตัวอย่างเพ่ือกระตุ้นการท�าตาม

ของชาวบ้านคนอื่น เพราะตนถือเป็นผู้น�าของชาว

บ้านคนหน่ึง แต่ถ้าตลาดน้ีไม่ประสบความส�าเร็จ

ตนก็ยังมีอีกหน่ึงกิจกรรมที่ด�าเนินการร่วมกับเจ้า

หน้าที่อยู่ คือ รับจ้างปลูกป่า กิจกรรมในความรับ

ผิดชอบของหน่วยจัดการต้นน�้าห้วยจะค่านที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศ 

จ�านวนพ้ืนที ่๔๖๐ ไร่ และ ๔๕๐ ไร่ ในปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ตามล�าดับ

นายนิคม พุทธา นักอนุรักษ์ผู ้ก ่อตั้งค่าย

เยาวชนเชยีงดาว แจงว่า ป่าเชยีงดาวมคีวามส�าคญั

ต่อเชียงใหม่เพราะเป็นต้นน�้าของแม่น�้าปิงที่หล่อ

เลี้ยงท้ังชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในเชียงใหม่ อีก

ทั้งมีดอยหลวงเชียงดาวที่เป็นเทือกเขาหินปูนที่สูง

เกิน ๒,๐๐๐ เมตร แห่งเดียวในประเทศไทย จึง

ท�าให้ป่าเชียงดาวมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์และ

มีพืชพรรณไม้เฉพาะถ่ินจ�านวนมาก ดังน้ันการรุก

ป่า ไม่ว่าจะเป็นการท�าเกษตรกรรม หาของป่า หรอื

ล่าสัตว์ ย่อมส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในความ

อดุมสมบรูณ์และพันธุกรรมของพืชพรรณเฉพาะถ่ิน

ดังกล่าว 

“ถ้าตลาดนี้ประสบความส�าเร็จก็ดี แต่กังวล

อยู่เรื่องเดียวคือ ชาวบ้านแถบห้วยจะค่าน ส่วน

ใหญ่เป็นมูเซอและลีซอ ซึ่งพ้ืนฐานกลุ่มเหล่าน้ีไม่

ถนัดการท�าเกษตรกรรม จึงเกรงว่าจะมีการน�า

ผลผลิตจากป่ามาขาย เช่น สมุนไพร เห็ด หน่อไม้ 

เผาถ่าน เป็นต้น ซึ่งเป็นการรบกวนระบบนิเวศทาง

ธรรมชาติของป่า อย่างเห็ดก็ท�าหน้าที่เป็นตัวย่อย

สลาย หน่อไม้ก็ต้องโตข้ึนเป็นไม้ไผ่ซึง่ท�าหน้าท่ีผลติ

ก๊าซออกซิเจน” นายนิคมย�้า

สิ่งแวดล้อม

‘ปากตางพม่า’ ลดบุกรุกป่า 
นักอนุรักษ์หวั่น ขายของป่าแทนสินค้าเกษตร

ความร่วมมือ: ๙ พ.ย. ๖๐ มีกำรเปิดตัวตลำดชุมชน ‘ปำกตำงพม่ำ’ บริเวณหมู่บ้ำนห้วยจะค่ำน อ.เชียงดำว จ.เชียงใหม่ 

ที่ร่วมมือกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ – ชำวบ้ำนลำหู่ ลีซอ และม้ง กรณีขอคืนพื้นที่ป่ำรุกใหม่หลังปี ๒๕๕๕ 

ลดหลอด: นำยภำรำดล พรอ�ำนวย กล่ำวให้ข้อมูลในงำนเปิดตัวโครงกำร “ลดหลอด หยอดกระปุก” (ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊กเพจThe Last Straw)

ต่อจำกหน้ำ ๑

ผู้ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มและกลุ่มคนรุ่นใหม่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกันรณรงค์โครงการ ‘ลดหลอด หยอด

กระปุก’ เพื่อลดการใช้หลอดและแก้วพลาสติก หวังช่วยสิ่ง

แวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมือ่วนัที ่๑๐ พ.ย. ได้มกีารจดักจิกรรมเปดิตวัโครงการ  The Last 

Straw ‘ลดหลอด หยอดกระปุก’ โดยกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

เครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรณรงค์ชวนคนเชียงใหม่ให้เปลี่ยน

พฤตกิรรมลดการใช้พลาสตกิ โดยภายในงานมกีารให้ความรูแ้สดงให้เห็น

ถึงปัญหา แจกหลอดสเตนเลสท่ีใช้แล้วสามารถท�าความสะอาดน�ากลับ

มาใช้ใหม่ได้และการแสดงดนตรีจากนักดนตรีจิตอาสา

นายภาราดล พรอ�านวย ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า “ก่อน

หน้านีเ้คยร่วมพัฒนาคลองแม่ข่าทีเ่น่าเสยี แล้วพบว่าปัญหาน�า้เน่าเสยี

เกิดจากหลายสาเหตุ ท้ังมีคนมาทิ้งน�้าเสียและขยะเน่าเสียในคลอง   

ซึ่งขยะน้ันมีจ�านวนมหาศาล พบว่าในขยะเหล่าน้ันมีปริมาณขยะ

พลาสติกไม่น้อยเลย อีกทั้งผมก็ท�าธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม  

จึงรู้ว่าในหนึ่งวันมีการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในปริมาณมาก 

ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีร้านกาแฟไม่ต�่ากว่า ๕๐๐ ร้าน หากทุก ๆ ร้าน

ร่วมมือกันจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้เป็นจ�านวนมาก  

จึงคิดหาวิธีลดการใช้พลาสติกท่ีง่ายท่ีสุดที่พอจะท�าได้และเริ่มท�า

โครงการลดหลอด หยอดกระปุกขึ้น โดยเปิดรับร้านอาหารและ 

เครื่องดื่มที่สนใจเข้าร่วมโครงการในขั้นแรก ๓๐ ร้าน”

นายภาราดลกล่าวอีกว่า เหตุผลท่ีใช้ค�าว่า ลดหลอด เพราะมัน

เป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และสามารถท�าได้จริง หลอดเล็ก ๆ สามารถสื่อไปถึง

ขยะพลาสติกชนิดอื่น ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการลดขยะพลาสติก  

ส่วนค�าว่า หยอดกระปกุ หมายถึง ร้านท่ีร่วมโครงการจะลดราคาให้กับ

ลูกค้าที่น�าแก้วที่สามารถใช้ซ�้าได้มาใส่เครื่องดื่มเอง ๓-๕ บาท ซึ่งเป็น

ราคาต้นทุนของแก้วและหลอดพลาสติก โดยจะมีกระปุกให้ลูกค้า

หยอดตามความสมัครใจ เพื่อน�าเงินที่ได้เข้าสู่กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาชุมชน ตามก�าลังที่จะท�าได้ เพ่ือให้เห็นว่าการลดใช้พลาสติก

สามารถท�าให้เกิดประโยชน์ที่จับต้องได้จริง โดยจะน�าเงินก้อนแรกไป

สร้างห้องสมดุชมุชนบรเิวณตลาดสมเพชร วัดล่ามช้าง นอกจากนีจ้ะมี

การจัดฟรีคอนเสิร์ตรณรงค์ลดใช้พลาสติก ๓๐ ครั้ง ให้กับ ๓๐ ร้านที่

ร่วมโครงการของเราโดยนักดนตรีจิตอาสาเช่น บอย อิมเมจิน ชา  

ฮาร์โมนิการ์ซันไรซ์ โดยเราจะเป็นผู้ท�าการประชาสัมพันธ์และจัดงาน

ให้กับทางร้าน เพ่ือเป็นอีกวิธีหน่ึงในการท�าให้คนหันมาสนใจและ

ตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติก 

“ที่ผ่านมามีโครงการมากมายที่รณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกท้ังจาก

ภาครัฐและเอกชนแต่ก็ไม่ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อาจเพราะการใช้

พลาสติกน้ันมีความสะดวกสบายและมีแรงจูงใจในการเลิกใช้ไม่พอ 

เป็นปัญหาท่ีต้องใช้เวลาในการแก้ไข จึงมองว่าควรเริ่มจากสิ่งที่

สามารถท�าได้ง่าย และน�าเงินส่วนต่างไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม

จริง ถ้าหากผู ้ใดท่ีท�าธุรกิจร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย รวมถึงนักดนตร ีศลิปินอาสา ทีอ่ยากจะร่วมเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรม สามารถติดต่อมาได้ที่เฟสบุ๊คเพจ The Last Straw ครับ” 

นายภาราดลกล่าว

นอกจากน้ีนายภาราดลได้เผยกับทีมข่าวอีกว่า “โครงการ 

ลดหลอด หยอดกระปุกมีแผนขั้นต่อไป คือการท�ากิจกรรมในสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ เช่นโรงเรียน มหาวิทยาลัย โดยจัดแสดงดนตร ี

และให ้ความรู ้ เ พ่ือปลูกฝ ัง กับกลุ ่มคนรุ ่นใหม ่  ให ้ตระหนัก 

ถึงปัญหาเหล่านี ้เพราะปัญหาเหล่าน้ีต้องใช้เวลาแก้ไข เพ่ือให้สามารถ

แก้ปัญหานี้ได้อย่างย่ังยืน  ซึ่งคาดว่า มช. ควรเป็นสถาบันแรกที ่

จะเข้าไปท�ากิจกรรม เพราะเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าในจงัหวัดเชยีงใหม่ 

จึงน่าจะมีความพร้อมมากที่สุด”

ด้าน รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการรองอธิการบดี ฝ่าย

กายภาพและสิ่งแวดล้อม มช. กล่าวว่า “ในปัจจุบัน มช. มีการรณรงค์

ลดการใช้พลาสติกน้อยมาก ตนมองว่าการรณรงค์ที่ผ่านมาไม่ประสบ-

ผลเท่าท่ีควร จึงมุ่งแผนไปพัฒนาการจัดการขยะไม่ให้ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า ซึ่งในช่วงสิ้นเดือน พ.ย. การสร้างศูนย ์

จัดการขยะชีวมวลของ มช. จะเสร็จสิ้น และเริ่มปฎิบัติการใน 

เดือน ม.ค. โดยจะสามารถแปรรูปขยะทั้งหมดใน มช. ทั้งขยะเปียกน�า

มาหมกัเป็นปุย๋และเชือ้เพลงิแก๊ส ขยะพลาสตกิน�ามาแปรรปูอดัเป็นเมด็

เชือ้เพลงิ เพ่ือลดผลกระทบกับสิง่แวดล้อมและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์”

นายพงษ์ศิลา ค�ามาก เจ้าของร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการ  

กล่าวว่า “ก่อนหน้าน้ีเคยดูวิดีโอเต่าทะเลมหีลอดพลาสตกิตดิอยู่ในจมกู 

มีเจ้าหน้าท่ีพยายามช่วยเหลือดึงหลอดออกจากจมูก เต่าตัวน้ันก็มี

น�้าตาไหลออกมา เจ้าหน้าที่ก็น�้าตาไหล ดูไปก็น�้าตาไหลไป ไม่น่าเชื่อ

ว่าขยะเล็ก ๆ เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ได้ขนาดนี ้ 

เมื่อทราบว่ามีการท�าโครงการนี้ขึ้นจึงตัดสินใจเข้าร่วมทันที”

นอกจากการลดราคาให้กับลูกค้าท่ีน�าแก้วท่ีสามารถใช้ซ�้ามาใช้

ในร้านแล้ว ทางร้านได้เปลี่ยนวัสดุจากหลอดพลาสติกท่ีใช้แล้วทิ้งมา

เป็นหลอดสเตนเลสปลายซลิโิคนซึง่สามารถน�ามาท�าความสะอาดแล้ว

ใช้ซ�้าได้ แม้ว่าหลอดชนิดน้ีจะมีราคาสูงและมีต้นทุนในการท�าความ

สะอาดเพ่ิมมาด้วย ตนก็ยินดทีีจ่ะใช้เพราะอยากเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วย

แก้ปัญหานี้ นายพงษ์ศิลากล่าว

น.ส.อัญยมณี ขัตติยะ ลูกค้าร้านกาแฟที่ร่วมโครงการกล่าวว่า  

“ในช่วงแรกรู้สึกแปลกใจเมื่อทราบถึงข้อมูลของโครงการและการน�า

เงินไปสมทบทุนกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมจากพนักงานในร้าน เพราะไม่

คิดว่าจะมีใครท�าโครงการแบบนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ 

สามารถท�าได้ทุกคนและเป็นประโยชน์จริง จึงเริ่มหันมาใช้แก้วน�้าที่

สามารถท�าความสะอาดแล้วใช้ซ�้าได้ ซึ่งในช่วงแรกยังไม่คุ้นชินกับ 

การใช้แก้วน�้าส่วนตัวนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มคุ้นเคยและรู้สึกว่า

เป็นเรื่องปกติไปแล้ว”

“การใช้แก้วทีใ่ช้ซ�า้ได้นอกจากจะเป็นการช่วยลดการใช้พลาสตกิ

แล้ว ยังมีข้อดีคือสามารถเก็บอุณหภูมิของเคร่ืองดื่มได้นานกว่าแก้ว

พลาสติกแบบใช้แล้วท้ิง มลีวดลายของแก้วในแบบท่ีชอบ และยังมัน่ใจ

ในความสะอาดของแก้วเพราะเป็นคนท�าความสะอาดแล้วน�ามาใช้เอง

อีกด้วย” น.ส.อัญยมณีกล่าวเสริม

“อย่างไรก็ตามการรณรงค์ ลดหลอด หยอดกระปุก เป็นกิจกรรม

ที่ดี การปลูกฝังจิตส�านึกยังคงเป็นสิ่งส�าคัญและเกิดประโยชน์อย่าง

มาก ทาง มช. ก็มีแผนที่จะเริ่มการรณรงค์สร้างจิตส�านึกท่ีดีให้กับ

นกัศึกษาต่อหลังจากการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะชีวมวลเสรจ็สิ้น โดย

จะรณรงค์ท้ังการลดการใช้พลาสติก การใช้วัสดุทดแทนและการแยก

ขยะ ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกต่อไปได้ในอนาคต” รศ.ประเสรฐิ

กล่าวทิ้งท้าย

ร้านอาหารเครื่องดื่ม 

ผนวกก�าลังกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
รณรงค์ลดใช้หลอดและแก้วพลาสติก
รำยงำนโดย ณวริศ เกศพิชญวัฒนำ
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                        ซึ่งมอบให้กับชุมชนออนใต้ส�ำหรับกำรประชำสัมพันธ์ได้

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกไปวิ่ง
ปัจจุบันผู้คนเริ่มกลับมาให้ความ

สนใจกับการดแูลสขุภาพมากขึน้ ไม่ว่า

จะทัง้ด้านการกิน ทีเ่ห็นได้จากการท่ีคน

หันมาสนใจกินอาหารเพ่ือสุขภาพหรือ

ท่ีนิยมเรียกว่า ‘อาหารคลีน’ มากขึ้น 

และการออกก�าลังกาย ซึ่งท่ีท�าได้ง่าย

และสะดวกที่สุดก็คงเป็นการว่ิงระยะ

ไกล เห็นได้ชดัจากการจดัแข่งขนัการว่ิง 

ที่ปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจ

เป็นอย่างมาก ไหนจะพี่ตูน บอดี้สแลม 

นักร้องชื่อดัง ที่ออกมาวิ่งจาก อ�าเภอ

เบตง จังหวัดยะลา ไปสู่ อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย เพ่ือรับเงินบริจาคเข้า

สู่โรงพยาบาลอีก ท�าให้ตอนน้ีการว่ิง

มาราธอนกลายเป็นกระแสนิยมของคน

ไทยอย่างหนึ่ง

การแข่งวิ่งระยะไกล ไม่ใช่แค่

เพียงมีรองเท้าผ้าใบสักคู่ ก็สามารถ

ออกไปวิ่งได้ แต่จริงๆ แล้วต้องมีการ

เตรยีมพร้อมทางร่างกายหลายสปัดาห์ 

ต้องมีการอบอุ่นร่างกายและฝึกซ้อม

ก่อนลงวิง่ จดัเวลาการซ้อมให้เหมาะสม 

เพ่ือไม่ให้หกัโหมจนเกินไป และทุกครัง้

ที่ฝึกซ้อมเสร็จต้องมีการคลายกล้าม

เนื้อ เพ่ือป้องการอาการบาดเจ็บท่ีเกิด

ระหว่างการวิ่งด้วย 

การเตรียมตัวเพ่ือว่ิงระยะไกล

เบื้องต้น ใน ๑ สัปดาห์ ควรเริ่มฝึกซ้อม

โดยการวิ่งระยะสั้น (๕-๖.๕ กิโลเมตร) 

ตดิกัน ๒ วนั แล้วพัก ๑ วัน ก่อนว่ิงระยะ

สั้นอีก ๑ วัน พัก ๑ วัน แล้ววิ่งระยะไกล 

(๘-๑๐ กิโลเมตร) ก่อนพักอีก ๑ วัน 

ก่อนวิ่งควรรับประทานอาหารให้เพียง

พอ และรับประทานก่อนอย่างน้อย ๒ 

ชั่วโมง เพ่ือให้ร่างกายได้ย่อยอาหาร 

ค ว ร เ น ้ น รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ท่ี มี

คาร์โบไฮเดรต ก่อนวันลงว่ิงในระยะจรงิ

ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และใช้ระยะ

เวลาการฝึกพอสมควร 

คณุณัฐพงษ์ ค�าภิชยั นกัศกึษาชัน้

ปีท่ี ๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งให้

ความสนใจในการแข่งขันว่ิงมาราธอน 

ในประเภทฮาล ์ฟมาราธอน (๒๑ 

กิโลเมตร) และมินิมาราธอน (๑๐.๕ 

กิโลเมตร) ซึ่งลงแข่งมาแล้วหลาย

รายการ ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “ปกตผิมจะ

เป็นคนที่วิ่งทุกวันอยู่แล้ว วันละ ๓ - ๕ 

กิโลเมตร ส�าหรับการแข่งขันแบบมินิ

มาราธอน จะฝึกซ้อมหนักก่อนการ

แข่งขันเป็นเวลา ๒ สปัดาห์ ส่วนฮาล์ฟ-

มาราธอนจะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ 

๕ สัปดาห์ โดยว่ิงเป็นระยะทาง ๖-๘ 

กิโลเมตร โดยพยายามควบคมุความเรว็

การว่ิงไว้ให้คงที ่ไม่ผ่อนหรอืเร่งมากจน

เกินไป เพ่ือให้ร่างกายมีความพร้อม

ส�าหรบัการแข่งขัน ส่วนการพักผ่อน จะ

นอนวันละ ๗ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ให้

ร่างกายพักผ่อนเพียงพอและสดชื่น

พร ้อมส�าหรับการว่ิงในระยะทางท่ี

ไกล ๆ”

ทัง้น้ีการว่ิงระยะไกล หากร่างกาย

ไม่พร้อม ก็ไม่ควรฝืนวิ่งต่อ เพราะอาจ

ท�าให้ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บ คุณ

ภูวดล ขจรเจริญ นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ 

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขา

กายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า

หลวง ได้ให้ข้อมูลว่า การว่ิงควรมีการ

ฝึกซ้อมและยืดกล้ามเน้ือเพ่ือป้องกัน

อาการบาดเจ็บ “การฝึกซ้อมก่อนการ

แข ่งขันนั้น จะท�าให ้กล ้ามเนื้อใช ้

ศักยภาพได้อย่างเต็มทีแ่ละท�าให้กล้าม

เนือ้แขง็แรงข้ึน ก่อนว่ิงต้องมกีารอบอุน่

ร่างกายเพ่ือให้กล้ามเน้ือยืดหยุ่น และ

หลังว่ิงเสร็จควรมีการผ่อนคลายกล้าม

เน้ือเพ่ือให้กล้ามเนือ้กลบัสูส่ภาวะปกติ 

แต่หากไม่ท�าการฝึก

ซ้อมก่อน ก็จะท�าให้

เ กิดการบาดเจ็บได ้ 

บางคนโชคดีอาจเจ็บ

เล็กน้อย แค่ปวดเมื่อย 

แต่บางคนก็อาจจะเจบ็

หนัก กล้ามเนื้อฉีกขาด 

ก็จะท�าให้เสียสุขภาพ

ไปมากกว่าเดมิอกี และ

ส�าคัญที่สุดคือ ถ้ารู้ว่า

ร่างกายตัวเองไม่ไหว 

อย่าฝืนวิ่งต่อ เพราะ

อาจเกิดอันตรายถึงขั้น

หมดสติไปเลยได้”

ส่วนอาการบาด

เจ็บจากการว่ิง ด้าน

คุณภูวดลอธิบายว ่า 

“อาการบาดเจบ็มอียู่ ๓ 

ระดับ ระดับที่ ๑ คือปวดกล้ามเนื้อหรือ

กล ้ามเนื้ออักเสบเล็กน ้อย แต ่ ยัง

สามารถว่ิงต่อได้เลก็น้อย ระดบัที ่๒ คอื

ปวดกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออักเสบ

โดยไม่สามารถว่ิงต่อได้ แต่ยังพอ

สามารถเดนิได้ ส่วนระดบัท่ี ๓ คอืกล้าม

เน้ือเกิดการฉีกขาดและมีอาการบวม

มาก ไม่สามารถเล่นกีฬาหรอืเดนิต่อได้

อีก ซึ่งอาการบาดเจ็บที่กล้ามเน้ือ แม้

จะไม่มผีลในระยะยาวต่อร่างกาย แต่ก็

ใช้เวลาฟื้นตัวนานพอสมควร เพราะ

ฉะนัน้ก็ควรดอูาการของร่างกายตวัเอง

ให้ด ีหากร่างกายเริม่มอีาการบาดเจบ็”

การว่ิงระยะไกลถือเป็นการออก

ก�าลงักายท่ีท�าง่ายและสะดวก แต่ก็ควร

มีการเตรียมพร้อมที่ดี ไม่เช่นนั้นแล้ว 

นอกจากจะไม่ได้สุขภาพที่ดีกลับไป ก็

จะท�าให้กลายเป็นการเสยีสขุภาพแทน  

หากไม่อยากให้เกิดอาการบาดเจ็บ ก็

ควรดูและร่างกายให้ดีตามข้อปฏิบัติท่ี

แนะน�าไปข้างต้น

การเตรียมความพรอมกอนวิ่งมาราธอน

ควรยืดกลามเนื้อและอบอุนรางกาย 

ควรรับประทานอาหารใหเพียงพอ
โดยเนนรับประทานอาหารจำพวกคารโบไฮเดรต

และควรรับประทานกอนการวิ่งอยางนอย ๒ ชั่วโมง

ควรพักผอนใหเพียงพอ

ควรซอมวิ่งระยะสั้น (๕ - ๖.๕ กม.)
และระยะไกล (๖ - ๑๐ กม.)

1๔ ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กีฬา - ทองเที่ยว
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หนังสอื “WHAT WILL MATTER หุ่น

ยนต์ | สมอง | คน” เป็นหนังสือที่ออกใหม่

และเป็น Bestseller ของส�านักพิมพ์ 

Salmon books ในงานมหกรรมหนังสือ

ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ ศูนย์การประชุม

แห่งชาตสิริกิิติ ์ท่ีจดัระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ท่ีแต่งโดย ทีปกร วุฒิ-

พิทยามงคล ผู ้คลุกคลีอยู ่ ในวงการ

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมาตลอด

“WHAT WILL MATTER หุ่นยนต์ | 

สมอง | คน” นี้ เป็นหนังสือที่รวบรวม

บทความทางเทคโนโลยีล�าดับท่ี ๓ ของ

ทปีกรต่อจาก “MOSTLY CLOUDY มเีมฆ

เป็นส่วนมาก” และ “WAKE ME UP 

WHEN NOW ENDS ลืมตาในอนาคต” 

แต่ในครั้งนี้เป็นการหยิบประเด็นที่คุ้นหู

หลาย ๆ คนในปัจจุบันเกี่ยวกับนวัตกรรม

อย่างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelli-

gence: AI)  ท่ี เป ็นการท�าให ้ระบบ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความสามารถ

คล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรม

มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคดิ 

หรือมีปัญญาคล้ายมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน

ปัญญาประดษิฐ์ได้เข้ามามบีทบาทในการ

ชีวิตประจ�าวันของผู ้คนในการอ�านวย

ความสะดวกและลดขั้นตอนท่ีไม่จ�าเป็น

ต่าง ๆ   ซึง่ในหนังสอืเล่มน้ีเป็นการรวบรวม

บทความ ๓๙ บทความว่าด้วยผลลัพธ์ท่ี

เกิดจากนวัตกรรมท่ีสร้างโดยสมองมนษุย์ 

ทีผู่เ้ขยีนต้องการจะสือ่ให้ผูอ่้านคดิตามว่า

จะเป็นอย่างไรหากชีวิตมนุษย์ต้องขึ้นอยู่

กับระบบปัญญาประดิษฐ์

ด้วยภาษาของผู้เขียนท่ีชวนติดตาม 

และการหยิบยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้

ชัดเจนขึ้นท�าให้ใน ๓๙ บทความของ

หนงัสอืเล่มนี ้จะบอกเล่าถึงความสามารถ

ซึ่งมีมากมายนักของปัญญาประดิษฐ์ไม่

ว ่าจะเป ็นความสามารถในการเป ็น

นักเขียนหนังสือ นักข่าว ผู้ตัดสินคดีความ 

หัวหน้างานที่ควบคุมมนุษย์ หรือแม้

กระท่ังเป็นนวตักรรมทีบ่รษิทัยักษ์ใหญ่น�า

ไปใช้ในการควบคมุผูบ้รโิภคในท้องตลาด 

ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ท่ี

มากมายนีย่้อมเกิดผลกระทบทีจ่ะตามมา

ทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้วเราจะรับมือ

มันอย่างไร? นี่คือสิ่งที่บทความในหนังสือ

อยากให้ผู้อ่านเริ่มคิดตาม เพราะแน่นอน

ว่าความอัจฉริยะน้ีอาจจะแทนท่ีความ

สามารถของมนุษย์ได้สักวันหนึ่ง 

ห นั ง สื อ เ ล ่ ม นี้ เ ป ็ น ก า ร บั น ทึ ก

เหตุ การณ ์ความ เปลี่ ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีได้เกิดขึ้นมาแล้ว ท�าให้เรา

เหมอืนได้รบัค�าเตอืนมาว่ามนษุย์ต้องปรบั

ตวัให้ทนัความเปลีย่นแปลงน้ัน หรอือย่าง

น้อยก็รูทั้นเจ้าปัญญาประดิษฐ์นีไ้ว้เพ่ือเอา

ตัวรอดในอนาคต อย่างท่ีทีปกรกล่าวว่า 

“ถ้าไม่ขยับ ก็จะถูกทิ้ง และนี่เป็นเพียง

จุดเริ่มต้นเท่านั้น” 

W H A T  W I L L  M A T T E R 
หุ ่ น ย น ต ์  |  ส ม อ ง  |  ค น
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การว่ิงระยะไกลถือเป็นการออก แนะน�าไปข้างต้น

แม้แต่ในค�า่คนืทีท้่องฟ้าพร่างดาวมากท่ีสดุ ตามนษุย์กยั็งเหน็จกัรวาลเพียง

เศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันท้องฟ้าที่มืดพอให้เห็นดาวก็ยากแล้ว ทั้งในเมือง

และชานเมืองเชียงใหม่มลภาวะทางแสงเพ่ิมข้ึนตามจ�านวนส่ิงปลูกสร้างท่ีเกิด

ขึ้น ในขณะท่ีถนนได้ขยายไปเร่ือย ๆ พร้อมเสาไฟแสงสีส้มต้ังตระหง่าน เครือ

ข่ายดาราศาสตร์ยังคงด�าเนินการรณรงค์จัดตั้งเขตอนุรักษ์ฟ้ามืด ส่วนใน

เชียงใหม่นั้น หมู่บ้านออนใต้เป็นหมู่บ้านในอ�าเภอสันก�าแพงท่ีอยู่ในโครงการ

น�าร่อง CIV เริ่มเล็งเห็นประโยชน์จากท้องฟ้ามืด (Dark sky) และลุกขึ้นมาสร้าง

สถานท่ีท่องเที่ยวเพ่ือเป็นแหล่งดูดาวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ เพ่ือส่งเสริมการ

ศึกษาด้านดาราศาสตร์และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วย

“ท้องฟ้ามืดนั้นมีความส�าคัญมากครับ ทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

ทางสังคม การด�ารงชีวิตของมนุษย์” คุณวิรติ กีรติกานต์ เครือข่ายดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กล่าว “พลังงานและงบประมาณที่

เราใช้ในการผลิตความสว่าง สูญเปล่าเกินกว่าคร่ึง แสงไฟมากมายถูกส่องขึ้น

ไปในที่ที่ไม่จ�าเป็น” แสงสีส้มจากหลอดทังสเตน สีเขียวหลอดนีออน สาดสว่าง

ขึ้นไปบนท้องฟ้าตัดกับแสงดาวระยิบระยับ ดูบางตา เขาอธิบายต่อ แสงสว่างที่

มากเกินไปก็ส้ินเปลือง โลกร้อน ก็เกิดจากการใช้พลังงานท่ีมากเกินไป เขต

อนุรักษ์ฟ้ามืดช่วยด�ารงความหลากหลายทางชีวภาพ แสงไฟในเวลากลางคืน

ท�าให้สัตว์สับสน มีผลเปลี่ยนแปลงวงจรชีวิตทั้งผู้ล่าและเหยื่อด้วย

นอกจากนีย้งัรวมถึงการเปลีย่นพฤตกิรรมการใช้ชวีติของมนษุย์เช่นกัน เรา

นอนกันน้อยลงโดยเฉพาะเยาวชนต้องการเวลานอนมากพอท่ีจะได้ Growth 

Hormone แต่หากไม่มแีสงไฟเลยก็จะกระทบต่อความปลอดภยัเช่นกัน เราควร

จะเน้นไปทีแ่สงสว่างทีท่�าให้มองเหน็ได้ มใิช่เพียงแค่ขอให้สว่างมาก ๆ  มรีายงาน

ว่าเกิดอาชญากรรมในเมอืงทีม่แีสงไฟสว่างมาก หลายครัง้เหย่ือไม่สามารถบอก

รูปพรรณอาชญากรได้เพราะแสงไฟที่สว่างเกินไป 

หลงัจากนัน้ผมได้ถามความคดิเหน็ของคณุวิรตเิก่ียวกับศกัยภาพของอ่าง

เก็บน�้าแม่ผาแหนซึ่งจะเป็นสถานท่ีที่ชุมชนออนใต้ก�าลังร่วมสร้างให้เป็นแหล่ง

ดูดาวแห่งใหม่ “มีความน่าสนใจและเป็นไปได้มากครับ ระยะทางไม่ไกล ใกล้

ชมุชน ฟ้ามดืเพียงพอ หากชมุชนปลกูสร้างจติอนรุกัษ์ พัฒนาให้เกิดเขตอนรุกัษ์

ฟ้ามดื เป็นต้นแบบให้ชมุชนอืน่ ๆ  ได้

เจรญิรอยตาม เป็นประโยชน์ทัง้ทาง

เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมต่อ

ไป” และทิ้งท้ายว่า NARIT พร้อมที่

จะสนับสนุนทั้งความรู้และอุปกรณ์

เกี่ยวกับดาราศาสตร์ให้ชุมชนด้วย

เดินทางมาที่ชุมชนออนใต้ ซึ่ง

เป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูกับพวกเรามากนัก 

ทางเข้าหมู่บ้านเห็นป้าย ”บ้านจุ้ม 

เมอืงเย็น” (บ้านทีอ่ดุมสมบรูณ์ เมอืง

ที่สงบร่มเย็น)สัญลักษณ์ปลาสาม

ตัวว่ายวนน�้า ประดับอยู่ตามร้านค้า

ต่าง ๆ ระหว่างทางรถแล่นผ่านนาสี

เขียวสีเหลือง

คุณลุงอนันต์ พรหมลิขิตศิลป์ 

คณะขับเคลื่อนออนใต้ CIV เล่าให้

ฟังว่าแนวคิดที่จะสร้างให้เป็นแหล่งดูดาวนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพ “Blue 

Sapphire” ของคุณวชิระ โธมัส ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศของ NARIT เข้ามาถ่าย

ภาพทางช้างเผือกคู่ทอดยาวกับอ่างเก็บน�้าแม่ผาแหน แต่อย่างไรก็ตามคุณลุง

และชาวบ้านในชมุชนนัน้อยากหาความรูด้้านดาราศาสตร์ให้พร้อมก่อนทีจ่ะเปิด

เป็นแหล่งท่องเท่ียว “เราไม่ได้คิดอย่างเดียวว่าจะได้เงิน แต่เราคิดว่าเขามาดู

ดาวแล้วเขาจะได้อะไร อยากให้ทุกคนได้ความรู้ด้วยครับ”คุณลุงกล่าว

“ผมว่าสถานท่ีของเราน้ันดีกว่าดอยอินทนนท์ เพราะว่าดอยอินทนนท์น้ัน

เขาจะถูกไฟรบกวนจากไฟเลี้ยงดอกไม้ และจ�ากัดเวลาขึ้น” คุณพิญโญ วิสัย 

หนึ่งในคณะกล่าวเสริม เป้าหมายหลัก ๆ  ของการสร้างแหล่งดูดาวนี้ก็เพื่อสร้าง

รายได้เพ่ิมแต่เราจะท�าอย่างไรให้กระจายประโยชน์น้ันให้ทัว่ถึงเพราะทีผ่่านมา

รัฐเข้ามาท�าโครงการน้ันก็ไม่ตอบโจทย์ชุมชน “ดึงเอาชาวบ้านมาท�าร่วมกัน 

นี่แหละผมคิดว่าจะท�าให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาได้”

ในวันที ่๑๔ ธ.ค. ๖๐ น้ี ชมุชนออนใต้จะร่วมกันจดักิจกรรมดฝูนดาวตกคน

คู่ เป็นกิจกรรมแรกที่ชุมชนให้ออนใต้มีคนรู้จักมากขึ้นและน�าข้อเสนอแนะจาก

กิจกรรมนี้ไปพัฒนาต่อ ตอนนี้ได้มีการวางแผนทั้งเรื่องที่พักและการเตรียมงาน

เพ่ือต้องการให้ผู้ท่ีเข้ามาร่วมกิจกรรมประทับใจมากที่สุด คุณลุงอนันต์ทิ้งท้าย 

“ไม่อยากให้มันเละเทะเหมือนสถานท่ีท่องเท่ียวอื่น ๆ จริง ๆ ผมอยากให้เป็น

สถานที่ที่คนโหยหา จองที่พักกันค่อนข้ามปีเลยก็ดี (หัวเราะ) ” 

ดาวออนใต้ ความงามทีซ่่อนภายใตค้วามมืดมิด

ข้อมูลจำก คุณวิรติ กีรติกำนต์ ผู้ประสำนงำนชมรมคนรักในดวงดำว Starry Night Lover Club 

และเครือข่ำยดำรำศำสตร์สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)

ติดตำมข่ำวสำรเพิ่มเติม กิจกรรมดูฝนดำวตกคนคู่ที่ออนใต้ได้ที่ Facebook page: คนดูดำว stargazer

ชมดาว: เรื่องโดย »¯ิÀาค วิÀาÊกØÅเด่น แÅะ ทิพย์¸ิดา แ«่เติëน

ฝนดาวตกคนคู่
ปีนี้ฝนดาวตกคนคู่เริ่มสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๑๗ ธ.ค. ๖๐ โดยจะตก

ถ่ีสงูสดุตัง้แต่ช่วงบ่ายของวันที ่๑๔ ธ.ค. เป็นต้นไป ๑๒๐ ดวง/ชม. ในทางทศิตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื โดยเราสามารถดจูากทิศดงักล่าวคร่อมข้ามฟ้ามาจรดทศิตะวันตก

เฉยีงเหนือตลอดทัง้คนื โดยมศีนูย์กลางการกระจายตวัจากกลุม่ดาวคนคู ่Gemini 

Constellation โดยให้สงัเกตบรเิวณศรีษะของคนคูค่อืดาวพอลลกัซ์และคาสเตอร์

จะเป็นศูนย์กลางการกระจายตัวที่เรียกกันว่า Radiant ลองติดตามและบันทึกภาพ

ปรากฏการณ์ที่น่าประทับใจนี้ทั้งด้วยสายตาและกล้องถ่ายภาพกันครับ 



15ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บันเทิง

นางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) 

เป็นการประกวดความงามทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุรายการหน่ึงของโลก  

ถือเป็นเวททีีเ่ก่าแก่ท่ีผ่านกาลเวลามายาวนานกว่า ๖ ทศวรรษ  

ซึ่งการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยแปซิฟิก

มิลส์ (Pacific Mills) บริษัทเสื้อผ้าจากแคลิฟอร์เนีย หลังจาก

นั้นได้บริหารงานโดยเคย์เซอร์-รอธ (Kayser-Roth) และตาม

ด้วย กัล์ฟแอนด์เวสเทิร์นอินดัสทรีซ์ (Gulf and Western In-

dustries) จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๙  โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ 

(Donald John Trump) ซื้อกิจการและบริหารงานโดยองค์กร

นางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) จนเดือน

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดนลัด์ จอห์น ทรมัป์ ขายกิจการองค์กร

นางงามจักรวาลให้ วิลเลียม มอร์ริส เอนเดอเวอร์/อินเตอร์ 

เนชันแนล เมเนจเมนต์ กรุ๊ป (William Morris Endeavor/In-

ternational Management Group : WME/IMG) ซึง่เป็นบรษิทั

ชั้นน�าระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจด้านกีฬา บันเทิง และแวดวง

แฟชั่น  มีบริษัทในเครือและสาขาอยู่ใน ๒๕ ประเทศทั่วโลก 

ส�าหรับสาวงามจากประเทศไทยที่เป็นตัวแทนประกวด

เวทีมิสยูนิเวิร์สในอดีตคือ ผู้ชนะเลิศบนเวทีนางสาวไทย แต่

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๔ การประกวดใช้ชื่อใหม่ว่ามิสไทย

แลนด์ยูนิเวิร์ส จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบันใช้ชื่อเวทีเป็น

มสิยูนเิวิร์สไทยแลนด์  ซึง่ผลงานของสาวงามจากประเทศไทย

ถือว่าท�าผลงานได้ด ีเพราะสามารถคว้ามงกุฎมสิยูนิเวร์ิสได้ถึง 

๒ ครั้ง คือ อาภัสรา หงสกุล ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ และภรณ์ทิพย์ 

นาคหิรัญกนก ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ รองอันดับ ๒ มิสยูนิเวิร์ส ๑ ครั้ง 

คือ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นอกจากนี้ยังมีสถิติ

การเข้ารอบตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งหมด ๖ ครั้ง  แต่เมื่อ ๒ 

ปีทีผ่่านมาน้ันการประกวดมสิยูนเิวิร์สท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุ

ของ WME/IMG ประเทศไทยเข้ารอบลึกมากขึ้นทุกปี โดยป ี

พ.ศ. ๒๕๕๘ อนิพรณ์  เฉลิมบูรณะวงศ์ สามารถเข้ารอบ ๑๐ 

คนสุดท้ายได้ส�าเร็จ  นับเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ ๒๗ ปี  ต่อมา

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ชลิตา ส่วนเสน่ห์ สามารถเข้ารอบ ๖ คน

สุดท้ายได้  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเข้าใกล้มงกุฎมิสยูนิเวิร์ส

มากขึน้ทกุปี  ซึง่การเข้ารอบลกึของตวัแทนสาวไทยก็แสดงให้

เห็นว่าองค์กรนางงามจักรวาลต้องการผู้หญิงที่มีความพร้อม

ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย  

สามารถรับมือกับความกดดันได้  มีความสุขในการท�างานกับ

องค์กร และอยู่ในกระแสความนิยมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

ของผู้หญิง ดังนัน้การท่ีสาวงามจากประเทศไทยเข้ารอบลึกใน

ทกุปีเพราะว่าสามารถจบักระแสความนยิมและความต้องการ

ขององค์กรนางงามจักรวาลได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ตวัแทนท่ีจะเข้าร่วมการ

ประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ ๖๖ แล้ว นั่นก็คือ มารีญา พูลเลิศ

ลาภ ลูกครึ่งไทย – สวีเดน อายุ ๒๕ ปี  ส่วนสูง ๑๘๔ ซม. จบ

การศึกษาปริญญาโทด้านการตลาด จากคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัสตอ็กโฮล์ม  ประเทศสวีเดน ซึง่เป็นผูเ้ข้าประกวด

ที่ถูกจับตามองโดยผู้เชี่ยวชาญนางงามทั่วโลกว่ามีสิทธิคว้า

มงกุฎมสิยูนเิวิร์มากท่ีสดุ  จากการสมัภาษณ์คณุเชร่ี ไอศวรรฎา  

ศิริลักษณ์  แฟนพันธุ์แท้นางงามจักรวาล  ผู้ชนะสุดยอดแฟน

พันธุ์แท้ซูเปอร์แฟน แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประกวด

ครั้งนี้ว่ามารีญาจะเข้ารอบได้ลึกกว่าทุกปี  เพราะว่าการ

ประกวดในยุคน้ีอิงกับกระแสคนดูหรือท่ีเรียกกันว่า แฟน

นางงาม ซึง่ประเทศไทยถือเป็นชาตหิน่ึงท่ีคลัง่ไคล้การประกวด

มิสยูนิเวิร์สเป็นอย่างมาก โดยสังเกตได้จากการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในการโหวตผูเ้ข้าประกวดเพ่ือเข้ารอบแรกนัน้  ปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ ที่ผ่านมาตัวแทนสาวไทยก็สามารถเข้ารอบไปได้ด้วย

การโหวตของแฟนนางงามไทย อีกท้ังมารีญามีคุณสมบัติที่

พร้อมมากท้ังในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม พร้อมท้ัง 

วัยวุฒทิีเ่หมาะสมซึง่เป็นวัยทีม่คีวามคดิเป็นผูใ้หญ่ มไีหวพรบิ

ปฏิภาณท่ีดี สามารถโต้ตอบได้อย่างชาญฉลาด แม้การ

ประกวดในยุคนีม้กัมกีารพลกิโผอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรเสยี

มารีญาก็ต้องเข้ารอบสุดท้ายและคาดว่าต�าแหน่งอย่างต�่าคือ

รองมิสยูนิเวิร์ส นอกจากมารีญาแล้วส่วนตัวคิดว่ารัสเซีย  

โคลอมเบีย และเมก็ซโิก มสีทิธิทีไ่ด้รบัต�าแหน่งมสิยูนเิวิร์ส ส่วน

ชาติอื่นท่ีคาดว่าจะเข้ารอบแต่จะไม่ได้ต�าแหน่งมิสยูนิเวิร์สมี

ฟิลิปปินส์  แอฟริกาใต้  แองโกลา  สเปน  ฝรั่งเศส  อินโดนีเซีย  

ทั้งน้ีท้ังนั้นต้องรอดูตอนเข้ากองประกวดก่อน เพราะต้องดู

ทัศนคติของตัวนางงามด้วย เนื่องจากการประกวดในยุคนี้  

ทัศนคติและการพูดในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก 

คุณเชรี่ยังแสดงความคิดเห็นว่าการประกวดมิสยูนิเวิร์ส

เสมือนเป็นการแข่งขันผสมกับเกมโชว์ ดังนั้นเร่ืองท่ีนางงาม

ประเทศใดที่ได้รับต�าแหน่งมิสยูนิเวิร์สคือประเทศที่เอ้ือผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองให้กับสหรัฐอเมริกานั้น

มันเปน็เพยีงแค่ข้อสนันษิฐานเท่านัน้เอง  ซึง่ไมไ่ด้มีผลกระทบ

กับการเลือกคนที่จะมาด�ารงต�าแหน่งมิสยูนิเวิร์ส  องค์กร

นางงามจกัรวาลก็เป็นองค์กรธุรกิจประเภทหนึง่ทีม่มีายาวนาน  

มนัจงึเป็นธุรกิจทีเ่อือ้ให้เกิดความภาคภมูใิจในการเป็นตวัแทน

ของประเทศท่ีได้รบัต�าแหน่งมากกว่า  ถ้าตัวแทนนางงามชาติ

ใดมีคุณสมบัติเหมาะสม  มีความพร้อม  และเป็นคนที่องค์กร

เลอืกท่ีจะมาปฏบิติัหน้าท่ี  ก็สามารถเป็นมสิยูนิเวร์ิสได้  ส�าหรบั

การเชียร์นางงามไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สสะท้อนให้เห็นถึงการ

รกัพวกพ้องของคนไทย  ไม่ว่าจะเป็นการเชยีร์นางงามหรอืกีฬา

อะไรก็ตามท่ีประเทศไทยเข้าแข่งขัน  คนไทยก็พร้อมท่ีจะให้

ความส�าคญั  แม้นางงามทีเ่ข้าประกวดจะไม่สวยในสายตาคน

ส่วนมาก  แต่เมื่อถึงเวลานางงามท�าหน้าที่  คนไทยก็พร้อมท�า

หน้าที่เช่นกันนั่นคือการให้ก�าลังใจตัวแทนของประเทศตนเอง

ความเดิมตอนที่แล้ว
คณุต�ารวจและนกัข่าวยังคงตามล่าหาตวัฆาตกรซึง่ ขืนใจหญิงสาว ลกูสาว

ของสองผัวเมียชาวสวน 

ซึ่งดูเหมือนว่า คุณนักข่าวจะตัดสินคนผิดไปเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ เด็กหนุ่ม

บ้านใกล้เรือนเคียง 

แต่คุณต�ารวจกลับยังน่ิงเฉยต่อค�าพิพากษาของนักข่าวช่างพูด มาติดตาม

กันดีกว่าว่า คุณต�ารวจหรือคุณนักข่าวจะจับตัวคนผิดได้ก่อน

ปัจจุบันเวทีการประกวดนางงามของโลกท่ีเป็น

สากลและเป็นที่ยอมรับมีอยู่ ๓ เวทีหลัก ได้แก่

๑. มิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) สาวไทยที่จะเข้า

ประกวดเวทีนี้ได้คือผู้ชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์

๒. มิสเวิลด์ (Miss World) สาวไทยที่จะเข้าประกวด

เวทีนี้ได้คือผู้ชนะเลิศมิสไทยแลนด์เวิลด์

๓. มิสอินเตอร์เนชันแนล (Miss International) สาว

ไทยที่จะเข้าประกวดเวทีน้ีได้คือผู ้ชนะเลิศมิสอินเตอร์

เนชั่นแนลไทยแลนด์หรือมาจากการแต่งตั้งตัวแทน

เส้นทำงสู่     จักรวำลดาวค้างฟ้า: เรื่องโดย นาราชา  พรมค�า  

หน้าสถานตี�ารวจขณะนี้ก�าลังเนืองแน่นไปดว้ยฝูงพริาบที่มารมุจกิท�าขา่ว 

หลงัคณุต�ารวจเจ้าของคดีสรปุส�านวน คดมีอมยาบ้าและฆ่าข่มขนืลกูสาวเจ้าของสวน

เงาะ ที่เป็นข่าวอยู่สักพักหนึ่ง และเงียบหายไปอีกสักพักใหญ่ ก่อนกลับมาครึกโครม

กันอีกสักพักนี้

ชายชัว่คนน้ันก็ถกูพิพากษาด้วยกระบวนการยุติธรรม เพียงแค่อารมณ์ชัว่วูบกลบั

กลายเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองและคนที่คอยรักมาตลอด 

แต่ก็นั่นล่ะ ของแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครหรอก ขนาดพี่น้องร่วมสายเดือดยังฆ่า

ล้างแย่งยิงเพื่อทรัพย์สมบัติ นับประสาอะไรกับชายหญิง

ทีแ่น่ ๆ  คณุต�ารวจตรงหน้ายังไม่ยอมลกุจากเก้าอีไ้ปไหน หลงัจบคดกีเ็อาแต่เก็บ

ตัวอยู่ในห้อง นั่งดูรายการตลกโปกฮานอกหน้าที่อย่างไม่หยุดหย่อน 

“ถ้าคุณต�ารวจไม่ส่งเรื่องไปขอกองพิสูจน์ช่วยตรวจ เรื่องนี้คงจบไม่จืดนะครับ”

“ปกติเขาก็ตรวจอยู่แล้ว แต่ดันมีข่าวท�าเสียเรื่อง ไม่ใช่แค่จูงประชาชน แต่กลับ

มาจูงคนทั้งกรมไปด้วย”

“แหะ ๆ”

ไม่รู้จะไปต่ออย่างไรดี ดันชักแม่น�้ามาท่วมบ้านตัวเองเสียได้ โกรธเขาหรือเปล่า 

ที่ดันไปเขียนข่าวช่วงแรก ๆ โดยไม่ฟังค�าทัดทานจากคุณต�ารวจตรงหน้า

“จะว่าไปผมยังไม่ได้ถามเรือ่งน้ีกับคณุต�ารวจเลย คณุต�ารวจรูไ้ด้อย่างไรว่าคน ๆ  

นี้เป็นผู้ร้าย”

เปลี่ยนเรื่องคุยน่าจะเหมาะที่สุด เพราะต�ารวจตรงหน้ายังเคร่งขรึมแม้รายการที่

ชมจะเป็นรายการตลก อีกท้ังข้อสงสัยน้ีนักข่าวอย่างเขา ไม่สิ นั่นไม่ใช่หน้าที่นักข่าว 

แต่เป็นหน้าที่ของผู้ติดตามอย่างเขาที่สงสัย

“นาฬิกา”

“ครับ?”

นาฬิกา ก็สวมอยู่หนิ ไม่ได้หายไปไหนทั้งของผมและของเขา นี่กะให้คิดให้ไขกัน

ทั้งอย่างนี้เลยหรือ เฉลย ๆ มาเถอะคุณต�ารวจ 

“มีอะไรกับนาฬิกาหรือครับ”

“เวลาที่บิดาผู้ตายให้ปากค�า คุณว่าชาวสวนพกนาฬิกาติดตัวไหม”

จากคนตั้งค�าถามกลายเป็นคนตอบค�าถามได้อย่างไรเนี่ย 

“ไม่น่า เออ ไม่แน่ใจครับ”

“ไม่พก จากท่ีสอบถามมา ลุงคนน้ันก็ไม่พกเช่นกัน เวลาที่ระบุในค�าให้การก็

เป็นการคาดเดาอย่างง่าย ๆ ผ่านประสบการณ์การท�างานว่า ระยะทางจากบ้านถึง

สวนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ไม่รีบจะใช้เท่าไหร่ และหากรีบล่ะจะใช้แค่ไหน”

“แปลว่าที่ไปถามย�้าวันนั้นเพราะต้องการยืนยันค�าตอบใช่ไหมครับ”

“ใช่ แต่ไม่ทั้งหมด แค่แปลกใจบางช่วงเวลาที่ได้รับมา”

“อย่างไรครับ”

“สามนาฬิกา คุณกับภรรยาออกจากบ้านหลังน้ีไปยังสวนผลไม้ท่ีห่างออกไปไม่

ก่ีร้อยเมตร /สามนาฬิกาสี่สิบหน้านาที คุณสองคนได้ยินเสียงบางอย่าง พาให้สงสัย 

คุณจึงอาสามาดูต้นตอของเสียง เพราะห่วงว่าจะเป็นเรื่องร้ายกับผู้ตาย /ห้านาฬิกา

สามสิบนาที คุณกลับมา พร้อมบอกภรรยาว่าไม่มีอะไร เพราะเห็นไฟบ้านข้าง ๆ เปิด

ทิง้ไว้ คาดการณ์ว่าเป็นเสยีงจากบ้านหลงันัน้ จึงไมเ่อะใจว่ามผีูร้า้ยบุกเข้ามาท�าร้ายผู้

ตาย /หกนาฬิกา คุณรีบกลับมาที่บ้านหลังนี้หลังจากมีชาวบ้านคนหนึ่งออกตามหา /

หกนาฬิกาสิบนาทีคุณถึงที่เกิดเหตุ พบว่าบุตรสาวของคุณเสียชีวิต /โดยคุณสงสัยว่า

หนุม่ข้างบ้านคอืผูก้ระท�าการณ์ครัง้นี ้/เนือ่งจากค�าให้การของชาวบ้านโดยรอบว่า หนุ่ม

คนนี้พบเห็นผู้ตายคนแรก ประกอบกับกิริยาท่าทางของหนุ่มที่มักมาเชื่อมสัมพันธ์กับ

บุตรสาวของคุณ แต่กลับถูกคุณปฏิเสธการเข้าหา”

“คุณคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ส�าหรับเดินไปกลับจากบ้านถึงสวน”

“รู้สิครับ ก็คุณต�ารวจพาผมไปเดินเล่นแถวนั้นสองสามชั่วโมง ไม่รู้สิแปลก”

“๓๐ นาที หากไม่เร่งรีบอะไร”

“ใช่ครับ หักเพิ่มไม่เกิน ๒ นาที หากว่ามีเหตุอะไรมาขัด”

“ใช่”

/สามนาฬิกาสี่สิบห้านาที คุณสองคนได้ยินเสียงบางอย่าง พาให้สงสัย คุณจึง

อาสามาดูต้นตอของเสียง เพราะห่วงว่าจะเป็นเร่ืองร้ายกับผู้ตาย /ห้านาฬิกาสามสิบ

นาที คุณกลับมา พร้อมบอกภรรยาว่าไม่มีอะไร เพราะเห็นไฟบ้านข้าง ๆ เปิดทิ้งไว้

“หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาที ผมเข้าใจแล้วครับคุณต�ารวจ”

“อกีอย่างหนุ่มคนน้ันก็ไม่ใช่ผูใ้ช้ยาเสพตดิ ผลตรวจปัสสาวะออกมาตัง้แต่สองวนั

แรกแล้ว ที่กักตัวไว้เพราะเกรงว่าจะโดนรุมประนามจากสังคม”

“ครับ แต่ผมว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รู้ว่าใครถูกใครผิด ดูจากบทสัมภาษณ์ของ

นกัข่าวและการสอบปากค�าของคณุต�ารวจ ไม่มชีาวบ้านคนไหนแสดงอาการโกรธแค้น

เลยสักคน”

“ชาวบ้านหนะ ผมไม่กลัวเท่าไหร่หรอก กลวัท่ีสดุก็สงัคม สงัคมทีต่ามมาจากข่าว

ของพวกคุณนั่นล่ะ” 

“ครับ คราวนี้เกินหน้าที่จริง ๆ”

“อย่างน้อยคุณก็รู้ตัว ถ้าทุกคนทุกอาชีพในประเทศน้ีรู้หน้าที่ของตัวเอง สักครึ่ง

หนึ่ง ประเทศนี้ก็คงดีกว่าที่เป็นอยู่ ช่างเหอะ”

ชวนอ่าน: เรื่องโดย เจริญ เรือแก้ว

หนา้ทีใ่คร (ตอนจบ)

คุณภรณ์ทิพย์  นำคหิรัญกนก (ปุ๋ย) 

นำงงำมจักรวำลคนที่ ๒ ของประเทศไทย



1๖ ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๓ วัน ๒๓ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

นักวิชาการส�านักงานกรมควบคุมโรคที่  ๑ จังหวัด

เชียงใหม่ เผยสถิติผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเครื่องท�าน�้าอุ่น

ระบบแก๊ส ของปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ รวมทั้งหมด ๓๓ ราย รวม

ถึงแนะน�าให้บ้านพักและประชาชนใช้อย่างระมัดระวัง

ในช่วงฤดหูนาวประชาชนและนักท่องเท่ียวต่างนิยมเดนิ

ทางไปพักผ่อนตามยอดดอยหรือสถานท่ีท่ีมีอากาศหนาวเย็น 

จึงท�าให้ต้องอาบน�้าอุ่นจากเครื่องท�าน�้าอุ่น โดยอาจมีการ

ตดิตัง้เครือ่งท�าน�า้อุน่แบบระบบแก๊ส จากข้อมลูของส�านักงาน

ป้องกันควบคมุโรคท่ี ๑ จงัหวัดเชยีงใหม่รายงานว่ามผีูป่้วยและ

เสียชีวิตขณะอาบน�้าในห้องน�้าท่ีใช้เครื่องท�าน�้าอุ่นระบบแก๊ส

รวมทั้งหมด ๓๓ ราย ส่วนมากมักพบในจังหวัดเชียงใหม่ และ

เชยีงราย ถึงแม้ว่าจะมกีารน�าเสนออันตรายจากการอาบน�า้อุน่

จากระบบแก๊สอยู่บ่อยครั้ง แต่ก็ยังพบกรณีที่มีผู้ป่วยและเสีย

ชีวิตจากเครื่องท�าน�้าอุ่นระบบแก๊สทุกปี

นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่๑ จงัหวัดเชยีงใหม่ ได้ให้ข้อมลู

กับผูส้ือ่ข่าวเก่ียวกับสถิตผิูป่้วยและผูเ้สยีชวิีตจากการใช้เครือ่ง

ท�าน�า้อุน่ระบบแก๊ส ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ มผีูป่้วย ๒๗ 

ราย เสียชีวิต ๖ ราย อายุ ๒ - ๕๔ ปี ทุกรายจะพบในภาคเหนือ

และเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือน ธ.ค. - ก.พ. โดย

สาเหตุของการหมดสติและเสียชีวิตจากเครื่องท�าน�้าอุ่นระบบ

แก๊สคือ เนื่องจากระบบการท�างานของเครื่องท�าน�้าอุ่นระบบ

แก๊ส ได้ใช้แก๊สเผาหม้อต้มเพ่ือให้น�า้อุน่ แต่เกิดการเผาไหม้ไม่

สมบรูณ์ จงึท�าให้แก๊สโพรเพน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ออก

มา หากสูดดมแก๊สเหล่าน้ีเข้าไปจะท�าให้เม็ดเลือดแดงจับ

ออกซิเจนได้น้อยลง ร่างกายขาดออกซิเจนท�าให้มีอาการวิง-

เวียนศีรษะ หมดสติ และอาจท�าให้เสียชีวิตได้ กลุ่มที่มีความ

เสี่ยงมากที่สุด คือ ผู้ที่มีโรคประจ�าตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด-

จาง หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคความดันโลหิตสูง ควร

ระมัดระวังมากที่สุดหากได้รับแก๊สพิษมีโอกาสเสียชีวิตสูง

“จากข้อมูลส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้จาก

รีสอร์ท หอพักหรือโรงแรม จึงขอแนะน�าเจ้าของกิจการเหล่านี้

ให้เลือกเครื่องท�าน�้าอุ่นที่มีตรารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 

หรอื มอก. และบ�ารงุรกัษาเครือ่งท�าน�า้อุน่ให้ถูกต้อง ปลอดภยั 

ตรวจสอบคณุภาพตามท่ีก�าหนดในคูม่อืใช้งานสม�า่เสมอและ

ภายในบ้านพักควรท�าให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 

โดยให้มีช่องประตูบนหรือล่างอย่างน้อย ๘ นิ้ว หรือมีพัดลม

ระบายอากาศ โดยให้สวิตช์ไฟและพัดลมระบายอากาศเป็น

สวิตช์เดียวกัน หากมีเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 

๑๖๖๙ หรือ ๑๔๒๒ อีกทั้งควรแจ้งผู้เข้าพักและผู้ที่ใช้ห้องน�้า

ให้ทราบอันตรายและวิธีการใช้ โดยติดป้ายเตือนไว้อย่าง

ชัดเจน”

ในกรณีประชาชนผู้เข้าพักอาศัยหรือผู ้ที่ใช้เครื่องท�า

น�า้อุน่ระบบแก๊ส นายสะดวกเเนะน�าว่า ไม่ควรอาบน�า้เกิน ๑๐ 

นาที หากใช้กรณีอาบน�้าติดต่อกันหลายคนให้เปิดพัดลมดูด

อากาศและเปิดประตูห้องน�้าทิ้งไว้อย่างน้อย ๒๐ นาที ถ้าไม่มี

พัดลมดูดอากาศควรเปิดประตูห้องน�า้ท้ิงไว้อย่างน้อย ๒๐ นาที 

ส่วนผู้ที่มีโรคประจ�าตัว ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน�้า 

หรือไม่ควรล็อกประตูห้องน�้า อาจจะแง้มประตูห้องน�้าไว้เล็ก

น้อยเพ่ือให้อากาศถ่ายเทและง่ายต่อการช่วยเหลือหากเกิด

กรณีฉุกเฉิน

“เครือ่งท�าน�า้อุน่ระบบแก๊สในปัจจบุนัเริม่ได้รบัความนยิม

น้อยลง ประชาชนเริม่หนัมาใช้เครือ่งท�าน�า้อุน่ระบบไฟฟ้ามาก

ขึน้ เพราะมคีวามสะดวกสบายมากกว่า อกีทัง้ยังมรีาคาถูก ถึง

แม้ว่าเครือ่งท�าน�า้อุน่แบบไฟฟ้าจะได้รบัความนิยมในปัจจบุนั

แต่ก็มีข้อเสีย เพราะอาจจะมีปัญหาจากระบบไฟฟ้าอาจจะ

ท�าให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ดังนั้นการติดตั้งเครื่องท�าน�้าอุ่นระบบ

ไฟฟ้าควรมกีารตดิตัง้สายดนิเพ่ือความปลอดภยัในการใช้งาน 

และหมั่นตรวจสอบเครื่องท�าน�้าอุ่นอยู่เสมอ” นักวิชาการของ

กรมควบคุมโรคฯ กล่าวปิดท้าย

ส�าหรับข ้อมูลจากผู ้ประกอบการและชาวบ้านนั้น 

นางนิดา บุญวงค์ เจ้าของบ้านพักม่อนเเสงจันทร์โฮมสเตย์ 

ต�าบลโหล่งขอด อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าใน

ช่วงเดือน พ.ย. - ม.ค. เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาพักเยอะที่สุด 

เพราะอยู่ในช่วงอากาศหนาวนักท่องเท่ียวมักอาบน�้าด้วย

เครือ่งท�าน�า้อุน่ โดยทีบ้่านพักแต่ละหลงัของม่อนแสงจนัทร์ได้

ติดต้ังเครื่องท�าน�้าอุ ่นระบบไฟฟ้าทั้งหมด เน่ืองจากตนได้

ติดตามข่าวเก่ียวกับเครื่องท�าน�้าอุ่นระบบแก๊สท่ีส่งผลเสียต่อ

สขุภาพต่อนกัท่องเทีย่ว จงึหลกีเลีย่งการตดิตัง้เครือ่งท�าน�า้อุน่

แบบแก๊ส รวมถึงในปัจจุบันแก๊สมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้ง มี

ขั้นตอนการติดตั้งยุ่งยากอีกด้วย 

ทางด้านนายรตัน์ หาญกล้า อายุ ๗๓ ปี ประชาชนทีอ่าศยั

อยู่ในพ้ืนที่อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ข้อมูลกับ

ผูส้ือ่ข่าวว่าในพ้ืนทีอ่�าเภอพร้าวมอีากาศหนาวเย็นทกุปีเพราะ

มภูีเขาหรอืต้นไม้ห้อมล้อมเยอะมาก ประชาชนในพ้ืนทีก็่มกัใช้

เครือ่งท�าน�า้อุน่อาบน�า้กันบ่อยครัง้ รวมถึงตนเองด้วย นายรตัน์

กล่าวว่าท่ีบ้านของตนใช้เครือ่งท�าน�า้อุน่ระบบแก๊สมา ๕ ปีกว่า

แล้ว ไม่เคยพบปัญหาต่อสุขภาพ อาจเป็นเพราะว่าห้องน�้ามี

ช่องระบายอากาศกว้างและตนอาบน�า้เรว็ด้วย จงึท�าให้ไม่เกิด

ปัญหา แต่จะพบปัญหาเก่ียวกับตวัเครือ่งมากกว่า ขัน้ตอนการ

ซ่อมแซมยุ่งยาก หากเครื่องน�้าอุ่นตัวนี้พังตนก็จะเปลี่ยนไปใช้

แบบระบบไฟฟ้าเพราะราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่า

นักวิชาการกรมควบคุมโรคเชียงใหม่เตือนปชช.ให้ใช้เครื่องท�าน�้าอุ่นระบบแกสอย่างระมัดระวัง
รำยงำนโดย รชัสกมล สมบูรณ์ และ อลิน ธนยงพิบูล 

สุขภาพ

บ

Ê่องเทรนด์การºริโÀค 
ธุรกิจอาหารในอาเซียน ประจําป ๒๕๖๑

ธุรกิจประเภทอาหารในอาเซียน 

เป็นอีกหน่ึงภาคอุตสาหกรรมท่ีมีแนว

โน้มการเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากการ

ขยายตัวของประชากรรุ่นใหม่ท่ีมีก�าลัง

ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ประกอบกับศักยภาพ

ด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย อีกทั้งยังเกิด

การรวมตัวของกลุ่มสมาชิกในรูปแบบ

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ 

AEC ท่ีมวัีฒนธรรมการกินทีร่่วมรากกัน

ในแต่ละประเทศของอาเซียน ส่งผลให้

ธุรกิจอาหารเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

โอกาสเติบโต และได้รับความนิยมจาก

ผูบ้รโิภคท่ัวท้ังภูมภิาคอาเซยีนมากทีส่ดุ 

ข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า 

ป ัจจุบันอัตราการเติบโตของตลาด

อาหารอาเซียนเฉลี่ ยอยู ่ ท่ี ร ้ อยละ 

๑๕.๙๔ มมีลูค่าส่งออกอาหารไทยไปยัง

ตลาดนี้ในปี ๒๕๕๙ อยู่ที่ ๒.๓๑ แสน

ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ ๒๕.๖๕ 

ของการส่งออกอาหารรวมทั้งหมด และ

มีการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕.๕ ต่อปี 

นับว่าเป็นโอกาสของผู ้ประกอบการ

ธุรกิจไทยเพ่ือขยายกิจการเข้าสูป่ระเทศ

เพ่ือนบ้านโดยประเทศในกลุ่มอาเซียน

และอาเซียนบวก ๓ (จีน ญ่ีปุ่น และ

เกาหลีใต้) ผู้บริโภคจ�านวนมากหันมา

บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ท�าให้

แนวโน้มของอาหารท่ีก�าลังมาแรงใน

อาเซียนส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นกระแส

ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพจากกลุ่มอาหาร

ชีวจิต อาหารอินทรีย ์  (ออร ์แกนิก) 

อาหารลดไขมัน เป็นต้นและยังเน้นช่อง

ทางออนไลน์มากข้ึนด้วย โดยในกลุ่ม

อาหารแปรรูปหมวดเครื่องด่ืม ผลิต-

ภัณฑ์นม และน�้าผักผลไม้นั้นยังคงมี

แนวโน้มเตบิโตด ีสามารถสร้างมลูค่าใน

ภูมิภาคเอเชียได้มากถึง ๓.๕ ล้านล้าน

บาท คาดว่าในปี ๒๕๖๓ จะขยายมูลค่า

ราว ๕.๒๕ ล้านล้านบาท เนื่องจากความ

ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เพิ่ม

มากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

รศ.ดร.พัชรินทร์ ระวียัน อาจารย์สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย

เชยีงใหม่ ระบวุ่า กระแส (เทรนด์) อาหาร

อาเซียนในจะมีลักษณะดังนี้

๑.  Table for one อาหารพร้อมกิน

ส�าหรบั ๑ คน จากพฤติกรรมท่ีเร่งรบีของ

วัยท�างาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ

อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งมีแนวโน้ม

การอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตเพียงคน

เดียวมากขึ้น บางครั้งจึงรับประทาน

อาหารตามล�าพัง ส่งผลให้แนวโน้ม

อาหารที่บรรจุภัณฑ์ส�าหรับ ๑ คน ๑ มื้อ

มมีากขึน้ และร้านอาหารต่าง ๆ  ก็มแีนว

โน้มที่จะท�าพ้ืนท่ีส�าหรับลูกค้าเพียงคน

เดียวมากขึ้น

๒. Eat with your eyes เลือกซื้อ

จากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์และ

สสีนัของอาหารต้องแชะแล้วแชร์ได้ รวม

ถึงต้องมกีารสร้างบรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงาม 

มจีดุเด่นและออกแบบอาหารให้มคีวาม

น่าสนใจ

๓. Eco is the new reality เลือก

ซื้อสินค้าอาหารจากธรรมชาติ ผ่าน

กระบวนการปรงุน้อยท่ีใส่ใจสิง่แวดล้อม

ตั้งแต่การเพาะปลูก และใช้ภาชนะ

จากธรรมชาติ  

๔. อาหารไม่มีไขมัน น�้าตาลน้อย 

และอาหารท่ีเป็นแหล่งโปรตนีทางเลอืก

ที่ไม่ได้มาจากสัตว์ และผลิตภัณฑ์

ทดแทนมาแรง เพื่อคนรักสุขภาพ ตอบ

โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท่ีเล่ียง

การทานเน้ือสัตว์และผู้ทานมังสวิรัต ิ

และเชื่อว่าไขมันเป็นตัวการส�าคัญที่

ท�าลายสุขภาพ 

๕. แหล่งผลติน่าเชือ่ถือ พฤตกิรรม

การซื้อสินค้าในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ผู้ซื้อ

มักต้องการทราบข้อมูล ท่ีมาของแหล่ง

ผลิต ท่ีระบุได้และมีความน่าเชื่อถือ 

สามารถตรวจสอบคุณภาพและความ

สะอาดได้ และสิ่งส�าคัญ คือ ต้องมีช่อง

ทางสั่งซื้ออาหารออนไลน์ การซื้อสินค้า

ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น และบริการจัด

ส่ง ก�าลังเปลี่ยนโฉมช่องทางเข้าถึงของ

ผู้บริโภคไปยังการซื้อขายในอนาคต

แต่อย่างไรก็ดี น้ีเป ็นเพียงแค่

แนวทางส่วนหนึ่งในการแนะน�าเท่านั้น 

ผู ้ประกอบการจะต้องมั่นหาความรู ้ 

ประสบการณ์เพิ่มเติม โดยอาจเน้นการ

ศึกษาผลงาน ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีเป็นด้าน

อาหารมาศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือสร ้าง

คุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารของ

ตนมากข้ึน ประกอบกับจะต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพของตนอย่างสม�่าเสมอ 

ก็จะย่ิงส่งผลให้ธุรกิจของตนเองประสบ

ความส�าเร็จในตลาดอุตสาหกรรม

อาหารในอาเซียนในระยะเวลายาวนาน 

¢ÑºเคÅื่อนเศรษ°กิจ: เรื่องโดย ÊØÀาÅินี ¸รรมÊอน 




